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จอต้ังชลน�านผูนําฝายคาน

พปชร.คาดโทษสส.โดดรม

กรุงเทพฯ • “ชัยเกษม” นําทีมเพ� อไทยเปด

ประเด็นเดือด! ทารบ ประกาศพรอมเสนอ

แก ม.112, 116 ในสภา อางเปนกฎหมาย

ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน หวั่นทําใหแตกแยก 

“กาวไกล” ไดทียุสง ยกใหเปนกําลังสําคัญ 

“บิ๊กปอม” ลั่นพรอมรับฟงความคิดเห็นทุก

ภาคสวน แตตองไมกระทบตอความมั่นคง

ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ขณะที่ประชาธิปตย ไมเอาดวย “ราเมศ” 

ลั่นย� นเขาสภาเม� อใดก็ตองสูกัน  ดาน “ทาน

ใหม” เตือนจะเปนกบฏตอพระราชบัลลังก

เพ� อคนหนีคดีคนเดียว

จากกรณีคณะราษฎร ม็อบ 31 ตุลา                 

64 เรียกรองตอคณะตุลาการเพ� อคืนสิทธิประ                                                            

กันตัว ปลอยตัวผูตองขังทางการเมือง พรอม

เรียกรองตอรัฐสภาใหดําเนินการพิจารณา

แกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112                                                         

นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรม 

การยุทธศาสตรและทิศทางการเมืองพรรค

เพ� อไทย ออกจดหมายเปดผนึกผานเพจพรรค

เพ� อไทยวาพรอมเสนอแก ม.112 และ     

ม.116

เขาระบุวา ปญหาการใชกฎหมาย

อาญาดําเนินคดีเพ� อจํากัดความคิดเห็นทาง 

การเมืองที่แตกตางอยางลนเกิน ไมวาจะ

เปนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

มาตรา 116 พระราชบัญญัติการกระทําอัน                                                             

เปนความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรฯ หรือ

ความผิดฐานฝาฝนประกาศท่ีออกตามพระ                                                                  

ราชกําหนดการบริหารราชการในสถาน 

การณฉุกเฉิน  สรางผลกระทบใหประชาชน

ไทยโพสต • “ชวน” ระบุ พ.ย.นี้ประชุม

สภาสัปดาหละ 3 วัน จอพิจารณา กม.การ

ศึกษา-รธน.ภาคประชาชน พรอมเรงดําเนิน

การแตงตั้ง “ชลน�าน” เปนผูนําฝายคาน

คนใหม “วิรัช” เผย “บิ๊กปอม” คาดโทษ                                                      

ส.ส.โดดประชุมสภาโดยไมมีเหตุผล “ประ 

วิตร” เมินโพลนิยม “พิธา” นั่งนายกฯ 

“พท.” จัดทัพทีมโฆษกโฉมใหม โวทีมงาน

เชี่ยวชาญทุกดาน “ทิพานัน” ยอนแสบ พท. 

3 ปดีแตจองพา “ทักษิณ” กลับบาน

ที่รัฐสภา เม� อวันที่ 1 พฤศจิกายน 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร 

เปนประธานการประชุมรวมกับคณะกรรม 

การประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐ                                                       

บาล) และวิปฝายคาน โดยมีนายศุภชัย โพธ์ิสุ 

รองประธานสภาผูแทนฯ คนที่สอง นายวิรัช 

รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิปรัฐ

บาล  นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพ� อไทย (พท.) ในฐานะประธานวิป

ฝายคาน และผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม 

เพ� อหารือถึงรายละเอียดการนัดประชุมสภา

นายชวนใหสัมภาษณกอนเริ่มการ

ประชุมวา การนัดประชุมวันน้ีเพ� อหารือเบ้ือง

ตนในการเปดสมัยประชุมสภาครั้งใหมวา 

เร� องที่อยูในวาระเราจะดําเนินการอยางไร 

และจะรวมประชุมกันอยางไร โดยหลักการ

ที่เสนอคือจะขอเพิ่มวันประชุมสภา ในวัน

ศุกรตั้งแตสัปดาหนี้เปนตนไป 

ไทยโพสต • เปดประเทศรับนักทอง    

เที่ยวคึกคัก! เที่ยวบินจากนาริตะแตะรันเวย

สุวรรณภูมิเปนลําแรก ผอ.สุวรรณภูมิคาด

ตลอดเดือน พ.ย.ตอนรับผู โดยสารเฉลี่ย 2.4 

หม� นคนตอวัน “สธ.-คค.” ลงพื้นที่ยันภาพ

รวมเรียบรอยดี “ประยุทธ” ขอบคุณขามฟา

จากกลาสโกว บอกเพราะทุกภาคสวนรวม

มือ “ศบค.” แถลงตัวเลขติดเชื้อใหม 8,165  

ราย เสียชีวิต 55 ราย ยังตองจับตา 10 

จังหวัดใกลชิด “โมเดอรนา”  ถึงไทยล็อตแรก 

เตรียมกระจายผูจองรายละ 10%

เม� อวันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน ถือ

เปนวันแรกของประเทศไทยที่เปดประเทศ

รับนักทองเที่ยวใน 63 ประเทศ/พื้นที่ที่มี                                                      

ความเสี่ยงต่ํา  โดยไมตองกักตัวหลังตรวจ

ไมพบเช้ือ โดยบรรยากาศท่ีสนามบินสุวรรณ 

ภูมิกลับมาคึกคักตั้งแตชวงเชา โดยนายกิตติ

พงศ กิตติขจร ผูอํานวยการทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ระบุวา มีสายการบินแจงทําการ                                                                

บินเที่ยวบินผานสนามบินสุวรรณภูมิประ 

มาณ 335 เที่ยวบิน เปนเที่ยวบินจากตาง

ประเทศ 40 เที่ยวบิน มีผู โดยสารจํานวน 

2,424 คน แบงเปนผูโดยสารตางชาติ 1,534 

คน และผู โดยสารคนไทย 890 คน โดย

คาดวาจะมีผู โดยสารเดินทางผานสนามบิน

สุวรรณภูมิประมาณ 38,000 คน สวนผู

โดยสารตั้งแตวันที่ 1-30 พ.ย.คาดวาจะอยู

ที่ 725,978 คน เฉลี่ย 24,199 คนตอวัน

“ภาพรวมเปนไปดวยความเรียบรอย 

เพ� อไทยคอพาดเขียง

พรรค รบ.ญี่ปุน

ชนะเลือกตั้ง

THAI ปลื้ม

แผนฟนฟูคืบหนา

ไทยโพสต • “คลัง” อัดฉีดคนละครึ่งเฟส 3 

เพิ่มอีก 1,500 บาทตอคน เปดลงทะเบียน

รอบเก็บตกอีก 1.19 แสนสิทธิ์ ยอดใชจาย

ทะยานแตะ 1.19 แสนลานบาท ช็อปผาน

ฟูดเดลิเวอรีพุง 1 พันลานบาท นายกฯ 

ปลื้มเสียงตอบรับเก็บตกคนละครึ่งเพียงไมกี่

ชั่วโมงเต็ม 28  ลานสิทธิ์แลว คลังเตรียม

พิจารณาเฟส 4 ตนป 65 หวังกระตุน

เศรษฐกิจ

เม� อวันจันทร นายพรชัย ฐีระเวช    

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปด

เผยวา เม� อวันที่ 1 พ.ย.64 กระทรวงการ

คลังไดเพ่ิมวงเงินสนับสนุนใหแกผูไดรับสิทธิ

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 3 

จํานวน 1,500 บาทตอคน โดยนําไปรวมกับ

วงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบที่ 1 และรอบที่ 

2 โดยอัตโนมัติ รวมเปนวงเงินสิทธิที่ไดรับ

จํานวนทั้งสิ้น 4,500 บาทตอคนตลอดระยะ

เวลาโครงการ  

นอกจากนี้ สิทธิที่คงเหลือกวา 1.19 

แสนสิทธิ์ ที่กระทรวงการคลังนํามาเปดให

ประชาชนลงทะเบียนเขารวมโครงการ

ทําเนียบรัฐบาล • แกนนําสามนิ้วควง 

“แอมเนสตี้” บุกทําเนียบฯ ย� นเกือบ 3 หม� น

รายช� อจ้ีนายกฯ หยุดดําเนินคดีผูชุมนุม ปลอย

นักโทษการเมือง ขณะที่ “แรมโบ” สุดทน                                                       

ปลุก ปชช.ประณามม็อบปวนชวงเปดประ 

เทศ

เม� อวันจันทร ที่ทําเนียบรัฐบาล น.ส.                            

ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุง แกนนํา                       

แนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม พรอม 

น.ส.ปยนุช โคตรสาร ผอ.แอมเนสตี้ประ 

เทศไทย นํารายช� อประชาชน 28,426 ราย

ช� อสงถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เพ� อเรียกรอง

ใหหยุดดําเนินคดีกับผูชุมนุม และขอใหปลอย

ผูตองขังทางการเมืองที่อยู ในเรือนจําทุก

คน ผานนายสมพาศ นิลพันธ ที่ปรึกษา

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เปน

ตัวแทนรับเร� อง

น.ส.ปนัสยากลาววา เราขอเรียกรอง

ใหสิทธิประกันตัวผูตองขังที่ ไมจําเปนตอง

อยูในคุกตั้งแตแรก เร� องทางการเมืองเรา

ตอสูกันดวยอุดมการณและความคิด แตเม� อ

มีคนที่มีอํานาจมากกวามาจับขังทุกคนที่เห็น

ตาง ซ่ึงตนเองคิดวาเร� องแบบน้ีเปนเร� องท่ีน�า

ละอายตอชาวโลก และเปนสิ่งที่น�าอับอาย 

มากๆ เม� อเราพูดวาเราเปนประชาธิปไตย 

“ถาเราจะสูกันทางความคิดก็ออกมา

สูกันขางนอกดีกวา อยาจับใครไปขังอีกเลย

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  แรม  12  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 3 อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9121

อิสรภาพแหงความคิด

บรรยากาศเม� อวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งเปนวันแรกที่ประเทศไทยเปดรับนักทองเที่ยวใน 63 ประเทศ/พื้นที่ โดยไมตองกักตัว ขณะที่เจาหนาที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิรับนักทอง

เที่ยวที่มากับสายการบินจากตางประเทศ  ตามแนวทางปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 อยางเขมงวด

เก็บตกคนละคร่ึง

เต็ม28ลานสิทธิ์

ลุนเฟส4ตนป65

3นิ้วบุกทําเนียบ

จ้ีปลอย‘นักโทษ’

แรมโบประณาม

ชงเขาสภาแกไขพรอมม.116‘ปอม’ฮ่ึมอยากระทบความม่ันคง
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เพ� อไทยจุดไฟม.112
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2 ในประเทศ

ากปัญหาปริมาณสัตว์น้ำาที่ลดลงจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง
ถูกจับขายอย่างรวดเร็วเกินกว่าธรรมชาติจะทดแทน 
การใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสม ปัญหาคุณภาพ

น้ำาทะเล และการกัดเซาะชายฝั่งตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำา โดยเฉพาะ “ปู” ซึ่งเป็นสัตว์น้ำา
ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ ทำาให้ชาวประมงมีรายได้ลดลง
อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 
หรือ ปตท.สผ. ได้ดำาเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำา
เศรษฐกิจ ด้วยการริเริ่มพัฒนาองค์ความรู้การเพาะฟักลูกปู
ขึ้นเมื่อปี 2556 โดยร่วมมือกับกลุ่ม ป.ทรัพย์อนันต์ บ้านหัวเขา 
อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง 
(NICA) สถาบันทรัพยากรชายฝั่งเอเชีย และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพาะฟัก
ลูกปูแห่งแรกขึ้นในปี 2558 ที่บ้านหัวเขา อำาเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะฟักลูกปู 
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมการสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืนให้แก่ประมงชายฝั่ง ต่อมา ปตท.สผ. จึงได้ขยายศูนย์ฯ 
ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา 
ปัตตานี และนครศรีธรรมราช 

นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กรและกำากับดูแล ปตท.สผ. 
กล่าวว่า ปตท.สผ. ซ่ึงมีการดำาเนินธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในอ่าวไทย ตระหนักถึงความสำาคัญของการฟื้นฟทูรัพยากร
ทางทะเล และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงซึ่งเป็น
เหมือนเพื่อนบ้านของเรา จึงได้จัดทำาโครงการศูนย์การเรียนรู้
เพาะฟักสัตว์น้ำาเศรษฐกิจขึ้น โดยในระยะแรกก่อตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เพาะฟักลูกปู และขยายเครือข่ายในหลายจังหวัด ซ่ึงท่ีผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน สามารถเพาะฟักลูกปูและปล่อยคืนสู่ทะเลได้
กว่า 6,000 ล้านตัว นอกจากจะช่วยเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำาให้
กับท้องทะเลแล้ว ยังช่วยให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น
เฉล่ียครัวเรือนละ 60,000 บาทต่อปี รวมท้ัง สามารถขยายเครือข่าย
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพิ่มเป็น 42 เครือข่าย โดยมี
สมาชิกมากกว่า 1,800 คน ซึ่ง ปตท.สผ. รู้สึกยินดีที่มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและวิถีประมงชายฝั่ง และ
ส่งเสริมชุมชนให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับเรา

ปัจจุบัน โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ
ได้ร่วมกับชุมชน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ แล้ว จำานวน 5 ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู กลุ่มบ้านหัวเขา อำาเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู กลุ่มพังสาย 
อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู 
กลุ่มปะนาเระ อำาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ศูนย์การเรียนรู้
เพาะฟักลูกปู กลุ่มปากน้ำาแพรกเมือง อำาเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช และศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู กลุ่มพังเค็ม 
อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา

นายสันติ นิยมเดชา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ปูม้าชายฝั่ง
ปากน้ำาแพรกเมือง อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กล่าวว่า ทุกวันนี้ทรัพยากรมีน้อยลง แต่เครื่องมือทำาประมง

มีจำานวนมาก ไม่สมดุลกัน จึงต้องช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อ
ให้ลูกหลานสามารถทำาอาชีพประมงได้ต่อไป อาชีพประมงก็จะ
มั่นคง ครอบครัวมีความสุข อยู่ได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายยงยุทธ รอดบุญมี ประธานกลุ่มศูนย์เพาะฟัก
ลูกปูม้าบ้านพังเค็ม อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา กล่าวว่า 
ปตท.สผ. เข้ามาช่วยสนับสนุนทุกอย่าง ทำาให้สามารถดำาเนินการ
ได้ราบรื่น ขอขอบคุณที่ให้ความสำาคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เราต้องช่วยกัน
เพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้คงอยู่ชั่วลูก
ชั่วหลานของเรา  

นอกจากการเพาะฟักลูกปูแล้ว ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้
ขยายผลไปสู่การเพาะฟักสัตว์น้ำาเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ปลา กุ้ง 
ปลาหมึก ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วย โดยมีเป้าหมายขยาย
ศูนย์การเรียนรู้ฯ และสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ภายใต้โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำาเศรษฐกิจทั้ง 17 จังหวัด รอบ
อ่าวไทยภายในปี 2569 พร้อมทั้งส่งเสริมการทำาแนวเขตอนุรักษ์
ชายฝั่งทะเล และการจัดทำาบ้านปลาจากวัสดุท้องถิ่น เช่น 
ต้นโกงกางและกิ่งไม้ ควบคู่ไปด้วย

จ

นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณถึงกรณีพรรคการเมือง

มีความเคล� อนไหว อาจเสนอแกไขประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 และมาตรา 116 

“ก็เหมือนการแกกฎหมายทั้งหลาย โดยถาเสียงสวน

ใหญในสภาเห็นดวย ถือเปนสิทธิ์ของ ส.ส. และกฎหมาย

ดังกลาวก็ไมใชกฎหมายการเงิน ไมตองใหรัฐบาลไปรับรอง

อะไร สามารถเขาช� อเสนอตอสภาไดตามปกติ สวนที่วา

เม� อเสนอเขาไปแลวจะไดหยิบยกขึ้นเพ� อพิจารณาหรือ

ไม หรือเล� อนมาเม� อไหร เพราะมีกฎหมายอยูในวาระการ

พิจารณาจํานวนมากหลายฉบับก็เปนอีกเร� องหนึ่ง และจะ

ตองเขาสูการพิจารณาทีละสภา ยอมรับวากฎหมายที่มีความ

เคล� อนไหวเสนอแกนั้นมีความละเอียดออน ทุกคนก็รูอยู 

ซึ่งความละเอียดออนจะไปมีกันตอนที่มีการอภิปรายวาจะ

สนับสนุนหรือคัดคาน”.

ลังจาก พรรคเพ� อไทย (พท.) จัดประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2564 เม� อ 28 ต.ค.ไป ภายใตธีมงาน “พรุงนี้

เพ� อไทย เพ� อชีวิตใหมของประชาชน” การปรับเปลี่ยน

ตัวอักษรของพรรค พท. จากสีน้ําเงินเปนตัวสีขาว ฉาก

หลังสีแดงลวน และการเปดตัวลูกรักคนแดนไกล อุงอิ๊ง-น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร ในตําแหน�งประธานที่ปรึกษาดานการมีสวนรวม

และนวัตกรรม  

พรรคเพ� อไทยเหมือนจะไดยาดี มีความกระชุมกระชวยอยาง

บอกไมถูก การชุมนุม กลุมราษฎร เม� อวันที่ 31 ต.ค. บริเวณสี่แยก

ราชประสงค รุง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล อานแถลงการณคณะ

ราษฎร   

ยกเลิก 112 และเร� องปลอยนักโทษการเมือง-ยกเลิก ม.112                                

มีเนื้อหาสรุปวา ขอเรียกรองตอคณะตุลาการผูผดุง ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ

และความยุติธรรมของราษฎรทั้งหลาย และตอรัฐสภาซึ่งทําหนาที่

เปนผูแทนของประชาชน ดังนี้ 1.ใหสิทธิในการประกันตัว และ

ปลอยตัวผูตองขังทางการเมืองทุกคนออกมาจากเรือนจํา และ   

2.แกไขประมวลกฎหมายอาญา เพ� อยกเลิกมาตรา 112 

ยังไมทันขามวัน พรรคเพ� อไทยเดงรับขอเสนอทันที ‘นาย

ชัยเกษม นิติสิริ’ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรและทิศทาง

การเมืองพรรคเพ� อไทย ออกจดหมายเปดผนึกผานเพจพรรคเพ� อไทย

ยืนยันเจตนารมณวา  

- ปญหาการใชกฎหมายอาญาดําเนินคดีเพ� อจํากัดความ

คิดเห็นทางการเมืองที่แตกตางอยางลนเกิน ไมวาจะเปนประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 มาตรา 116 พระราชบัญญัติการ 

กระทําอันเปนความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือความผิดฐาน

ฝาฝนประกาศที่ออกตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน สรางผลกระทบใหประชาชนเสียหายจาก

กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยวา ไมเปนไปตามหลักนิติรัฐ 

นิติธรรม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของ

กับคดีดังกลาวโดยมิชอบดวยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ซึ่ง

ทําใหประชาชนขาดความเช� อมั่นในหลักกฎหมายและหลักความ

ยุติธรรมของประเทศ 

- พรรคเพ� อไทยในฐานะพรรคท่ีมีเสียงสมาชิกมากท่ีสุดในสภา

ผูแทนราษฎร พรอมนําขอเสนอดังกลาวเขาสูวาระการประชุมรัฐสภา 

เพ� อตรวจสอบระบบการทํางานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม 

ต้ังแตเจาหนาท่ีตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ วาไดปฏิบัติหนาท่ี

หรือใชดุลยพินิจไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายหรือไม และ

ตรวจสอบการส่ังการโดยรัฐบาล รวมถึงการแกไขกฎหมาย ระเบียบ

ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม เพ� อใหนักโทษทางความคิดไดรับการปลอยตัว 

และไมใหเกิดนักโทษทางความคิดเพ่ิมข้ึนอีก ซ่ึงจะเปนจุดเร่ิมตนของ

การฟนฟูความเช� อม่ันในระบบยุติธรรมของประเทศไทย 

น.ส.ธีรรัตน สําเร็จวาณิชย ส.ส.กทม. ในฐานะโฆษกพรรค

เพ� อไทยคนใหม ระบุผานการแถลงขาววา ‘พรรคเพ� อไทยจะนํา

ขอเรียกรองของพี่นองประชาชนเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทน

ราษฎร ซึ่งจะใชกลไกของรัฐสภาในทุกชองทาง ยุติความขัดแยงใน

ระยะยาวตอไปใหได ยืนยันวาพรรคเพ� อไทยจะไมมองขามเสียงของ

ประชาชน และมีความตั้งใจที่จะนําขอเสนอหรือขอเรียกรองของ

ประชาชนในสิทธิประกันตัวใหกับผูเห็นตางทางความคิดใหได’ 

ผิดคาดเล็กๆ กับทาทีของพรรคเพ� อไทย ปกติพรรคกาว

ไกลและคณะกาวหนาจะเปนเสือปนไว เดงรับขอเสนออยางเปน

ทางการเปนอันดับแรก แตคราวนี้กลายเปนพลพรรคเพ� อไทยที่ออก

มาขานรับ แถลงการณกลุมราษฎร ทําให ส.ส.กาวไกลและสมาชิก

กาวหนาทําไดเพียงออกมาช� นชมทาทีของพรรคเพ� อไทย 

ใชวาจะมีแตเสียงช� นชม เสียงติติง คัดคาน และทาที

พรรคการเมืองจากฝายตรงขาม อยางคนในพรรคพลังประชารัฐ 

คนในพรรคประชาธิปตย พรรคกลา ออกมาตั้งคําถามดังๆ ถึงการ

เคล� อนไหวครั้งนี้ของ แกนนํา-ส.ส.พรรคเพ� อไทย ที่มีแนวคิดเหมือน

กับแกนนํากลุมราษฎร 

เพ� อใหเปนไปตามขอเรียกรอง กลุมราษฎรที่เรียกรองใหมีการ

แกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 เพ� อ

พิสูจนความจริงใจพรรคเพ� อไทยวา ที่พูดออกมาเพียงเพ� อหวังดึง

ฐานเสียงคนรุนใหม หรือตองการผลักดันใหมีการแกไขประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 116 จริงหรือไม  

1.แถลงการณกลุมราษฎรระบุชัดวา การแกไขมาตรา 112 

ดังนั้นเพ� อไทยควรผลักดันนําไปสูการแกไขกฎหมายตามขอเรียก

รองของมวลชน โดยการเสนอแกไขกฎหมาย โดยใชเสียง ส.ส.เพ� อ

ไทยดําเนินการ  

2.สมาชิกเพ� อไทยบางคนบอกวา ฟงเสียงประชาชน และให

ความสําคัญกับทาทีกลุมราษฎรเปนพิเศษ ควรจะใชสรรพกําลังทุก

องคาพยพในพรรคเรงรัดกฎหมายฉบับนี้ทุกขั้นตอน ตั้งแตการบรรจุ 

นําเขาสูการพิจารณารับหลักการ แปรญัตติ และโหวตโดยเร็ว อยา

ใหเวลาทอดยาวออกไป หรือเลยไปยังสมัยการประชุมหนา  

3.เพ� อพิสูจนความเปนเอกภาพ ของ ส.ส.เพ� อไทยทุกคน กอน

จะเดินทางเขาสูวาระ 3 การโหวต พรรคเพ� อไทยตองเรียกประชุม

พรรค แลวออกเปนมติให ส.ส.ทุกคนโหวตไปในทิศทางเดียวกัน 

4.หัวหนาพรรคเพ� อไทยตองลงนามในหนังสือใหสมาชิกพรรค 

โหวตไปในทิศทางเดียวกัน พรอมกับคาดโทษ หาก ส.ส.คนใดแตก

แถว จะไดรับบทลงโทษเหมือนกับ พวกที่โหวตแหกคอก ไมเปนไป

ตามมติพรรค ในการลงมติโหวตไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 

เม� อเดือนกันยายนที่ผานมา  

เพียงเทานี้จะพิสูจนวา เพ� อไทยรับฟงเสียงราษฎรอยาง

แทจริง และที่พูดมีทาทีออกมานั้นไมใชแค ‘หวังเอาใจ’ แตตอง

ทําแบบ ‘เอาจริง’ ตามคําพังเพยที่วา ‘ทานพูดเราฟง ทานทํา เรา 

(จะ) เช� อ’.   

ขอพิสูจนความจริงใจ 

เพ� อไทยกับมาตรา 112
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3บทความ-ในประเทศ

‘คนรุ่นใหม่’ สินค้าเลือกตั้ง

ยเกษม นิติสิริ”

ผมดูรูปเก่าๆ ท่านในชุดเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

สมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรม และเป็นอัยการสูงสุด

แล้ว เกิดความรู้สึกว่า

 ท่านมีทั้งบุญ ทั้งวาสนาสูงส่ง น่าปลาบปลื้ม ทั้่งมีคุณงามความ

ดีมากล้น 

 รับราชการปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตร-พระกรรณด้วยซื่อสัตย์-

สุจริต  จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้่นสูงสุดมากมาย

 ก็ดูที่แผงอกท่านซี....

 ทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 ทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด 

มหาวชิรมงกุฎ และทั้งเหรียญจักรพรรดิมาลา

 แต่วานซืน....

 เห็นสวมเสื้อยืด “แดงทั้งแผ่นดิน ทักษิณสถาปนา” หน้าอก

พาดคำาว่า “พรุ่งนี้/เพื่อไทย” ใส่กางเกงยีนส์ เสื้อนอกคลุมทับพยับผยอง

  อืมมมม....

 จากภาพเสนาบดีและอัยการสูงสุด ข้าราชการในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใต้ธงไตรรงค์ มาเป็น ทาสรับใช้ทักษิณ “ใต้ธง

แดง” เต็มตัว

 ผมรู้สึกเขินแทนและละอายในความรู้สึกแทนยังไงไม่รู้!

 ยิ่งท่านออก “จดหมายเปิดผนึก” ประกาศตัว เปลือย “ธาตุ

แท้” ให้เห็นชัดลงไปด้วยแล้ว

 อึ่ยยยย..

 นี่คือ จดหมายเปิดผนึกของชัยเกษม

 ปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำาเนินคดีเพื่อจำากัดความคิดเห็น

ทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกิน 

 ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 มาตรา 116 

พระราชบัญญัติการกระทำาอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ 

 หรือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำาหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 สร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม

ที่ประชาชนสงสัยว่า ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรม และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว โดยมิ

ชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

 ซึ่งทำาให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลัก

ความยุติธรรมของประเทศ

. ตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ ไขข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาดังกล่าว 

 พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้

แทนราษฎร พร้อมนำาข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา 

อสส.แล้วอย่างนั้นหรือ?

 หรือเพิ่งมาคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบัน ต้องการเปลี่ยนประเทศเป็น 

“แดงทั้งแผ่นดิน” เอาตอนสวามิภักดิ์ทักษิณ?

 และต้องการสร้างผลงานให้เข้าตานาย...

  เมื่อนายส่งลูกสาวมาเป็นตัวเชื่่อมคนรุ่นใหม่ ทั้งนายส่ออาการไม่

ต้องใจ “ยอกย้อนเจ้า” ในคลับเฮาส์ประจำา 

 เมื่อนายว่า ข้าจึงคล้อยตามในทาง “ปฏิเสธกษัตริย์” หวังเพื่อไทย

อินเทรนด์ในหมู่คนล้มเจ้าประจบคะแนนอย่างนั้นใช่ไหม?

 ที่ถาม ก็ไม่ใช่อะไร...

 เพียงแต่ไม่แน่ใจ ว่าคนเคยเป็นถึงอัยการสูงสุด เป็นเสนาบดี

ยุติธรรม ซึ่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยซ้ำา

 แต่ไฉนวันนี้....

 จึงอสัตย์และสิ้นศักดิ์ไปได้ถึงขนาดนั้น?

 ค้นดูประวัติงาน พบที่เขาบันทึกไว้จากแหล่งอ้างอิง  Source://

th.wikipedia.org/wiki/ ก็พอเข้าใจรางๆ 

 อ่านเป็นการศึกษาคนกันดูนะ...

 “ชัยเกษม นิติสิริ” เริ่มรับราชการเป็นอัยการผู้ช่วย จังหวัด

สมุทรสาคร, อัยการประจำากอง กองคดี 

 ได้รับการเลื่อนตำาแหน่งเรื่อยมา

 กระทั่งเคยดำารงตำาแหน่งอัยการจังหวัดภูเก็ต อธิบดีอัยการฝ่าย

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

 เป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด, อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา  

พ.ศ.2546-2550 ดำารงตำาแหน่งรองอัยการสูงสุด สำานักงานอัยการสูงสุด

 และตำาแหน่งสูงสุด คือ “อัยการสูงสุด” ปี พ.ศ.2550

 ในขณะที่ดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุด ได้รับตำาแหน่งกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์

พิเศษ  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อ 30  ก.ค.52

 พ.ศ.54-55 ได้รับตำาแหน่งในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ หลายตำาแหน่ง เช่น

ประธานสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 

คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม, กรรมการคณะที่ 3 สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา

 มีการวิจารณ์จากสื่อมวลชนว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พยายามตอบแทน

ตำาแหน่งให้ เนื่องจากในสมัยที่นายชัยเกษมดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุด

 ได้มีคำาสั่งไม่ฟ้องคดี ที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาที่ก่อให้

เกิดความเสียหายแก่รัฐ ฟ้อง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ

  และยังเป็นหนึ่งในฐานะกรรมการกฤษฎีกาที่ร่วมทำาคำาวินิจฉัย

เรื่องเสร็จ ที่ 568-569/2549 เกี่ยวกับโครงการสลากพิเศษแบบเลขท้าย 

2 ตัว  3 ตัว 

 เนื่องจากเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556

 กรณีการทุจริตจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX 9000 

ชัยเกษมถูกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาที่ก่อให้เกิดความเสีย

หายแก่รัฐ ฟ้องร้อง 

 ในคดีการทุจริตคอร์รัปชันการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด 

CTX  9000 ในฐานะอดีตกรรมการบริหารบริษัท การท่าอากาศยาน

แห่งประเทศไทย จำากัด

  ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่รัฐ แยกสำานวนของเขาออกเป็นสำานวนต่างหาก ในวันที่ 

27 มิถุนายน  2551 

 เพียง 3 วัน ก่อนหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาที่

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ จะหมดหน้าที่ 

 หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่รัฐได้มีมติ 

 ให้ดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิด และได้ส่งเอกสารสำานวนให้

อัยการสูงสุดแล้ว 

 อัยการสูงสุดในขณะนั้น ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม 

นิติสิริ  สั่งไม่ฟ้องตัวเอง รวมถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนาย 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บริษัท

เอกชนหลายกลุ่ม รวม  25 ราย 

 เนื่องจากเห็นว่า “คดีมีข้อไม่สมบูรณ์” 

 และเดือนกันยายน พ.ศ.2554 ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวน

ความผิดอดีตเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทย 6 คน ที่เดินทางไป

ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐฯ เพื่อดูงานท่าอากาศยาน 

 โดยมีบริษัทตัวแทนขาย CTX 9000 ในประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้

ออกค่าใช้จ่ายให้ 

 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 และ 

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2554 มาตรา 103 

 ประกอบด้วย นายศรีสุข จันทรางศุ อดีตปลัดกระทรวง

คมนาคม ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากล

กรุงเทพแห่งใหม่  จำากัด พล.อ.สมชัย สมประสงค์ รองประธาน บริษัท 

ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำากัด 

 นายชัยเกษม นิติสิริ อดีตอัยการสูงสุด, นายเทิดศักดิ์ เศรษฐ

มานพ, นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ และ พล.อ.อ.ณรงค์ สังขพงศ์ ในฐานะ

กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำากัด

 Source://th.wikipedia.org/wiki/

 .....................

 อืมมมม...

 พรุ่งนี้ของเพื่อไทย มันมีแต่อดีตที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวจริงๆ!

 เพื่อตรวจสอบระบบการทำางานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม 

ตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ตำารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่

หรือใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ 

 และตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัว 

 และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น

ของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย

 ชัยเกษม นิติสิริ

 ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย

 31 ตุลาคม 2564 

 #ม็อบ31ตุลา64

 ก็ เก๋ไก๋ เป็นชัยเกษม “คนรุ่นใหม่”

 ติดแฮชแท็ก #ม็อบ31ตุลา64 ขานรับข้อเรียกร้องม็อบสามนิ้วล้ม

เจ้าของพังรุ้งที่ราชประสงค์อย่างกลมกลืนด้วยนะ

 คุณชัยเกษม ถามจริงๆ เถอะ

 คุณเป็นผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมมาก่อน ก็ต้องรู้ว่ามาตรา  

๑๑๒ ไม่ใช่เพิ่งมี หากแต่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๓ 

 ในฐานะนักกฎหมาย ถ้าคุณเห็นโดยสุจริตว่า มาตรานี้ “สร้างผล 

กระทบให้ประชาชนเสียหาย”

 ตอนเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือเป็นอัยการสูงสุด ทำาไมไม่เสนอแก้ 

ทำาไมกลับนิ่งดูดายมาเป็นเวลากว่าร้อยปี หือ?

 และทำาไมเพิ่งรู้สึกเอาตอนมาอยู่รับใช้ทักษิณทางการเมือง และ

กระเหี้ยนกระหือรือจะรื้อมาตรา ๑๑๒ เอาตอนใกล้มีเลือกตั้งล่ะ?

 หวังประจบพวกรุ่นใหม่สามนิ้ว แย่งคะแนนกับพรรคก้าวไกลเขา

ละซีท่า?

 และถามอีกคำา....

 คุณชัยเกษม คุณต้องการให้คนจ้วงจาบหยาบช้าสถาบันพระมหา

กษัตริย์ตามใจชอบ และซ่อนเจตนาด้วยหวังโค่นล้มมาตั้งแต่สมัยคุณเป็น 

ห็นบทของ “เสี่ยโอ๋” นายชัยวุฒิ ธนาคมา

นุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หรือดีอีเอส ที่เปิดใจต่อหน้า “ลุงป้อม” พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)   

พร้อมกล้าซัดตรงๆ ไปที่ “ผู้กองมนัส” ร.อ.ธรรม 

นัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และวิรัช รัตน

เศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล สองขาใหญ่ พปชร. และ

แกนนำากลุ่ม 3 ช. ภายหลังกำาลังถูก รมต.ทีม “ลุง

ตู่” พยายามยึด พปชร. เพื่อเปลี่ยนโครงสร้าง กก.บห. 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

มีเสียงเล่าว่า ในช่วงที่ “เสี่ยโอ๋” สะท้อนความขัด

แย้งได้พยายามพุ่งเป้าไปที่ “ผู้กองมนัส” คือตัวปัญหา

ของพรรค เพราะทำางาน

การเมืองสวนทางกับ “ลุง

ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ อย่างชัด

แจ้ง ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้

ทั้งนั้นว่าเดินต่อไปร่วมกัน

คงยาก    

ยังแอบเห็นช็อตเด็ดๆ  

ที่  “รมต.ดีอี เอส” “กิน

ดีหมี” ถาม “ผู้กองมนัส”  

และ “วิรัช” แบบตรงไปตรง

มาว่า “ให้เอาความจริงมา

พูดกัน เมื่อครั้งที่จะโหวต

สวนผมและนายกฯ คือ

อะไร” 

ร.อ.ธรรมนัสจึงตอบว่า “ที่ผ่านมาก็ขอโทษ ส่ง

ข้อความและชี้แจงไปหมดแล้ว” ทำาให้ “ชัยวุฒิ” ย้ำา

อีกครั้งว่า “ให้เอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่า”  

ส่วน “วิรัช” ก็ไม่ได้ชี้แจงคำาถามนี้   

ขณะที่คนที่อยู่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ที่เห็นเหตุ 

การณ์ แปลกใจกับท่าที ไม่คิดว่า “เสี่ยโอ๋”  จะห้าวหาญ

ถึงเพียงนี้ สืบไปสืบมาจึงทราบ แท้จริง “รมต.

ชัยวุฒิ” เป็นชาวสิงห์บุรี น่าจะได้รับดีเอ็นเอมา

จาก “นักรบบางระจัน” ที่เคยมีประวัติศาสตร์ปกป้อง

แผ่นดินออย่างน่ายกย่อง จึงกล้ารบแบบไม่กลัวตาย 

แต่เมื่อเจอเจ้าของอำานาจตัวจริงอย่าง “บิ๊ก

ป้อม” ทุบโต๊ะ พร้อมการันตีและ “อุ้มขั้วผู้กอง

มนัส” ต่อไป      

ท้ายสุด “เสี่ยโอ๋” ก็ไม่ต่างจากนักรบบางระจัน

ที่รบจนตัวตาย แต่สุดท้ายค่ายก็ถูกตีแตกและพ่าย

แพ้กองทัพพม่าที่มีพลังอานุภาพมากกว่าไปในที่สุด.   

ช่างสงสัย

นักรบบางระจัน

เ

ชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ์ 

าเชื่อ-ไม่น่าเชื่อ...ก็ยังพูดลำาบาก!!! สำาหรับโพลชิ้น

ล่าสุดของสำานักสวนดุสิตโพล เมื่อช่วงวันวานที่ผ่านมา 

อาจด้วยเหตุเพราะผลงานเท่าที่ผ่านมาในอดีต ยังออก

จะเลเพ ลาดพาด ไม่ได้มีน้ำาหนักมั่นคง แข็งแรง ซักเท่าไหร่ หรือ

อาจเป็นเพราะข้อสรุปในแต่ละครั้ง แต่ละครา มันออกจะเอียง

ไป-เอียงมา หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่จะไปวินิจฉัยกันเอาเอง...

แต่การสรุปว่า...กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ หรือ 70.29 เปอร์เซ็นต์ 

ของผู้ตอบแบบสอบถามของสวนดุสิตโพล ท่านอยากจะให้เลือก

ตั้งครั้งใหม่ ให้รู้แล้ว รู้แรด กันไปซะที ก็คงต้องเก็บมาคิดๆ เอา

ไว้มั่ง เพราะแนวโน้มการเมืองไทยในช่วงนี้ มันก็น่าจะเป็นแบบ

ที่บรรดาผู้ตอบแบบสอบถามท่านว่าเอาไว้จริงๆ นั่นแหละ คือ

ออกอาการ พล่านน์น์น ์อย่างเห็นได้ โดยชัดเจน ไม่ว่าซีกรัฐบาล 

หรือซีกฝ่ายค้าน ต่างขยับเขยื้อน เคลื่อนไหว ชนิดยิ่งกว่าจับปูใส่

กระด้ง จนสีสัน บรรยากาศ โดยทั่วไป มันคงไม่อาจ สงบ-เรียบ-

นิ่ง แบบเดิมๆ ได้อีกต่อไปแล้ว แม้ว่าการ เดินหน้าประเทศไทย 

นับแต่นี้ต่อไป จำาต้องอาศัยความสงบ ความราบเรียบ และความ

นิ่ง อย่างเป็นพิเศษก็ตามที...

แต่ที่ออกจะก่อให้เกิดอาการ ผงะ อย่างมิอาจปฏิเสธได้...

ก็คือผลสำารวจที่ให้ข้อสรุปเอาไว้ประมาณว่า หนูเล็กๆ และเด็กๆ 

ทั้งหลาย อย่าง นักติดกระดุม ที่ยังแทบไม่ได้มีผลงานใดๆ พอ

จะจับต้องได้ อย่างคุณหนู พิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกล หรืออดีต

พรรคอนาคตหมด อนาคตไหม้ กลับมาแรง แซงโค้ง ซะเหลือเกิน 

ถึงขั้นเบียด ขั้นแซง ท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่เฮา กลายเป็นความ

หวังของผู้ตอบแบบสอบถามสวนดุสิตโพลโดยส่วนใหญ่ อยากจะ

ให้ผงาดขึ้นเป็นนายกฯ คนใหม่จำานวนถึง 28.67 เปอร์เซ็นต์ เฉือน 

บิ๊กตู่ ไปประมาณ 1 ช่วงตัวเป็นอย่างน้อย ที่ตามมาด้วยคะแนน

นิยมประมาณ 21.27 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง...

แต่ก็นั่นแหละ...ไม่ว่าโดยอะไรต่อมิอะไรก็ตาม ที่ทำาให้

ผู้ตอบแบบสอบถามสวนดุสิตโพล เกิดความประทับใจ ความ 

มั่นอก มั่นใจ กับคุณหนู พิธา ก็แล้วแต่ สิ่งที่ นักติดกระดุม 

รายนี้จำาต้องก้าวข้าม คงไม่ได้มีแต่เฉพาะคนแก่ คนชรา อย่าง 

คุณลุง บิ๊กตู่ เท่านั้น แต่ยังต้องหมายรวมไปถึงคุณหลาน อุ๊งอิ๊ง 

นายกฯ คนใหม่???

ผู้มาพร้อมๆ กับเจนเอ็กซ์ เจนวาย เจนแซด และเจนอัลฟา ฯลฯ ที่

เพิ่งออกมาเปิดตัว ในฐานะประธานคณะอะไรซักอย่าง ของพรรค  

เผาไทย ไปเมื่อวัน-สองวันที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาจากกระบวน 

การสืบทอดสันตติวงศ์ โดยคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ด้วยแล้ว การจะก้าว

ข้าม ก้าวผ่าน คุณหลาน อุ๊งอิ๊ง คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เผลอๆ...อาจจะ

ยากซ์ซ์ซ์ฉิบหาย!!! ยิ่งกว่าการ ก้าวข้ามบิ๊กตู่ ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า...

และจะด้วยเหตุเช่นนี้หรือไม่? อย่างไร? ก็มิอาจสรุปได้

ชัดเจน...เลยถึงกับทำาให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อแห่งพรรคก้าวไกล ต้อง

ออกมาบดขยี้คุณหลาน อุ๊งอิ๊ง เอาไว้ก่อนล่วงหน้า ด้วยข้อสรุปแบบ

สั้นๆ ง่ายๆ แต่สุดแสนจะ แสบบ์บ์บ์ ซะเหลือเกิน นั่นก็คือข้อสรุปที่

ว่า... ประชาชนต้องการผู้นำา ไม่ใช่หุ่นเชิด!!! นี่...เล่นกันถึงระดับยก

ฝ่าตีนลูบหน้ากันเห็นๆ แม้บรรดาคนแก่ คนชรา ประเภทพวกเขี้ยว

ลากดิน เกล็ดแตกลายงา มีปีก มีหาง และพ่นไฟได้ด้วย ในพรรค 

เผาไทย จะพยายาม แสวงจุดร่วม-สงวนจุดต่าง ยังไงก็แล้วแต่ 

หรือถึงขั้น เห็นควรด้วย กับการนำาเอาเรื่อง มาตรา 112 ไปพูดจา

เจ๊าะๆ แจ๊ะๆ กันในสภาฯ แต่นั่นคงไม่ได้ช่วยให้เกิดการประสานงาน 

เพราะยังมีอีกหลายต่อหลายเรื่องที่คงต้อง ประสานงา กันอีกเยอะ...

คือพูดง่ายๆ ว่า...ไม่ว่าจะเป็น คนรุ่นเก่า-คนรุ่นใหม่ ก็แล้วแต่ 

สิ่งที่ไม่ได้ถึงกับผิดแผก แตกต่าง ระหว่างกันและกันมากมายซักเท่า

ไหร่นัก นั่นก็คือ กิเลส และ ตัณหา นั่นเอง ใครที่ดันไปคิดๆ ไว้ก่อน

ล่วงหน้าว่า ถ้าขึ้นชื่อว่า คนรุ่นใหม่ ซะอย่างแล้ว คงต้องบริสุทธิ์ 

สะอาด ปราศจากมลทินใดๆ เอาเลยแม้แต่นิด ส่วนใหญ่...มักหนัก

ไปทางประเภท รู้เขาหลอก-แต่เต็มใจให้หลอก นั่นแหละทั่น ยิ่ง

เป็นประเภทใหม่สด ถอดด้าม ใหม่แบบประเภท 4.0 ประเภท 5-G 

หรือประเภทดิจิตอล เทคโนโลยี ก็แล้วแต่ ยิ่งเป็นอะไรที่น่ากลัว 

น่าอันตราย ยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยเหตุเพราะมันไม่ได้มีสิ่งเก่าๆ ไม่ว่า

จะเป็นค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี หรือกระทั่งศาสนา ไว้คอย

ถ่วง คอยรั้ง มากมายซักเท่าไหร่นัก...

โอกาสที่จะใส่กันชนิด เละเป็นขี้-เละเป็นโจ๊ก ย่อมมีความ

เป็นไปได้สูงเอามากๆ ไม่เชื่อก็ลองไปหยิบเอา ม็อบทะลุแก๊ส-

ทะลุฟ้า มาเทียบเคียงกับ ม็อบ 14 ตุลา ลองดูก็ได้ คือด้วยเหตุ

ที่คุณธรรม มโนธรรม ขันติธรรม ฯลฯ มันออกจะเป็นของ แสลง 

สำาหรับพวกคนรุ่นใหม่หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่จะคิด ความ

พยายาม แสวงจุดร่วม-สงวนจุดต่าง ระหว่างพรรค เผาไทย กับ

พรรค ก้าวไกล มันจึงแทบไม่ต่างอะไรไปจากการ คบเด็กสร้าง

บ้าน-คบหัวล้านสร้างเมือง นั่นแล อันมีแต่จะก่อให้เกิดการ เพิ่ม

อัตราเสี่ยง ต่อความเป็นไปได้ในกลับบ้าน กลับช่อง ของคุณพี่ 

โทนี่-โทนาฟ บิดาบังเกิดเกล้าของคุณหลาน อุ๊งอิ๊ง โดยใช่เหตุ...

สรุปรวมความแล้ว...ภายใต้ความยากลำาบากของคุณน้อง 

พิธา ในการก้าวข้ามคุณหลาน อุ๊งอิ๊ง นี่แหละ จึงอาจถือเป็นการ

เปิดช่อง เปิดโอกาส ให้กับผู้ที่แก่แล้ว แก่แรด ลงไปเรื่อยๆ อย่าง

คุณลุง บิ๊กตู่ ให้ยังพอสามารถยกระดับคุณค่า ราคา ของตัวเอง 

ไม่ให้ถึงกับต้อง ตกเวทีประวัติศาสตร์ ชนิด หาเวทีรำาวงยังไม่

เจอ เพราะไม่ว่าจะยังไงก็ตาม...การนำามาซึ่งความสงบเรียบร้อย

ของชาติบ้านเมืองและสังคมนั้น ย่อมหนีไม่พ้นต้องอาศัย ธรรมะ 

นั่นแหละเป็นที่ตั้ง ย่อมต้องเดินไปตาม ครรลอง-คลองธรรม 

อย่างมิอาจปฏิเสธไปเป็นอื่น เพียงแต่ขออย่าให้ แก่แล้ว-แก่เลย 

เท่านั้นเอง...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้จาก Bonnie Pruden... “You can’t 

turn back the clock. But you can wind it up again. – ท่าน

ไม่อาจหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินย้อนกลับได้ แต่ท่านสามารถไขลาน

ให้มันเดินใหม่ได้...”.
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3 นิ้วบุกทำาเนียบ

ฝากรัฐบาลให้คิดดีๆ คิดว่าการที่ทำาแบบนี้จะคิด

เป็นอื่นไม่ได้ว่า พวกเขากลัวความจริง กลัวความ

ผิดของตัวเอง การต่อสู้ทางการเมืองเราสู้กันได้

ด้วยความคิดและการแสดงออก อย่ามาทำาแบบนี้

กันอีกเลย การดำาเนินคดีกับผู้ชุมนุมไม่มีอะไรดี มี

แต่ความอัปยศต่อคนในประเทศ” น.ส.ปนัสยาระบุ 

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า เหตุการณ์เมื่อวาน

นี้ที่แยกราชประสงค์ ตนขอเชิญชวนประชาชน

ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่ม 3 นิ้วออกมา

ประณามการชุมนุม เนื่องจากทำาให้ประชาชนเกิด

ความเดือดร้อน ในขณะที่ประเทศไทยกำาลังจะเปิด

ประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานั้น ก็เพื่อ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงจะทำาให้

ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ภาคธุรกิจมีรายได้ แต่มี

กลุ่มม็อบ 3 นิ้วออกมาชุมนุม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่กำาลังเดินทางเข้า

มายังประเทศไทยด้วย และทำาให้ประชาชนเสีย

โอกาสทำามาหากิน

นายเสกสกลกล่าวว่า มองว่าการที่แกนนำา

ออกมาเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองและ

ยกเลิกมาตรา 112 นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควร เพราะ

หากมีการกระทำาความผิดก็ต้องได้รับโทษ หากไม่มี

การลงโทษก็ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง

ตนเองมองว่าหากกล้าที่จะทำาความผิดแล้ว ก็ต้อง

กล้าที่จะถูกลงโทษเช่นกัน ขณะเดียวกันประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศก็คงไม่ยอมให้มีการยกเลิก

กฎหมาย มาตรา 112  เช่นเดียวกัน

นายเสกสกลระบุวา การออกมาชุมนุมใน

ขณะนี้และจะเคลื่อนไหวมายังทำาเนียบรัฐบาล ตน

ถือว่าเป็นการทำาลายประเทศ ทำาลายประชาชน ที่

กำาลังจะได้รับโอกาสจากการเปิดประเทศในวันนี้ 

ไม่นึกถึงคนทั้งประเทศ เอาแต่ผลประโยชน์ของ

ตัวเอง ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เลว

ร้ายมาก ดังนั้นขอเรียกร้องให้หยุดการเคลื่อนไหว 

รวมถึงให้ผู้อยู่เบื้องหลังม็อบ 3 นิ้ว ที่คิดว่าจะได้

ประโยชน์จากการสนับสนุนเป็นอีแอบอยู่เบื้องหลัง 

ควรหยุดพฤติกรรมนี้เสีย ให้หันมาช่วยกันทำาให้

ประเทศชาติบ้านเมืองรุ่งเรืองบ้าง

“คนที่ออกมาก่อม็อบในช่วงนี้คงไม่มีสมอง

คิด ทั้งที่รู้ว่าประเทศชาติประชาชนได้รับผลกระทบ

ความเดือดร้อนจากสงครามไวรัสโควิด  เศรษฐกิจ

เสียหายมากมาย แต่พอประเทศชาติ บ้านเมือง 

และประชาชนกำาลังจะฟื้นกลับมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่

คนพวกนี้กลับมาคิดขัดขวางทำาลายบรรยากาศการ

เปิดประเทศ สมควรที่จะเรียกพวกคนเหล่านี้ว่า

เป็นพวกคนเลว พวกคนหนักแผ่นดิน คนไม่รักบ้าน

รักเมือง ไม่รักคนไทยด้วยกัน  คนพวกนี้เสียชาติ

เกิดจริงๆ ไม่สมควรเกิดมาเป็นคนไทย เกิดบนผืน

แผ่นดินไทยแท้ๆ ยังกล้าเนรคุณอกตัญญูต่อแผ่น

ดินเกิด” นายเสกสกลกล่าว

ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค

พลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

สภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับหนังสือจากปิย

รัฐ จงเทพ หรือโตโต้ จากกลุ่ม We Volunteer 

ที่ขอให้คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ตรวจ

สอบพฤติกรรมการกระทำาหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ตำารวจชุดจับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่

ผ่านมา ที่บริเวณหน้าสถานีตำารวจนครบาลดินแดง 

ในเหตุรำาลึกการเสียชีวิตของนายวาฤทธิ์  สมน้อย

โดยนายสิระกล่าวว่า ในการประชุมของ 

กมธ.จะนำาเรื่องเข้าที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุม

ว่าจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาหรือ

ไม่ และหากเข้าสู่การพิจารณาจะบรรจุเข้าระเบียบ 

วาระวันใด และจะขอเอกสารและคลิปเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นใดได้บ้างจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ด้าน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง 

ผบช.น.แถลงการชุมนุมเห็นต่างทางการเมืองว่า 

การชุมนุมเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการชุมนุม

ทั้งหมด 4 จุด ในส่วนของกลุ่มทะลุแก๊ส โดยก่อน

การชุมนุมตำารวจได้ตั้งจุดตรวจและสามารถจับกุมผู้

กระทำาความผิดได้ 11 ราย เป็นกรณีของการพกพา

อาวุธและยาเสพติดไปในที่ชุมนุม ส่วนการดำาเนิน

คดีเมื่อคืนที่ผ่านมามีทั้งหมด 3 คดี และทำาการ

พิสูจน์ทราบบุคคลที่กระทำาผิดได้แล้วทั้งหมด 5 คน

วันเดียวกัน ที่ศาลอาญา ศาลอ่านคำาสั่ง

คดีละเมิดอำานาจศาลหมายเลขดำา ล.ศ.8/2564 ที่ 

ผอ.สำานักอำานวยการประจำาศาลอาญา เป็นผู้กล่าว

หา นายณัฐชนน ไพโรจน์ ผู้ถูกกล่าวหากรณีเมื่อวัน

ที่ 29  เม.ย.64 กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการ

ชุมนุม ทำากิจกรรมยื่นจดหมายราชอยุติธรรม พร้อม

ทั้งยืนอ่านกลอนตุลาการภิวัตน์ที่ศาลอาญา  โดย

ศาลเห็นว่า การกระทำาของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการ

ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ป.วิ.พ.) มาตรา 

31 (1), 33 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ป.วิ.อ.) มาตรา 15 จึงมีคำาสั่งให้ลงโทษ

จำาคุกผู้ถูกกล่าวหาเป็นเวลา 4 เดือน.

เปิดประเทศ

อาจจะติดขัดช่วงจุดคัดกรองจุดแรก ที่มีผู้ โดยสาร

หนาแน่น  เนื่องจากเอกสารไม่เรียบร้อย แต่ถึง

ขณะนี้ยังไม่มีผู้ โดยสารที่มีอุณหภูมิ สูง” นายกิตติ

พงศ์กล่าว

สำาหรับเที่ยวบินของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

บินเข้าไทยมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนเวลา 00.05 น. จาก 

สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน NH805 

สายการบินออลนิปปอนแอร์เวยส์ มีผู้ โดยสาร 43 คน  

อ่านต่อหน้า 16

“ชั



มีอัตราการวางงานสูงสุดในรอบ 10 ป เม� อวิเคราะหจากการ

ระบาดของ COVID-19 ในไตรมาสที่ 1 ป 2563 กับไตรมาส

ที่ 1 ป 2564 พบวา เยาวชนที่สําเร็จการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษา (ปวส. หรืออนุปริญญา) มีการเปลี่ยนแปลงใน

สถานะวางงานสูงถึงรอยละ 124.3 รองลงมา คือ ต่ํากวาประถม

ศึกษารอยละ 95.5 และปริญญาตรี รอยละ 79.4 ในมิติของ

เพศเยาวชนกลุม NEET มีความเปราะบางจากผลกระทบทาง

เศรษฐกิจสูง เน� องจากรอยละ 70 ของกลุม NEET เปนเพศหญิง 

ซึ่งสวนใหญตองออกจากโรงเรียนกลางคันเน� องจากการตั้งครรภ 

และอยูในสถานะทํางานบานกวารอยละ 76 (TDRI, 2020)  

ดังนั้น การหยุดชะงักของระบบเศรษฐกิจและการศึกษา

อาจเปนปจจัยกระตุนของการกลายเปนกลุม NEET และสงผล 

กระทบรุนแรงตอทักษะในการพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคมในอนาคตยาวนานเกินกวาที่จะประเมินได

จากการทบทวนแนวทางการแกปญหาใหแกเยาวชน                                                           

กลุม NEET ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ใน

ตางประเทศพบวา ในกลุม OECD งานวิจัยโดย Palmer and 

Small (2021) ชี้ใหเห็นวาภาครัฐจําเปนตองลงทุนกับโครงขาย                                                           

รองรับทางสังคม (Social Safety Net) ที่ครอบคลุมการใหความ 

ชวยเหลือเยาวชนกลุมเสี่ยงโดยมุงเนนการจางงาน การศึกษา 

การฝกอบรม การฝกงานที่ไดรับคาจาง การพัฒนาการจัดการ

ศึกษาปฐมวัย การจัดหาที่พักอาศัย ตลอดจนการดูแลรักษา

สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจทั้งในระยะสั้นเพ� อใหเยาวชน

กลุม NEET สามารถผานพนวิกฤตไปไดและระยะยาวเพ� อใหพวก

เขาอยูรอดไดในอนาคต

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ไทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด www.thaipost.net  

ในวันที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเขารวมการประชุมระดับผูนํา 

ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) ณ เมือง 

กลาสโกว สหราชอาณาจักร ทํา 

ให พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรีและหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ ตอบคําถาม

ทางการเมืองโดยเฉพาะเกมการ                                                

เมืองในสภา ‘ไมมีอะไรตองหวง                                               

และกังวล โดยเฉพาะ ส.ส. พปชร. 

ไดกําชับใหทุกอยางเปนไปดวย

ความเรียบรอย’ เกมการเมืองใน

สภา ที่ ส.ส.ในพรรคพลังประชา

รัฐ กําลังขัดแยง แบงขั้วกันอยาง

หนัก นํามาสูความกังวล หาก 

ส.ส.ปกพลังประชารัฐบางขั้วไป

จับมือซีกฝายคาน หวังสั่งสอนอีกฝาย ทําใหองคประชุมลม 

พิจารณากฎหมายสําคัญไมได ก็อาจทําใหสงผลกระทบตอ

เสถียรภาพรัฐบาลได โดยงานนี้ตองเขมงวดเปนพิเศษ เห็น

แววมาวาเตรียมคาดโทษ ส.ส.ที่โดดประชุมสภาเลยทีเดียว

พรรคเพ� อไทยหลังเปลี่ยน

หัวหนาพรรค กรรมการบริหาร

พรรค ประชุมกําหนดทิศทาง พรุง                                                    

นี้เพ� อไทย เพ� อชีวิตใหมของประ 

ชาชน การกาวเขามามีบทบาท

ทางการเมืองของแพทองธาร ชิน

วัตร บุตสาวนายทักษิณ ชินวัตร 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย

อยาง หลังการชุมนุมกลุมราษฎร

ท่ีเรียกรองใหมีการเสนอแกไขประ 

มวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

‘ชัยเกษม นิติสิริ’ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรและทิศ 

ทางการเมืองพรรคเพ� อไทย ออกมารับขอเสนอพรอมผลักดัน

เขาสูที่ประชุมสภาทันที โดยเห็นวา ทั้งมาตรา 112 และ 116 

สงผลกระทบตอประชาชน ประกอบกับสงสัยการใชดุลพินิจ

เจาหนาที่ดวยวาเปนไปตามเจตนารมณกฎหมายหรือไม การ

ท่ีเพ� อไทยมาเลนในประเด็นละเอียดออนมากข้ึน ไมรูวาแคหวัง

ดึงฐานเสียงเดิมคืน หรือเอาจริง หวังจะแกไขใหได 

ขณะท่ีพรรคประชาธิปตย ระดับแกนนําพรรค ฝายกฎ                                                                      

หมายของพรรค ไดออกมายํ้าจุดยืนอยางชัดเจน ไมขอเอาดวย                                                       

กับประเด็นรอนๆ ตามท่ีกลุมราษฎร                                                           

จุดกระแสมา และมีบางพรรค 

การเมืองขานรับในขอเสนอดัง

กลาว นายราเมศ รัตนะเชวง 

โฆษกพรรคประชาธิปตย ระบุวา                                                  

‘พรรคไมมีนโยบายจะแกไขเพ่ิม                                                       

เติมมาตรา 112 พรรคประชาธิ                                                         

ปตยยึดม่ันในระบอบประชาธิป 

ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข เน้ือหาสาระสําคัญของ

มาตราดังกลาวน้ันไมไดไปสราง

ความเสียหาย ความไมเปนธรรมใหกับใคร ตองมองท่ีการกระ

ทําของบุคคลมากกวาตัวบทกฎหมาย หากมีการกระทําที่เปน

ความผิดก็ใหวาไปตามกฎหมาย และเปนการกระทําความผิด

สวนตัว ไมใชกฎหมายมีปญหา ความคิดและการกระทําของคน

ตางหากท่ีมีปญหา เม� อมีการกาวลวงจาบจวงสถาบันพระมหา

กษัตริย ผิดถูกก็ตองวากันตามขอเท็จจริงและขอกฎหมาย’

ชวงน้ีพรรคการเมืองท้ังพรรคเกา พรรคใหมคึกคัก โดย

เฉพาะกลุมการเมืองหนาใหม 

แววมาวาปลายเดือน พ.ย. กลุม

รวมไทยยูไนเต็ดจะยกระดับเปน

พรรครวมไทยยูไนเต็ด มี โก-

นายวรนัยน วาณิชกะ อดีตนัก

วิจารณการเมือง เปนหัวหนาพรรค                                                   

และ “วินท สุธีรชัย” อดีต ส.ส. 

บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล เปน                                          

เลขาธิการพรรค พรอมจุดกระ 

แสพรรคทางการเมืองของคนรุน

ใหม แมยังไมเปนพรรค แอบเห็น

มีหลายตอหลายคนรุมจีบและอยากรวมดวย เชน เฮียมิ่ง-

“มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคเศรษฐกิจใหม 

ฝายคานในสภา แตสุดทายก็ตองลุนวาดีลจะลงตัว ยอมรับ

เง� อนไขเปนโคชหนุนรุนใหมนําทัพหรือไม เพราะพรรคนี้ ไมมี

วันแมนโชว หากไมลงตัว “มิ่งขวัญ” น�าจะมีที่ไป เพราะคุย

กับคนอ� นๆ ไวอีกเยอะเลยทีเดียว .

ราเมศ รัตนะเชวง

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

ชัยเกษม นิติสิริ 

เปนเวลากวาหน่ึงปคร่ึงท่ีการแพรระบาดของ COVID-19                

 ไดสงผลกระทบตอประเทศทั่วโลก วิกฤตการณดังกลาว

สรางผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหวิถี

ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนเปลี่ยนไป รัฐบาลตางออก

นโยบายและบังคับใชขอกําหนดตางๆ เพ� อมุงฟนฟูเศรษฐกิจ 

บรรเทาปญหาปากทองของประชาชนและลดจํานวนผูติดเชื้ออัน

นําไปสูความสูญเสีย อยางไรก็ตาม ปญหาเยาวชนวางงาน-นอก

การศึกษายังคงเปนหนึ่งในปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขเทาที่ควร

องคการแรงงานระหวางประเทศ หรือ ILO ไดเรียก

เยาวชนกลุมนี้วา NEET (Not in Education, Employment 

or Training) โดยไดนิยามวาหมายถึงเยาวชนอายุ 15-24 ป                                                          

ที่ ไมไดอยูในระบบการศึกษา การจางงาน และการฝกอบรม 

รายงานฉบับลาสุดของ ILO บงชี้วา สัดสวนของประชากร

กลุม NEET เพิ่มขึ้นในหลายประเทศในชวงการแพรระบาด

ของ COVID-19 และยังไมมีแนวโนมที่จะลดลงไปสูระดับกอน

วิกฤตการณการระบาด

งานวิจัยในประเทศแคนาดาโดย Brunet (2020) พบวา  

สาเหตุสําคัญของการเพิ่มขึ้นของเยาวชนกลุม  NEET  ในชวง

การแพรระบาดของ COVID-19 เกิดจากการจางงานที่ลดลง  

ตลอดจนการปดสถานศึกษาและการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ

สอนไปสูการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ซึ่งสอดคลอง

กับเสียงสะทอนจากภาคสวนตางๆ เร� องความเหล� อมล้ําในการ

เขาถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในประเทศไทย

ที่ครัวเรือนจํานวนหนึ่งยังขาดความพรอม

ในการเขาถึงอินเทอรเน็ตและอุปกรณ

ดิจิทัลเพ� อการเรียนรู และสอดคลองกับ

รายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติที่ระบุวาผลกระทบ

จาก COVID-19 ทําใหเกิดอัตราการขยาย

ตัวของจํานวนเยาวชนไทยวางงานสูงขึ้น

รอยละ 3-4 หรือคิดเปนเกือบ 5 เทาของ

แรงงานผูใหญ

จากขอมูลสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรไทยโดยสํานักงานสถิติ

แหงชาติ กลุม NEET ประกอบดวย 4 

ประเภท ไดแก 1.เยาวชนที่ทํางานบาน 

2.อยูวางหรือกําลังพักผอน 3.ยังเปนเด็ก 

ปวย พิการ จนทํางานไมได และ 

4.วางงาน จากการระบาดในไตรมาสที่ 

2 ของป 2563 ทําใหมีกลุม NEET อยูที่ 

1.37 ลานคน ซึ่งเปนจํานวนที่เพิ่มขึ้นสูง

ที่สุดในรอบ 10 ป

ถึงแมวาการระบาดของ COVID-19 ใน

ระลอกที่ 3 (ในไตรมาสที่ 2 ของป 2564)                                              

พบจํานวนของกลุม NEET ปรับตัวลดลง                                        

รอยละ 9.32 หรือ 1.25 ลานคน เน� องจาก

มีกลุม NEET ในสถานะพักผอนปรับตัวลด

ลงกวารอยละ 22.64 และเปนที่น�าสังเกต วาจากการระบาด

ทั้งสามระลอกทําใหเด็กกลุม NEET มีสถานะวางงานเพิ่ม

ขึ้นรอยละ 76.73 เม� อเปรียบเทียบระหวางไตรมาสที่ 1 ของ

ป 2563 กับป 2564 (รูปที่ 1) ซึ่งสามารถอนุมานไดวาเยาวชน

กลุมพักผอนไดเปลี่ยนสถานะเปนกําลังหางาน หรือวางงาน เพ� อ

หาเงินเลี้ยงชีพในชวงเศรษฐกิจซบเซา ในขณะที่เยาวชนบาง

สวนไดกลับเขาสูระบบการศึกษาโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นที่รอยละ 1.8   

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของ รศ.ดร.ประวิต เอรา

วรรณ เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พบวา นักเรียนไทยมีการเขาถึง

การเรียนแบบออนไลนเพียงรอยละ 50 และมีภาวะเครียด การ

เรียนถดถอย สงผลใหรอยละ 10 ของ

นักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา จึงเปน

ปญหาน�าหวงที่ตองไดรับการแกไข ไมวา

จะเปนการสนับสนุนอุปกรณการเรียนหรือ

การเรงการฉีดวัคซีนในกลุมนักเรียนทั้งใน

และนอกระบบ เพ� อให โรงเรียนสามารถ

เปดการเรียนการสอนแบบไฮบริด หรือ

แบบปกติได

ปจจัยหลัก 2 ประการที่สงผลให                                          

เยาวชนกลุม NEET มีอัตราการขยายตัว                                            

ในสถานะผูวางงานที่สูงขึ้นกวาปกติ ไดแก 

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่ทําใหภาคธุรกิจ

ตางๆ ขาดรายไดอยางเฉียบพลัน (Income 

Shock) และการระบาดของ COVID-19  

โดยสภาวะขาดรายไดเฉียบพลันสงผลกระทบ                                        

ยาวนานตอฐานะทางการเงินของภาคเอกชน

ติดตอกันมาเปนเวลากวา 2 ป ทําใหตอง

เลิกจางพนักงานเปนจํานวนมาก ซึ่งหนึ่งใน

นั้นคือ แรงงานเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ป

จากขอมูลการสํารวจภาวะการ

ทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ บงชี้วา เยาวชนไทยมีแนวโนม

วางงานเพิ่มขึ้นกวารอยละ 70.81 และ

นอกจากนี้ งานวิจัยในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ

ออสเตรเลีย โดย Tamesberger and Bacher (2021) ชี้ใหเห็นวา

การพยายามลดสัดสวนเยาวชนกลุม NEET เปนความตองการจํา 

เปนทางการเมืองท้ังในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสหภาพ

ยุโรป

หนึ่งในโปรแกรมที่นับวาประสบความสําเร็จอยางมากที่

ใชมาตั้งแตป 2556 เพ� อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ในป 2551 คือ The European Youth Guarantee ที่ใหหลักประ 

กันวาเยาวชนอายุต่ํากวา 25 ปทุกคนจะตองมีงานทํา ไดศึกษา

ตอ หรือไดรับการฝกอาชีพอยางตอเน� องภายในระยะเวลาไม

เกิน 4 เดือนหลังจากวางงาน

ตอมาไดรับการปรับปรุงโดยเพิ่มเติม Youth 

Employment Support Package ในป 2563 ซึ่งครอบคลุม

การปรับปรุง The European Youth Guarantee ใหมีประสิทธิ

ภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การศึกษา

อบรมอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานในอนาคต 

การสงเสริมการฝกอาชีพระยะยาว 

(Apprenticeship) และมาตรการตางๆ เพ� อ

สงเสริมการจางงานใหแกเยาวชน เพราะ

ไมมีใครสามารถพยากรณไดอยางแมนยํา

วาหลังจากวิกฤตการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 แลวการจางงานในกลุม

เยาวชนจะฟนตัวขึ้นหรือไม 

ในประเทศไทย ผูเขียนเสนอแนะให                                                                         

ภาครัฐดําเนินมาตรการตางๆ เพ� อชวย                                                                               

เหลือเยาวชนกลุม NEET จากผลกระทบ 

ของ COVID-19 ดังนี้ 

1) แกปญหาเยาวชนจบใหมตกงาน 

ปญหาที่สําคัญ ณ เวลานี้ คือ ภาครัฐยัง

ขาดการประชาสัมพันธการเขาถึงตลาด

แรงงานของเยาวชน และการใชเคร� องมือ

ในการแกไขปญหาที่ยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร จากการที่ยังมีกลุมเยาวชนวาง

งาน ทั้งที่มีชองทางในการสรางงานใหกับ

กลุมเหลานี้

  ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีเว็บไซต                                               

 www.จางงานเด็กจบใหม.com เปนการ 

จับคู (Match) ระหวางนายจางและลูกจางสําหรับเด็กจบใหม                                                                

(บัณฑิตยุค COVID-19) การดําเนินนโยบายหางานผานแพลต 

ฟอรมตางๆ ของภาครัฐอาจเปนทิศทางการแกไขปญหาที่ดี แตยัง

มีชองวางของการพัฒนาทุนมนุษยในระยะยาว เชน Smart Job 

Center และไทยมีงานทํา ซึ่งยังไมมีสวนประกอบของระบบการ

พัฒนาทักษะและการติดตาม Job matching รวมอยูดวย

2) กําหนดมาตรการรักษาการจางงาน (Job Retention) 

สําหรับแรงงานที่มีงานทําอยูแลว การใชมาตรการรักษาการจาง

งานของภาครัฐเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการสนับสนุนการจางงาน

ในตลาดแรงงานตอไป ผานการอุดหนุน (Subsidy) เงินชดเชย

รายไดบางสวนที่นายจางลดชั่วโมงการทํางาน/วันทํางานของ

แรงงานลง

ขณะท่ีนายจางก็ไมมีตนทุนเพ่ิมเติม

ในการหาแรงงานใหมหลังการฟนตัวของ

เศรษฐกิจ สําหรับแรงงานอาจใหการชวย

เหลืออยางมีเง� อนไข (Conditional Cash 

Transfers: CCT) เพ� อเพ่ิมทุนมนุษย (Human 

Capital) เชน ดานการศึกษาและสาธารณสุข 

โดยต้ังอยูบนสมมติฐานการรับเงินเยียวยา

รวมกับการฝกอบรมทักษะท่ีตองใชในการ

ทํางานหรือการเปล่ียนงานในระยะยาว ซ่ึง

อาจเปนประโยชนตอเยาวชนไมใหหลุดจาก

ตลาดแรงงานมากข้ึนในอนาคต

หมายเหตุ : บทความนี้เปนสวน

หนึ่งของโครงการ นโยบายและมาตรการ

เพ� อรองรับและปองกันผลกระทบของ 

COVID-19 ตอแรงงานและการจางงาน 

ระยะที่ 1

บทความโดย : ดร.วรรณวิศา สืบ

นุสรณ คลายจําแลง อาจารยประจํา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และอุษณีย ศรีจันทร นักวิจัย นโยบาย

ทรัพยากรมนุษย ทีดีอาร ไอ.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

ไ

วิกฤตโควิด-19 ในกลุมเยาวชนวางงาน-นอกการศึกษา

ปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขจากรัฐ

เ

วรนัยน วาณิชกะ

การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา (Conference                                                                           

of the Parties หรือ COP) ครั้งที่ 26 ที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปประชุมที่เมืองกลาสโกว                                                                          

สหราชอาณาจักร คือ การประชุมประเทศภาคีอนุสัญญา

กวา 190 ประเทศหรือดินแดนที่รวมลงนามในกรอบอนุสัญ 

ญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) ซึ่งเปนสนธิสัญญาสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

เพ� อการแกปญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.

COP26

สถานะของเยาวชนกลุม NEET

แนวโนมการวางงานของเด็กกลุม NEET ตามระดับการศึกษา ป 2554–2564

แนวโนมการวางงานของเด็กกลุม NEET ตามจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 1–3



นที่สุด “นายฟูมิโอะ คิชิดะ” ซึ่งเกิด 29 กรกฎาคม 

2500  ในวัย 64 ปี นายกรัฐมนตรีคนที่ 100 จากพรรค

เสรีประชาธิปไตย  (แอลดีพี) ก็สามารถนั่งเก้าอี้ ได้อย่าง

เต็มก้นแบบชอบธรรมเสียที เมื่อผลการเลือกตั้งในวัน

ฮาโลวีนของชาวแดนปลาดิบที่มีประชากรกว่า 126 ล้านคน 

ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาไดเอต หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(ส.ส.) จำานวน 465 ที่นั่ง

โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในวันอาทิตย์

ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรง 289 ที่นั่ง และที่เหลือ 

176 ที่นั่งจากสัดส่วนการลงคะแนนเสียงนั้น “แอลดีพี” ได้รับ

ชัยมากถึง 261 ที่นั่ง เกินกว่า 233 ที่นั่งซึ่งเป็นจำานวนขั้นต่ำา

ในการครองเสียงข้างมากในสภาไดเอต และเมื่อรวมกับพรรค

โคเมโตะ พรรคพันธมิตรร่วมรัฐบาลอีก 32 ที่นั่ง จะทำาให้ทั้ง 

2 พรรคมีคะแนนเสียงรวมกัน 293 ที่นั่ง ในขณะที่พันธมิตร

พรรคฝ่ายค้าน 6 พรรคได้รับ

เลือกตั้งรวมกันเพียง 172 ที่นั่ง

แม้พรรคของ “คิชิดะ”                                    

จะครองเสียงข้างมากได้สำาเร็จ 

แต่ผลการเลือกต้ังคราวน้ี “แอล                                                   

ดีพี” ได้ที่นั่งลดลง 15 ที่นั่ง                                              

จากการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า                                                  

ที่ได้มา 276 ที่นั่ง ในขณะ                                           

ที่พรรครัฐธรรมนูญประชาธิป 

ไตยญี่ปุ่น หรือซีดีพี ซึ่งเป็น

พรรคแกนนำาฝ่ายค้านก็ได้ที่นั่ง

ลดลง 13 ที่นั่งเช่นกัน โดยได้

เพียง 96 ที่นั่ง จากคราวก่อนที่

มีถึง 109  ที่นั่ง โดยพรรคที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการเลือก

ตั้งครานี้ของแดนปลาดิบก็คือ “พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น” ซึ่งไม่

ได้เป็นพันธมิตรกับพรรคฝ่ายค้าน ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเกือบ 

40 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นสามเท่าจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว!!!

เลยทำาให้ “คิชิดะ” ที่รับทราบผลการเลือกตั้งถึงกับต้อง

แถลงว่า  พรรคต้องถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าทำาไมที่

นั่งที่ได้รับลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะการเสียที่

นั่งในเขตสำาคัญในกรุงโตเกียว แต่ “คิชิดะ” ก็ปลื้มปริ่มว่าชาว

ญี่ปุ่นยังมอบความไว้วางใจให้รัฐบาลและเขาทำาหน้าที่บริหาร

ประเทศต่อไป

เพราะ “คิชิดะ” นั้นได้รับการส่งไม้ต่อเก้าอี้นายกรัฐมน 

ตรีจาก “โยชิฮิเดะ ซูกะ” เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 หลังจากคะแนน

นิยมตกต่ำาจากการแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่ง “คิชิดะ” ก็ได้แข่งขัน

กับ “โคโนะ ทาโร” รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการปฏิรูปกฎ

ระเบียบในที่ประชุมพรรคเมื่อช่วงปลายเดือน ก.ย. และก็ได้

รับชัยชนะในการเป็นผู้นำาพรรคแอลพีดี ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นนา

ยกฯ คนที่ 100 แต่แล้วหลังทำางานไม่ถึงเดือนก็ประกาศยุบสภา

เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้การดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของ

เขาไม่ใช่เป็นการส่งมอบอำานาจให้

และเมื่อ “คิชิดะ” ได้น่ังเก้าอ้ีผู้นำาแดนปลาดิบอย่างสม                                                                             

ศักด์ิศรีแล้ว ก็ต้องดูว่าเขาจะรับมือกับปัญหาใหญ่ต่างๆ ได้อย่าง 

ไร ท้ังการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังยุคโควิด ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ 

ตลอดจนการกอบกู้ความนิยมของ “แอลดีพี” ข้ึนมาอีกคร้ัง หลัง

เสียคะแนนนิยมจากการผลักดันให้เดินหน้าจัดการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกท่ีมีข้ึน ท่ามกลางกระแสคัดค้านจากชาวญ่ีปุ่นท่ีกังวลเรื่อง

โควิด-19 จะแพร่ระบาดรุนแรงข้ึน และก็เป็นอย่างน้ันจริงๆ รวม

ท้ังปัญหาความสัมพันธ์กับมังกรจีน ท่ียังเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมา

ตลอด และการเจริญรอยตาม “นโยบายอาเบะโนมิกส์” น้ันจะมี

การเปล่ียนแปลงเปล่ียนรูปกันอย่างไร ต้องติดตามกันต่อไป.

สถานะข้าราชการไทย.

  ด้วยความนับถือยิ่ง

  นายโลด

 

พูดเรื่องการปฏิรูปด้านต่างๆ ท่ีเคยพูดกันไว้เมื่อคร้ังกระโน้น 

มาครั้งกระนี้ก็ยังไม่แตกต่างจากครั้งกระโน้นเท่าไหร่ครับ ฮ่าๆๆ  

สรุปคือยังไม่มีอะไรเฉียดคำาว่าปฏิรูป 

นายโลด อธิบายข่าวสารหลายประเด็นจบในไม่กี่ย่อหน้า ก็

อาจจะงงๆ กันหน่อย แต่ถ้าค่อยๆ อ่านก็ชัดเจนครับ เรื่อง อตร.

ตอนนี้ถือว่าหลุดวงโคจรการเมืองไปแล้ว แต่อนาคตไม่แน่อาจ

กลับมาอีก 

ส่วนทรัพย์สิน ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็คือผู้ว่าฯ ณรงค์ศักด์ิ 

โอสถธนากร จังหวัดปทุมธานี หรือผู้ว่าหมูป่า กับผู้ว่าฯ วีระศักด์ิ วิ

จิตร์แสงศรี  ผวจ.อ่างทอง อดีต ผวจ.สมุทรสาคร ท่ีรู้จักในนามผู้ว่า

โควิด ทรัพย์สินของท่านก็มีท่ีมาชัดเจนครับ ไม่มีอะไรผิดปกติ.

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

เอกสารลับมาก แผนการยึดครองประเทศไทยภายใน ๑๐ 

ปี  โดยขบวนการแบ่งแยกดินแดน และจะยึดครองประเทศไทย 

มีกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ยุทธศิลป์ ๓๔ ข้อ ดังนี้

๑.ส่งเสริมและยุยงเหมือนบ่างช่างยุให้คนไทยพุทธโง่ๆ  

ทะเลาะเบาะแว้งกัน ในหมู่พระสงฆ์ ขุนศึก (ทหารทุกเหล่าทัพ) 

ขุนนาง อมาตย์ (ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่) นักการเมืองทุก

พรรค ประชาชนทุกสาขาอาชีพ นักศึกษา-นักเรียนทุกสถาบัน 

แม้จะต้องใช้เงินในการปฏิบัติการจำานวนมากก็ตาม เพราะเบิก

งบประมาณได้จากประเทศที่ขายน้ำามันเป็นสินค้าส่งออก

๕.อย่าให้คนไทยพุทธโง่ๆ รู้เรื่องมาก และพวกคลั่งลัทธิ

กดขี่ทางเพศหญิง ซึ่งเปรียบผู้หญิงเป็นวัตถุบำาเรอความใคร่ใน

หมู่พวกตน เพื่อผลิตลูกหลานสืบทอดเจตนารมณ์ เติบโตขึ้นต้อง

รับใช้ลัทธิสุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลใน

องค์กร (ขบวนการ) ได้รับความรู้หรือมีความรู้จากการศึกษา สบ

ช่องต้องเผาโรงเรียน และพยายามให้ผู้ชายกับผู้หญิงที่หัวอ่อน

เชื่อฟังลัทธินั้น พออายุได้ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ ปี แต่งงานกันได้ เพื่อ

จะได้กำาลังคนมาเคลื่อนไหวในลัทธิต่อไป อนึ่ง อะไรๆ ที่ทำาให้

เยาวชนผู้ชาย-ผู้หญิงมีความฉลาดขึ้นตามลำาดับ รุ่นอาวุโสต้อง

สกัดกั้นทุกรูปแบบ เช่น ไม่ให้ศึกษาเล่าเรียน ไม่ให้ดูโทรทัศน์ ฟัง

แต่คำาสั่งสอนของพ่อแม่อย่างเดียว เป็นต้น

หมายเหตุ ขอนำาเสนอมาพอสังเขปเพียง ๒ ข้อ โอกาสหน้า

5บทความ

แรกนึกว่า “ทักษิณ” ส่ง “อุ๊งอ๊ิง” มาเพื่อลดอุณหภูมิ

การเมือง 

“พรุ่งนี้เพื่อไทย” คงจะออกแนวหวานแหวว

แต่..ก็ไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้แล้ว  

เพราะ “วันนี้” เดือด!

เมื่อ “ชัยเกษม นิติสิริ” ดีกรีประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย ออกจดหมาย

เปิดผนึกผ่านเพจพรรคเพื่อไทย ยืนยันเจตนารมณ์ว่า พรรค

เพื่อไทย พร้อมนำาข้อเสนอแก้กฎหมาย ๑๑๒ และ ๑๑๖ เข้าสู่

วาระการประชุมของรัฐสภา 

ก็เท่ากับเปิดหน้าชก!

“...ปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำาเนินคดีเพื่อจำากัด

ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกิน 

ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ มาตรา 

๑๑๖  พระราชบัญญัติการกระทำาอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอม 

พิวเตอร์ 

หรือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราช

กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สร้างผลกระ

ทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม 

ที่ประชาชนสงสัยว่า ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรม 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

คดีดังกล่าว โดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งทำาให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลัก

ความยุติธรรมของประเทศ

ตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไข

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาดังกล่าว พรรคเพื่อไทย

ในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร 

พร้อมนำาข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา 

เพื่อตรวจสอบระบบการทำางานของบุคคลในกระบวน 

การยุติธรรม ตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ตำารวจ อัยการ ศาล และ

ราชทัณฑ์ ว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจตนา 

รมณ์ของกฎหมายหรือไม่ 

และตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาล รวมถึงการแก้ไข

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้นักโทษทาง

เพื่อไทยคอพาดเขียง

ความคิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิด

เพิ่มขึ้นอีก 

ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติ 

ธรรมของประเทศไทย...”

ถือเป็นความชัดเจนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพรรค

เพื่อไทย ที่ประกาศแก้ ม.๑๑๒ หลังจากอิดออด ให้เด็กสามนิ้วด่า

มาแรมปีว่า ใจไม่ถึง สู้พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า ไม่ได้ 

เรื่องนี้ “ชัยเกษม” ไม่ได้ออกแถลงการณ์ โดยไม่มีใครรับรู้

แน่นอน 

แต่เป็นการทำางานอย่างเป็นระบบ 

แถลงการณ์ของ “ชัยเกษม” ถูกเผยแพร่ผ่าน เพจพรรค

เพื่อไทย  

ฉะนั้นไม่ใช่แถลงการณ์ในนาม “ชัยเกษม” ฝ่ายเดียว 

แต่ในนามพรรคเพื่อไทยด้วย 

นี่จึงเป็นการเปลี่ยนแนวทางทางการเมืองครั้งใหญ่ 

การแก้ไข ม.๑๑๒ เป็นที่ถกเถียงกันมาพักใหญ่แล้ว กลุ่มที่

พยายามให้มีการแก้ไข เราก็รับทราบกันมาตลอดแล้วว่ามีพรรค

ก้าวไกล คณะก้าวหน้า ม็อบสามนิ้ว อาจารย์สามนิ้ว  

ที่สำาคัญเรียกร้องพ่วงประเด็นปฏิรูปสถาบันพระมหา

กษัตริย์ 

เดิมที “ทักษิณ” หลบเลี่ยงที่จะพูดถึงการแก้ ม.๑๑๒ 

จนถูกโจมตีว่า สู้ไปกราบไป เป็นรอยัลลิสต์

แต่...ไม่นานมานี้ มีการส่งสัญญาณชัดเจน จากการเปลี่ยน

โลโก้พรรคเพื่อไทย 

มีเพียงสีแดง ขาว

ตัดสีน้ำาเงินออก 

อะไรทำาให้พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่า สังคมส่วนใหญ่เห็นด้วย

กับ การแก้ ม.๑๑๒ ที่อ้างว่า ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรม 

และถูกนำามาใช้ขจัดคนเห็นต่างทางการเมือง 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดู

หมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี 

รัชทายาท  หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำา

คุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”

ทำาไมกฎหมายมาตรานี้ บางช่วงเวลามีการนำามาใช้เยอะ 

ขณะที่บางช่วงเวลาแทบไม่มีเป็นคดีเลย

งานวิจัยเรื่องนี้ ไม่น่าจะมี เพราะความจริงอีกมุมที่นักวิชา 

การบางกลุ่มปฏิเสธที่จะพูดถึง 

ม.๑๑๒ ถูกนำามาใช้เยอะในยุคที่มีภัยคุกคามสถาบันพระ

มหากษัตริย์ 

ใช่ว่าฝ่ายการเมืองนึกจะหยิบเอามาใช้เพื่อประโยชน์ทาง 

การเมืองเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่มีพฤติกรรมคุกคามสถาบันพระมหา

กษัตริย์เกิดขึ้นในสังคม 

และยุคนี้เป็นยุคที่เกิดพฤติกรรมคุกคามสถาบันพระมหา

กษัตริย์มากที่สุดยุคหนึ่ง 

พรรคเพื่อไทยก็รู้เงื่อนไขนี้ดี 

ม.๑๑๒ ไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของประชาชน 

กลับกันประชาชนยังข้องใจนักการเมือง ทำาไมถึงกระเหี้่ยน 

กระหือรือนำาเสนอประเด็นนี้ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

อย่าลืมนะครับ ประชาชนเคยสั่งสอน พรรคก้าวไกลมา

แล้ว 

เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปลายปีที่แล้ว 

พรรคก้าวไกลแพ้ทั้งกระดาน 

ฉะนั้นอย่าคิดว่า ม็อบสามนิ้ว ม็อบทะลุแก๊ส คือการเคลื่อน 

ไหว แก้ ม.๑๑๒ หรือ ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนทั้ง

ประเทศ 

“ท่านใหม่” ม.จ.จุลเจิม ยุคล ให้ความเห็นเรื่องนี้ ได้ตรง

ประเด็นที่สุด 

-----------

“...‘เป็นกบฏต่อพระราชบัลลังก์’ 

จากทนายเก่งที่สุด ของแผ่นดิน คนหนึ่ง

เมื่ออายุมาก ยอมเสียศักดิ์ศรีของตัวเอง และวงศ์ตระกูล 

ยอมถวายตัว เพื่อเป็นขี้ข้ารับใช้คนหนีคดีหรืออย่างไร?

เสียดายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับมา 

อายุมาก หลงลืมอดีต ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล และเกียรติ 

ยศ ที่เคยได้รับมา ขนาดไม่เห็นสถาบันอยู่ในสายตา ถึงโอหัง 

ประกาศแก้ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ และ ๑๑๖ 

เพื่อทำาลายความมั่นคงของสถาบัน

เป็นกบฏต่อพระราชบัลลังก์

เสียดาย เคยนับถือ ว่าเป็นคนดี คนเก่งคนหนึ่งของแผ่น 

ดิน แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นกบฏต่อความมั่นคงของสถาบัน

และพระราชบัลลังก์ เพื่อคนหนีคดีคนเดียว...” 

-----------

และที่สำาคัญคือ “แฮชแท็ก” ที่ “ท่านใหม่” ติดในโพสต์

นี้ 

#ชีวิตพี่ถึงทางตันถึงยอมไร้ศักดิ์ศรีแล้วหรือคะ? 

#มิจฉาทิฐิเข้าครอบงำาหรือคะ? 

#เงินสะสมและบำานาญพี่ไม่พอใช้หรือคะ? 

#ระวังไม่มีแผ่นดินจะกลบหน้าฐานเป็นกบฏต่อความม่ัน 

คงต่อสถาบันและราชบัลลังก์

ก็ไปตีความกันเอาครับว่าหมายถึงใคร 

แต่งานนี้ “ชัยเกษม” สะดุ้ง!

เอาเป็นว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยจะแก้ ม.๑๑๒ ในสภา ก็ขอ

ให้นำาไปเป็นนโยบายพรรค และเอาไปปราศรัยหาเสียงให้ทั่ว

ประเทศ 

อวยพรให้ชนะเลือกตั้ง  

ตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกล แล้วร่วมมือกัน เข็นเข้าสู่

วาระการประชุมรัฐสภา อย่างที่ “ชัยเกษม” ประกาศไว้ใน

ทันที 

มันจะยิ่งกว่านิรโทษโกงเหมาเข่งหลายเท่า.

พระวัดสุทัศน์

ธรรมรส ธรรมรัฐ

ปฏิบัติ ตาม ร.๙

ปลูกพืชผ่อนเพลา

ชีวิตเรา พอเพียง

ปลูกหว้าช่วยชีวิต

นกใช้สิทธิ์ส่งเสียง

มีผู้คนอยู่ใกล้เคียง

เป็นพี่เลี้ยงโลกเรา

(ฟังเทศน์ท่านเจ้าคุณพิพิธฯ)

สัจจัง เว อมตา วาจา 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือยิ่ง

ตั้งใจอยากจะจดหมายถึงท่าน รอๆ อยู่ ติดตามพวกชุมนุม 

ดูข่าว บางสำานักว่าชักจะแผ่ว ก็เบาใจ อ่านข่าวไทยโพสต์ฉบับ

เดียวมาตลอด เบื่อสำานักข่าวเก่าๆ จนไทยโพสต์เปลี่ยนโฉมรวม

ฉบับใหญ่-ยกเลิกส่วนปลีกย่อย ได้ผลคือ การเรียงพิมพ์เรียงอักษร

ฉบับแรกอ่านแล้วต้องตีความ บัดนี้ดีขึ้นแล้วโล่งใจ

แต่ที่หนักใจดูข่าวทางโทรทัศน์ ข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้น

บ่อยๆ เป็นเรื่องเดิมๆ ยกพวกตีกัน ฉ้อโกง เรื่องแชร์ สภาพบ้าน

เมืองเหมือนกับรัฐล้มเหลว

ตำารวจ-รัฐบาลนี้เคยโม้ หรือปากพล่อยจากปากใครไม่รู้ ไม่

อยากจำา  จะทำาการปฏิรูปกลายเป็นลูบๆ ติๆ ไปเสียอย่างนั้น ไม่มี

ความจริงใจที่จะแก้ไข หรืออาจเป็นเพราะเราโง่เอง ไม่รู้จักหลัก

การบริหารงานของรัฐ

จำาได้ไหม สัจจัง เว อมตา วาจา คำาของใครกล่าวคำานี้กับ

ใคร หรือชมใครมิทราบได้ว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง สั่ง

โอนไปโอนมาจากสำานักหนึ่งไปประจำาสำานักหนึ่ง แล้วกลับไป

สำานักเดิม

ส่ังอะไรก็ได้ กล่าวอะไรก็ได้ แต่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร เช่น 

คดีเด็กรถหรูชนตำารวจตาย คดีไม่ได้ซับซ้อนอะไรกลับมาสร้าง

ความซับซ้อน  เอานายพลว่างงานมาเป็นพยาน ลากพวก ส.ว.บ้าๆ 

ได้รับแต่งต้ังมาทำาหน้าท่ีเบ๊ สร้างเรื่องร้องเรียน วุ่นวายไม่เลิก ซ้ำา

ร้าย อตร.ไอ้ตัวร้าย ซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเพียงไซด์

ไลน์ หน้าท่ีประจำายืมเงินเพื่อนมาเล่นหุ้น ตอนน้ีได้ข่าวว่าไปเป็น

นายกเท่ากัน จะนำาทีมฟุตบอลไปแข่งระดับโลก ผมในฐานะคอบอล

เห็นว่า ท่านนายกอดีต อตร.กระทำาสำาเร็จแน่ เท่าท่ีติดตามความ

ก้าวหน้า ทีมฟุตบอลชาติไทยใกล้ๆ แชมป์โรคแล้ว ไชโย

มองรัฐบาลปัจจุบันหากหันกลับไปสมัยรัฐบาลเกี่ยวดอง 

ลูกเขยเป็นเลขา กตป. พอหนังสือพิมพ์สมัยนั้นแปลเป็น เกส

ตาโป เรื่องราวก็มีผลกระทบไปกว้างใหญ่ขึ้น เปลี่ยนชื่อย่อจาก 

กตป.เป็น กปป.ลูกเขยกับพ่อตาถูกเสี้ยม จนกระทั่งผลประการ

ใดเป็นที่ทราบทั่วกัน พ่อตัว พ่อตา  ตัวเองก็เขียนบทกลอนนิราศ

ร้างประเทศไทย เหตุการณ์ปัจจุบันคล้ายๆ  หรือจะเลียนแบบ

จากอดีตไปไกล

ผมเองอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาเป็นสมาชิกให้เด็กส่งหนัง 

สือพิมพ์มาส่งถึงบ้านเดือนละ ๕๐๐ บาทเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว 

รู้สึกเป็นห่วงว่าไม่ช้าคงจะเลิกทัศน์ในการเขียนของบางท่าน ตาม

ความเห็นของผมเห็นว่าปัจจุบันมันชักจะเอนๆ เอียงๆ ใคร่ขอให้

ท่านระลึกเสมอว่า การอยู่ในสภาพที่เอนๆ เอียงๆ แล้วจะไปอุ้ม 

หรือพยุงอะไรที่มันทำาตัวเองให้เซแซ่ดๆ ดูจะไร้ประโยชน์ ลอง

ย้อนกลับไปแล้วเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เป็นอย่างไร หยิบดูตรง

ที่ใด ดูๆ จะเน่าไปทั่ว

เลิกเปรียบเทียบกับ โทนาฟ ไอ้นั่นมันเน่าเฟะ แล้วเราจะ

ไปเน่าเฟะเหมือนกับ โท-นาบ หรือจะให้เฟะกว่า

ดูบัญชีทรัพย์สินของท่าน ผวจ.สองท่าน และคุณนาย ภูมิใจ

น่ังนายกฯ แบบชอบธรรม

มีข้อมูลลึกซ้ึงจะเสนอต่อไป สุดท้ายน้ีหากท่านใดต้องการเป็นแนว

ร่วมกับผมและคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 08-9127-0274.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

แนวร่วมต่อสู้และปกป้องพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กทม.

* ป.ล. ขอส่งบทกวีจากกวีที่มีชื่อเสียงระดับชาติ ๔ ท่าน

ดังนี้

 * สักวา “สำารวม” ร่วมสำาราญ 

พระอาจารย์สอนธรรมตามวิสัย

เป็นสิ่งดีมีประโยชน์จดจารไว้

แต่ทำาไมพวกคลั่งชาติศาสน์จึงค้าน

ปฐมเหตุเทศน์บาลีโยมหนีหมด

ที่ทนฟังก็สบถเก็บกดผ่าน

บ้างง่วงเหงาหาวนอนก่อนเข้าฌาณ

เปลี่ยนยุทธการติดตลก “โชคดี” เอย.

ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/บางเขน กทม.

  

 * สักวา “ขอร้อง” ผองคนคลั่ง

เหมือนเป็นงั่งไล่คนโน่น นั่น นี่

เขาเห็นต่างช่างเขาเข้าใจซี

ใครจะดีจะชั่วก็ตัวใคร

ไม่มีสิทธิ์คิดอ่านพาลข้างถนน

หลงตัวตนเพราะกิเลสเหตุไฉน

ไทยด้วยกันปันน้ำาจิตมิตรน้ำาใจ

ควรหนักนิดเบาหน่อยไซร้ “อภัย” เอย.

  ประธาน ฤทธิลี/อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

  

 * สักวา “บ้าอำานาจ” ชาติคางคก

ก้นกระดกบ่อยครั้งยังจำาแม่น

กิ้งก่ายังละอายไปกับแลน

เลิกสะแหรนเดี๋ยวยางพิษจักติดตัว

แอบอ้างโน่น นั่น นี่ คดีเพียบ

ฟ้าผ่าเปรี้ยงถูกเหยียบเทียบคนชั่ว

กฎแห่งกรรมทำาไว้ให้เมามัว

เป็นเจ้าสัวยิ่งใหญ่ “ลี้ภัย” เอย.

  ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

  

 * สักวา “จิตตก” รกเรื้อทั่ว

ระวังตัวจนระแวงแหยงสยอง

พูด กิน นั่ง ห่างกันต้องกลั่นกรอง

หอกข้างแคร่จักสนองที่หมองใจ

ลิงหลอกเจ้าหลอกเพื่อนดีหลอกพี่น้อง

ความปรองดองคลุ้งน้ำาเน่าฉาวถึงไหน

ต่างรู้ตัวชั่วชำาแรกแตกนอกใน

ผลประโยชน์คือเงื่อนไข “ขายชาติ” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

ฟูมิโอะ คิชิดะ
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
ตร.ปล่อยร้านอาหารขายเหล้าโดนลงโทษ

กรุงเทพฯ • วันที่ 1 พ.ย.64 พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก โฆษกกองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล เปิดเผยถึงกรณีที่มีการผ่อนปรนให้มีการเปิดจำาหน่ายแอลกอฮอล์ใน

ร้านอาหารไม่เกินเวลา 21.00 น. และเปิดโรงเรียนว่า กรุงเทพมหานครผ่อนปรนให้

ร้านอาหารสามารถจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 21.00 น. เจ้าหน้าที่ตำารวจ

จะร่วมกับกรมการปกครองเข้ากวดขันการป้องกันการจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เกินเวลา ขณะที่ พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.) 

ได้กำาชับให้เจ้าหน้าที่ห้ามปล่อยปละละเลย หรือมีส่วนในการรับผลประโยชน์ เพื่อ

ปล่อยให้จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วน

เกี่ยวข้องจะดำาเนินการตามขั้นตอนลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป ส่วนการเปิดโรงเรียน

ในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 727 แห่ง แต่มีเพียง 63 แห่งคือ โรงเรียนนานาชาติ

และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเปิดภาคเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน

ในโซนใจกลางเมือง หรืออยู่ในพื้นที่การจราจรหนาแน่น เช่น ถนนสามเสน ถนน

สาทร สีลม สุรศักดิ์ เพชรบุรี อโศกมนตรี และสุขุมวิท ยังไม่เปิดภาคเรียน ส่วนพื้นที่

ที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน พบว่ามีปัญหาจราจรอยู่บ้าง แต่สามารถจัดการบริหารการ

จราจรได้ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่มีการเตรียมปฏิบัติมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม 

ขอให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด

ทอยทอยปฏิเสธใช้มีดแทงแฟนสาวดับขอสู้คดี

กรุงเทพฯ • วันที่ 1 พ.ย.2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญามีนบุรี ถ.สีหบุรา

นุกิจ ศาลนัดสอบคำาให้การจำาเลยคดีหมายเลขดำา อ.3504/2564 ที่พนักงานอัยการ 

สำานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญามีนบุรี 2 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายธนภัทร ชนะ

กุลพิศาล หรือทอยทอย นักแสดงหนุ่มซีรีส์ชื่อดัง อายุ 21 ปี เป็นจำาเลยในความผิด

ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 โดยอัยการโจทก์

บรรยายฟ้องความผิดสรุปว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2564 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำาเลย

ใช้อาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ 6 นิ้ว แทง น.ส.ชัชสรัญ สุวรรณกิจ แฟนสาว

ที่บริเวณหน้าอกซึ่งเป็นอวัยวะสำาคัญหลายครั้ง เป็นเหตุให้ น.ส.ชัชสรัญถึงแก่ความ

ตาย เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 104/209 ถนนเลียบคลอง 2 แขวงบางชัน เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำารวจ สน.คันนายาวจับกุมจำาเลยได้พร้อมยึด

อาวุธมีดปลายแหลม 1 เล่มที่ใช้ในการกระทำาความผิด เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีแดง 1 ตัว 

ที่จำาเลยสวมใส่ในขณะกระทำาความผิดเป็นของกลางในคดี ส่งพนักงานสอบสวน

ดำาเนินคดี ชั้นสอบสวน จำาเลยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยวันนี้ศาลได้สอบ

คำาให้การจำาเลยผ่านระบบจอภาพทางไกล ซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำาพิเศษ

มีนบุรี โดยจำาเลยให้การปฏิเสธ ขอต่อสู้คดี ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานและ

กำาหนดวันนัดสืบพยานวันที่ 28 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น.

เปิดประเทศภูเก็ตคึกคัก นทท.เข้ามากว่า 11 เที่ยวบิน

ภูเก็ต • เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ททท.สำานักงานภูเก็ตพร้อมด้วยท่าอากาศยานภูเก็ต 

ตำารวจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมต้อนรับเที่ยวบินแรกแตะรันเวย์สนามบินภูเก็ตจากสวิต

เซอร์แลนด์ สายการบิน Edelweiss ที่กลับมาทำาการบินหลังจากการแพร่ระบาดของ

โคโรนาไวรัส นำานักท่องเที่ยว 227 คน ด้วยเครื่องบิน Airbus 340 สู่ภูเก็ต โดยผู้

โดยสารที่เดินทางมาและได้รับวัคซีนครบโดสจะเข้ารับการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และ

สามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทันที สำาหรับภูเก็ต นำาร่องเปิดประเทศต้อนรับนัก

ท่องเที่ยวนานาชาติที่กำาลังทยอยเดินทางมาอย่างคับคั่ง โดยวันนี้มีเที่ยวบินที่เข้ามา

จังหวัดภูเก็ตกว่า 11 เที่ยวบิน และจะเพิ่มจำานวนมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 

2564 เป็นต้นไป โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางจาก 63 ชาติ ที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค. และ

ได้รับวัคซีนครบถ้วน จะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวภายใต้หลักเกณฑ์ “Test and 

GO” เพียงแค่รับการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และเมื่อได้รับผลสวอบก็สามารถเดินทาง

ไปท่องเที่ยวต่อได้ทันที ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย นางสาว

นันทาศิริ รณศิริ ผู้อำานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงานภูเก็ต 

กล่าวว่า ได้รับการประสานจาก ททท.สำานักงานแฟรงก์เฟิร์ตเรื่องเที่ยวบินดังกล่าว 

นักท่องเที่ยวจากสวิตเซอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคยุโรป กำาลังให้ความ

สนใจและเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายในการเดินทางในช่วงฤดูหนาวนี้ ซึ่งการเปิด

ประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อการเลือกตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยว และถือเป็นกลุ่มตลาดคุณภาพและกลุ่มพำานักระยะ

ยาวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในภูเก็ตกว่า 180,000 คนในปี 2562.
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ตร.ภ.4กวาดล้างอาชญากรรม

ขอนแก่น • ตำารวจภูธรภาค 4 โชว์ผลงาน

กวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมาย

พร้อมยาเสพติด 20-31 ต.ค. จับผู้ต้องหา

ที่ทำาผิดเกือบ 9,000 ราย ของกลางยาบ้า

และอาวุธสงครามจำานวนมาก รวมถึง

เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และคดีค้างเก่า

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 ที่กองบัญชา                                                    

การตำารวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น พล.ต.ต. 

ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย 

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, 

พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ.4, 

พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ รอง ผบก.

20-31ต.ค.ผู้ต้องหาทำาผิด9พัน

ของกลางยาบ้า-อาวุธสงคราม
สส.ภ.4 ร่วมกันแถลงผลการระดมกวาดล้าง

อาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติด 

ในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ในช่วงระหว่างวันที่ 20-31 ต.ค.ที่

ผ่านมา โดยสามารถจับกุมผู้กระทำาความผิด                                                            

เก่ียวกับคดีอาชญากรรมได้ 8,901 ราย, ความ

ผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 431 ราย 

และจับกุมตามหมายจับค้างเก่า 756 ราย 

พร้อมตรวจยึดของกลางได้เป็นจำานวนมาก

พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง 

ผบช.ภ.4 กล่าวว่า การจับกุมทุกคดีตาม

นโยบายของสำานักงานตำารวจแห่งชาตินั้น 

บช.ภ.4 สามารถตรวจยึดของกลาง ประกอบ

ด้วย ยาบ้า 1,594,000 เม็ด กัญชาแห้งอัดแท่ง 

648 กิโลกรัม อาวุธปืน 469 กระบอก เครื่อง

กระสุน 544 นัด ระเบิด 1 ลูก นอกจากนี้ยัง

สามารถตรวจยึดอาวุธสงคราม ประกอบด้วย 

ปืน เอ็ม 16 จำานวน 1 กระบอก ปืนอาก้า 2 

กระบอก เครื่องกระสุน 326 นัด จับกุมเครือ

ข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ IMI 456 ซึ่งเชื่อม

ต่อกับบ่อนกาสิโนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ฝั่งแขวง

สะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้อีกด้วย

“ผลการระดมกวาดล้างจับกุมตลอด

ทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กำาลังเจ้าหน้าที่

สามารถติดตามจับกุมคดีที่สำาคัญ ประกอบ

ด้วย คดีฆ่าพระ ที่ สภ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์, 

คดีอาวุธปืน ภ.จว.เลย จำานวน 1 คดี จับกุม

ผู้ต้องหาได้คือ นายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์ หรือ

ก๊อฟ อายุ 37 ปี ชาว จ.เลย, คดีอาวุธปืน

และเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยนาย

ทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ ได้ 

พร้อมยาบ้าจำานวนหนึ่ง, คดีอาวุธปืน ใน

พื้นที่ สภ.น้ำาโสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ได้

ผู้ต้องหา 1 คนคือ นายพงศ์ วงศ์สอน อายุ 

43 ปี, คดียาเสพติด ที่ สภ.โพนพิสัย จับกุม

ผู้ต้องหาจำานวน 3 คน ประกอบด้วย นาย

วิชัย ศรีวงษ์ อายุ 62 ปี นายสุขสำาราญ 

อายุ 45 ปี และนายอติชาติ วินทะไชย 

อายุ 17 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำานวน 

1,594,000 เม็ด จับกุมตัวได้ที่บริเวณริม

ถนนหมายเลข 212 บ้านหนองกุ้งใต้ ม.1 

ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย”

พล.ต.ต.ไพศาลกล่าวต่ออีกว่า เจ้า

หน้าที่ยังคงจับกุมนายสมชาย สามเชียง 

อายุ 48 ปี ได้ที่บริเวณสวนยางพาราใกล้ริม

แม่น้ำาโขง บ้านคำาแสน ต.โคสี อ.เมืองบึงกาฬ 

พร้อมของกลางกัญชาอัดแท่งจำานวน 648 

กก. และที่สำาคัญคือ คดีการพนันออนไลน์

จำานวน 1 คดี ที่ จ.มุกดาหาร จับกุมผู้ต้องหา 

9 คน พร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์ 8 ชุด 

เราเตอร์ไวไฟ 3 ตัว จอคอมพ์ 13 ตัว กล้อง

วงจรปิด 2 ชุด กล้องถ่ายทอดสด 1 ตัว 

โทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง นอกจากนี้ยังได้เพิ่ม

มาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดน เนื่องจาก

พื้นที่รับผิดชอบของตำารวจภูธรภาค 4 มีแนว

เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านตามลำาแม่น้ำา

โขงยาวกว่า 700 กม. โดยขณะนี้ ได้มีการติด

ตั้งกล้องวงจรปิดไว้กว่า 50 จุด พร้อมสั่งการ

ให้ด่านความมั่นคงกว่า 50 ด่าน ตลอดแนว

ชายแดน เพิ่มมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวด 

เพื่อป้องกันการลักลอบลำาเลียงยาเสพติด 

สิ่งของผิดกฎหมาย รวมทั้งแรงงานต่างด้าว

เข้ามายังพื้นที่ชั้นใน อย่างไรก็ตาม วันนี้เปิด

ประเทศวันแรก การทำางานของ ตร.ภ.4 ทุก

โรงพักจะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น ทั้ง

เรื่องยาเสพติดและคนต่างด้าวที่มาเข้าอย่าง

ผิดกฎหมายในระยะนี้.

กาญจนบุรี • จับไม่ยอมหมดแรงงานเถื่อน

เมียนมายังทะลักรายวัน ทหาร ฉก.ลาดหญ้า

สนธิกำาลังปกครอง ตำารวจไทรโยค ลุยจับ

แรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 102 คน เพียง 5 

วันจับกว่า 500 คน ยังหลบตามแนวชายแดน 

รอเวลาจ่อลักลอบเข้าอีกเพียบ 

วันที่ 1 พ.ย.2564 พ.อ.เฉลิมชัย ชัด

ใจ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า/ผบ.ร.9 กองพลทหารราบ

ที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบาย 

พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.

สุรสีห์ ให้เจ้าหน้าที่สนธิกำาลังเฝ้าระวังป้องกัน

และปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายทุกรูป

แบบ โดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้า

มาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของ

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการ

ข่าว กกล.สุรสีห์ ว่าจะมีแรงงานต่างด้าวชาว

เมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองบริเวณพื้นที่

แนวชายแดน อ.ไทรโยค จึงสั่งการมอบหมาย

ให้ พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ รอง ผบ.ฉก.ลาด

หญ้า พร้อม พ.ต.อ.ภุชงค์ ณรงค์อินทร์ ผกก.

สภ.ไทรโยค เจ้าหน้าที่ปกครอง กก.ตชด.ที่ 

136 สาธารณสุข นำากำาลังเข้าทำาการตรวจ

สอบบริเวณชายป่า บ้านท่าข้ามสุด ม.8 ต.ศรี

มงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่

สามารถจับกุมแรงงานผิดกฎหมายสัญชาติ

เมียนมา จำานวน 102 คน เป็นชาย 61 คน 

หญิง 41 คน  

เบื้องต้นทราบว่าเป็นแรงงานผิดกฎ 

หมายทั้งหมด เดินทางมาจาก จ.พะโค จ.ทวาย 

จ.เมาะลำาเลิง จ.อิรวดี ประเทศเมียนมา ผ่าน

ช่องทางธรรมชาติเข้ามาในประเทศไทย โดย                                                                   

จะเข้าไปทำางานในพื้นที่กรุงเทพฯ จ.สมุทร 

สาคร และ จ.ชลบุรี เสียเงินให้นายหน้าแล้ว                                                         

จับไม่หมดแรงงานเถื่อนเข้าไทย

5วัน500ยังหลบตามชายแดนอีก
ด้านพื้นที่ อ.เมืองกาญจนบุรี ทำาการ

จับกุมผู้ กระทำาผิดลักลอบเข้ามาในราช

อาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.คน

เข้าเมือง พ.ศ.2522) สัญชาติเมียนมา จำานวน 

38 ราย เป็นชาย 21 คน หญิง 16 คน 

บริเวณชายป่าไร่อ้อย บ้านใหม่ห้วยน้ำาขาว ม.

15 ต.บ้านเก่า อ.เมืองฯ  

อีกจุดบริเวณบ้านประตูด่าน ม.14 

ต.บ้านเก่า อ.เมืองฯ จับกุมแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำานวน 18 ราย 

เป็นชาย 11 คน หญิง 7 คน ผู้หลบหนีเข้า

เมืองเดินทางมาจาก จ.พะโค จ.เมาะลำาเลิง 

และ จ.มัณฑะเลย์ จ.เนปยีดอ ประเทศเมียน                                               

มา เสียค่านายหน้าคนละ 15,000-20,000 

บาท ไปทำางานที่ จ.ชลบุรี จ.สมุทรสาคร 

จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทหาร ฉก.ลาด

หญ้าสนธิกำาลังทั้งปกครอง ตำารวจ ลาด

ตระเวน ตรวจสอบแบบปูพรมในพื้นที่ใกล้

ชายแดนไทย-เมียนมา อ.เมืองฯ อ.ไทรโยค 

อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี ทั้งกลางวันและ

กลางคืน และเพียงแค่ 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่

จับกุมแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาได้รวม 500 

คน ซึ่งเชื่อว่าแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมายัง

หลบซ่อนตัวในป่าแนวชายแดน เพื่อรอนาย

หน้าหาทางที่จะลักลอบเข้าประเทศไทยอีก

หลายร้อยคน. 

คนละ 17,000-20,000 บาท เจ้าหน้าท่ีสาธารณ 

สุขได้ทำาการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้อง

ต้น ไม่พบอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา

เซลเซียส นำาตัวแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมด

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพื่อดำาเนิน

การต่อไป 

อย่างไรก็ตาม เพียง 5 วัน เจ้าหน้าที่

สามารถจับกุมแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาที่                                                               

ทะลักอย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน ในพ้ืนท่ี อ.เมืองฯ 

อ.ไทรโยค อ.สังขละบุรี ได้กว่า 500 คนแล้ว 

ซึ่งยังไม่มีวี่แววว่าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา

จะหยุดทะลักเพื่อลักลอบเข้าประเทศไทยแต่

อย่างใด พวกที่ยังไม่ถูกจับยังคงหลบซ่อนตัว

อยู่ในป่าแนวชายแดนไทย-เมียนมาอีกหลาย

ร้อยคน ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามลาดตระเวน 

ตรวจสอบอย่างเข้มงวดตลอดเวลา 

ส่วนที่ อ.สังขละบุรี ทหาร ฉก.ลาดหญ้า                                                                           

ร่วมกับร้อย.ทพ.1402, ร้อย.ตชด.134, สภ.                                                                  

สังขละบุรี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.สังขละบุรี 

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.สังขละบุรี ทำา 

การจับกุมผู้กระทำาผิดลับลอบเข้ามาในราช

อาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต สัญชาติ

เมียนมา จำานวน 54 ราย เป็นชาย 32 คน หญิง 

22 คน บริเวณ บ.หม่องสะเทอ ม.2 ต.หนองลู 

อ.สังขละบุรี เสียค่าหัวคนละ 23,000-28,000 

บาท ปลายทาง จ.นครราชสีมา กรุงเทพฯ 

จ.ราชบุรี จ.สมุทรปราการ จ.นนทบุรี 

จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชลบุรี และ จ.สุพรรณบุรี 

เร่งปราบแก๊งเงินกู้ โหด

พบทวงหนี้ผิดกฎหมาย
กรุงเทพฯ • ผบ.ตร.สั่งการเร่งปราบปราม

จับกุมผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ รวม

ไปถึงนายทุนอย่างจริงจังเด็ดขาด พร้อม

เตือนการกู้เงินนอกระบบ พบมีการทวงหนี้

ผิดกฎหมาย และหากผู้ให้กู้ไม่ได้รับอนุญาต

มีโทษหนัก 

เมื่่อวันที่ 1 พ.ย.2564 พ.ต.อ.กฤษณะ 

พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ กล่าวเตือนภัยการกู้เงินนอกระบบว่า 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบ

หมายให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. สั่ง

การไปยัง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความ

ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.

ปอศ.) ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำา 

ความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) และหน่วยงาน 

อื่นๆ ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เร่งทำาการสืบสวน

สอบสวน ปราบปรามจับกุมผู้กระทำาความผิด

เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ รวมถึงนายทุนและผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกรายอย่างจริงจังต่อเนื่องเด็ดขาด 

เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม

พ.ต.อ.กฤษณะระบุว่า ในปัจจุบันยังคง

อยู่ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนบาง

ส่วน จึงมีความจำาเป็นต้องไปกู้เงินจากแหล่ง

เงินกู้ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งก็มีเหล่ามิจฉาชีพที่

ฉวยโอกาสนี้แฝงตัวมาในรูปแบบของแหล่ง

เงินกู้นอกระบบและได้กระทำาความผิดรูป

แบบต่างๆ 

โดยการกระทำาความผิดหลักๆ ที่พบ

คือ การเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราและการ

ทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย ดังเช่นกรณีที่ปรากฏ

บนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 31 ต.ค.64 ซึ่ง

เกิดขึ้นที่ จ.ขอนแก่น ผู้เสียหายกับเพื่อนถูก

แก๊งเงินกู้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพประจานคน

ที่กู้เงินจากแอปเงินกู้พร้อมขู่ทำาร้าย ขณะที่ผู้

เสียหายกำาลังทำาการโพสต์รีวิวอาหาร ซึ่งทาง 

สภ.เมืองขอนแก่นได้สอบปากคำา รวบรวม

พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รับคำาร้องทุกข์

จากผู้เสียหายไว้แล้ว และจะดำาเนินการตาม

กระบวนการต่อไป

จากสถิติของ ศปน.ตร.พบว่าในช่วง

ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย.63-30 ก.ย.64 มีการแจ้ง

การกระทำาความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกู้นอก

ระบบกว่า 3,600 เรื่อง โดยการกระทำาความ

ผิดที่ได้รับแจ้งมากที่สุด 3 อันดับคือ การเรียก

เก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา, แอปพลิเคชันกู้เงิน

ออนไลน์ และการทวงหนี้ผิดกฎหมาย ซึ่งทาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำาเนินการสืบสวน

สอบสวนจับกุมผู้กระทำาความผิดต่อไป

ทั้งนี้ การกระทำาลักษณะดังกล่าว ใน

ส่วนการทวงหนี้โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.การทวง

ถามหนี้ฯ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการข่มขู่ การ

ใช้ความรุนแรง การใช้วาจาดูหมิ่น หรือการ

เปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ มีโทษจำา

คุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อโดย

ไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำาคุก 1-5 ปี ปรับ

ตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท และการเรียก

เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด มี

โทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 

บาท และหากมีการตรวจสอบพบทรัพย์สินที่

ได้จากการกระทำาความผิด ก็อาจมีความผิด

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินฯ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

คลัสเตอร์นักบอลหญิงชวดเปิดเรียน
บุรีรัมย์ • รร.เทศบาล 1 สังกัด เทศบาล เมือง

บุรีรัมย์  ที่เกิดคลัสเตอร์นักเรียนนักกีฬาฟุต

บอลหญิงอะคาเดมีของ รร.ติดเชื้อโควิด 48 

คน และเสี่ยงอีกกว่า 300 ยังไม่สามารถเปิด

เรียนได้ เทศบาลยังให้ปิดเป็นพื้นที่ควบคุม

ห้ามเข้า-ออกจนกว่าจะครบกำาหนด เพื่อป้อง 

กันการแพร่กระจายเชื้อ

วันที่ 1 พ.ย.64 หลังจากที่กระทรวง

ศึกษาธิการประกาศให้เปิดทำาการเรียนการ

สอนแบบออนไซต์ ในวันที่ 1 พ.ย.64 เป็น

วันแรกพร้อมกันทั่วประเทศนั้น สำาหรับ

บรรยากาศตามโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัด

บุรีรัมย์ ปรากฏว่าได้เปิดเรียนแบบออนไซต์

ตามปกติแล้ว แต่ทางโรงเรียนเทศบาล 1 (บุรี

ราษฎร์ดรุณวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ยังไม่สามารถเปิด

เรียนได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจพบ

นักเรียนที่เป็นนักฟุตบอลหญิงของอะคาเดมี 

โรงเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมจำานวน 

48 คน อีกทั้งยังมีนักกีฬาทั้งนักฟุตบอล นัก

บาสเกตบอล  สตาฟฟ์โค้ช ผู้ฝึกสอน เจ้า

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้า

สู่ระบบตรวจหาเชื้อและกักตัวอีกกว่า 300 

คน ทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงกำาหนดให้ โรงเรียนเทศบาล 1 เป็นพื้นที่

ควบคุมห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออก เพื่อ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หลังจากมีการ

กักตัวครบตามกำาหนดแล้ว คาดว่าจะสามารถ

เปิดเรียนได้ในวันที่ 15 พ.ย.ที่จะถึงนี้ 

นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรี

เมืองบุรีรัมย์ ได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจ

เยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดว่า มีโรงเรียน

ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

3 แห่งคือ โรงเรียนเทศบาล 1, เทศบาล 2 

เทศบาล 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก  1  

แห่ง  มีนักเรียนอยู่กว่า 5,000 คน สำาหรับ

วันนี้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศ

ให้สามารถเปิดเรียนแบบออนไซต์ ได้เป็น

วันแรก แต่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลยังไม่

สามารถเปิดเรียนได้ 2 แห่งคือ โรงเรียน

เทศบาล 1 เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจ

พบนักกีฬาฟุตบอลหญิงอะคาเดมีของโรง 

เรียนติดเชื้อโควิดรวม 48 คน ซึ่งได้เข้าสู่

กระบวนการรักษาตามระบบ ทั้งยังมีกลุ่ม

เสี่ยงอีกกว่า 300 คน ที่ต้องเฝ้าระวังและ

กักตัวตามมาตรการ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถ

เปิดเรียนได้ ส่วนโรงเรียนเทศบาล 2 ก็ยังมี

ครู ผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียนบางคนอยู่ใน

กลุ่มเสี่ยง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของครู 

นักเรียน และบุคลากรเอง จึงหารือว่ายังไม่

เปิดเรียนในวันนี้จนกว่าจะมีความพร้อม.

นักท่องเที่ยวชาว

ต่างชาติที่เดินทาง

เข้ามายังจังหวัด

ภูเก็ตมีความสุขที่

ได้รับการต้อนรับ

อย่างอบอุ่นจาก

สำานักงานการ

ท่องเที่ยวจังหวัด

ภูเก็ต หลังจากที่

รัฐบาลประกาศ

เปิดประเทศวัน

แรก.
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7บทความ

ไทยบนเวทีต้านโลกร้อน COP26 

าไม นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ต้องนำาทีม

ประเทศไทยไปร่วมประชุม COP26 ที่เมืองกลาส

โกว์, สหราชอาณาจักรในช่วงนี้?

น่าจะเป็นเพราะรัฐบาลมั่นใจว่าจะสามารถแสดงตน

ว่ามีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาโลก

ร้อน หรืออาจจะเป็นเพราะว่าต้องการให้เกิดภาพของผู้นำา

ไทยมีความเป็นสากล

แต่ตราบที่ยังไม่สามารถทำาให้คนไทยตระหนักร่วมกัน

ถึงอันตรายของปัญหาโลกร้อนในชีวิตประจำาวัน ก็คงยังไม่

อาจจะสรุปว่ารัฐบาลไทยประสบความสำาเร็จในประเด็นนี้

ทำาไมคนไทยต้องสนใจการประชุม COP26?

COP26 คือการประชุมสมัชชาประเทศภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ตามกรอบอนุสัญญาของ UNFCCC ที่มีการลงนาม

ตั้งแต่ปี 1992 

ข้อตกลงนี้มีความสำาคัญอย่างไรหรือ?

ที่คนไทยต้องรับรู้คือ การพบปะระดับโลกมีจุด

ประสงค์เพื่อหารือแนวทางที่แต่ละประเทศจะรับมือกับ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ให้ทุกประเทศได้สร้างความตระหนักถึง “ความรับ

ผิดชอบร่วมกัน” ในการรักษาโลกใบนี้ ไว้ เพราะมนุษยชาติ

มีหน้าที่ร่วมกันในการไม่ทำาให้เกิดหายนะกับสิ่งแวดล้อม

โลก

คนรุ่นนี้จะส่งโลกใบนี้ต่อให้คนรุ่นต่อไปอย่างรับผิด

ชอบอย่างไร คือคำาถามใหญ่ที่ต้องร่วมกันหาทางออกระดับ

โลก

COP26 ย่อมาจาก Conference of the Parties ครั้ง

ที่ 26 ปีนี้จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์, สกอตแลนด์ของสหราช

อาณาจักรช่วง 1-12 พฤศจิกายน 

เจ้าภาพร่วมคือสหราชอาณาจักรกับอิตาลีจะเข้าร่วม

ประชุมคือผู้นำาจากประเทศภาคีสมาชิก 197 ประเทศ 

ถึงวันนี้ ได้รับคำายืนยันว่าคนระดับโลกที่จะเข้าร่วม 

เช่น สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (หากคณะแพทย์

ประจำาพระองค์อนุญาต), Sir David Attenborough, Pope 

Francis รวมถึงนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมคนดังอย่าง Greta 

Thunberg 

ไม่นับสื่อมวลชนและองค์กรเอ็นจีโออีกจำานวนมากมาย

ที่ต้องการจะกดดันให้ผู้นำาโลกทำาตามเงื่อนไขตามข้อตกลง

อย่างเป็นรูปธรรม

ปีนี้มีการตอกย้ำาถึงความสำาคัญของการประชุมรอบนี้

อย่างมาก มีความเห็นและแนววิเคราะห์จากบุคคลระดับโลก

หลายคนที่ตอกย้ำาที่ความจำาเป็นเร่งด่วนของการแก้ปัญหาโลก

ร้อนอย่างจริงจัง พูดมามากแล้ว ถึงเวลาต้องลงมือทำา

เลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอ กูเตอร์เรส อ้างถึง

รายงานของผู้เชี่ยวชาญล่าสุดที่บอกว่า สัญญาณต่างๆ ยืนยัน

ตรงกันว่าโลกกำาลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า A code red for 

humanity แปลว่านี่คือการเตือนภัยแบบ ‘รหัสแดง’ 

เท่ากับเป็นสัญญาณเตือนภัยที่รุนแรงอย่างยิ่งต่อมวล

มนุษยชาติ อีกนัยหนึ่งคือคำาเตือนที่ว่าภาวะโลกร้อนและการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะไม่จบสิ้นจนกว่ามนุษย์จะ

หยุดการปล่อยมลพิษเหล่านี้ ได้ 

สาเหตุแห่งโลกร้อนนั้นส่วนใหญ่เป็นฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น

กาแฟดำ

ทำ

ารจัดทำารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน

ที่ 40 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1) (ฉบับ

ประชามติของประชาชน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559) กล่าว

คือ ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้

ทำาการยึดและควบคุมอำานาจการปกครองประเทศ (การ

รัฐประหาร) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุด

ลง โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ใช้บังคับชั่วคราว เมื่อพิจารณา

จากคำาปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จะเห็นได้ว่าการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นมีเจตนารมณ์เพื่อจัดตั้งสภาขึ้นทำา

หน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการ

แผ่นดิน แก้ไขสถานการณ์อันวิกฤตให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ จัด

ให้มีกฎหมายที่จำาเป็นเร่งด่วน จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและ

องค์กรต่างๆ เพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆ 

และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมือง

ให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สามารถตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว และเป็นธรรม 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 

2558 มาตรา 5 ได้มีการบัญญัติถึงการแต่งตั้งกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญขึ้นมาจำานวน 21 คน โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ 

เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พุทธศักราช 2559 มาตรา 3 ให้คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้แจ้งคณะ

รัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ และให้คณะ

รัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว เพื่อ

ดำาเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติโดยให้คณะ

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำาคำาอธิบายสาระสำาคัญของร่าง

รัฐธรรมนูญ โดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจ

เนื้อหาสำาคัญๆ ของร่างรัฐธรรมนูญได้ โดยสะดวก และส่งให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจาก

วันที่แจ้งคณะรัฐมนตรี โดยเนื้อหาที่กำาหนดให้ประชามติใน

ขั้นตอนการออกเสียงประชามติได้มีคำาถามต่อประชาชน อยู่ 

2 คำาถาม คำาถามที่ 1 “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” กับร่าง

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ คำาถามที่ 2 “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพื่อ

ให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ สมควรกำาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลในระหว่าง 5 ปี นับ

แต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภาผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ

การแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” ได้ผ่านการประชามติ เมื่อวัน

ที่ 7 สิงหาคม 2559 

ต่อมาหัวหน้า คสช.ได้มีการใช้อำานาจตามมาตรา 

44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 

2560 มาตรา 4 ได้กำาหนดให้เมื่อนายกรัฐมนตรีนำาร่าง

รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “หากมีกรณีที่

พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไข

เพิ่มเติมข้อความใดภายใน 90 วัน ให้นายกรัฐมนตรีขอรับ

พระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมา เพื่อดำาเนินการแก้ไข

เพิ่มเติม เฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตนั้น และประเด็นที่

เกี่ยวเนื่อง และแก้ไขเพิ่มเติมคำาปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ

ให้สอดคล้องกัน” แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำาร่างรัฐธรรมนูญที่

แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใหม่ภายใน 30 

วันนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานคืนมาตามที่ขอ เมื่อนายก

รัฐมนตรีนำาร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูล

กระหม่อมถวายและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรี

ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ได้ประกาศใช้บังคับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวัน

ที่ 6 เมษายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 

ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 หน้า 1)

จากผลการออกเสียงประชามติที่รับร่างรัฐธรรมนูญและ

เห็นด้วยกับคำาถามที่ 2 ทำาให้เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่าน

ประชามติได้เปลี่ยนแปลงอยู่ 2 ประการ คือ

ประการที่ 1 เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่อง

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำาหนดไว้ในบทเฉพาะกาล

ในระหว่าง 5 ปี นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ

นี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

บุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ทำาให้

มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องหลายประเด็น จนมีนัก

วิชาการบางท่านได้เปรียบเปรยว่า “การออกเสียงประชามติก็

เหมือนกับการเขียนเช็คเปล่าที่ ไม่ระบุตัวเลข คือ ให้ไประบุไป

ตามจำานวนที่ต้องการ” ดังที่ปรากฏในบทเฉพาะกาล

ประการที่ 2 การเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 มาตรา 

4 ได้กำาหนดให้เมื่อนายกรัฐมนตรีนำาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูล

เกล้าทูลกระหม่อมถวาย “หากมีกรณีที่พระมหากษัตริย์

พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด

ภายใน 90 วัน ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่าง

รัฐธรรมนูญนั้นคืนมา เพื่อดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะ

ประเด็นตามข้อสังเกตนั้นและประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง และแก้ไข

เพิ่มเติมคำาปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ 

ก

รองศาสตราจารย์สิทธิกร ศักดิ์แสง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี

ใครที่ได้อ่านรายงานล่าสุดของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ระดม

สมองเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหัวข้อนี้จะตระหนักว่าโลกกำาลังตก

อยู่ในสภาพที่เปราะบาง, สุ่มเสี่ยงและอันตรายเป็นอย่างยิ่ง

คณะทำางานพิเศษชุดนี้มีชื่อว่า คณะกรรมการระหว่าง

รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC หรือ 

Inter-governmental Panel on Climate Change) 

ความจริงย้อนกลับไปรายงานเมื่อปี 2013 คณะนักวิจัย

ชุดนี้ก็ยืนยันว่า ต้นเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนและภัย

พิบัติทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ล้วนเกิดจาก “การกระทำาของมนุษย์ทั้ง

สิ้น”  

จึงคาดหวังกันว่าการประชุมระดับโลกอย่าง COP26 จะ

เป็นความหวังสำาคัญเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะความ

ร่วมมือและการทำางานอย่างจริงจังของประเทศมหาอำานาจที่

เป็น “จำาเลยหลัก” ของปัญหานี้

เพราะประเทศยักษ์ๆ ที่มีเศรษฐกิจระดับนำาของโลกนั้นมี

การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นลำาดับต้นๆ

ทำาให้ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะชาติกำาลังพัฒนาต้องได้รับ

ผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

การพบปะกันครั้งที่สำาคัญที่สุดในเรื่องนี้น่าจะเป็น 

COP21 เมื่อปี 2015 นั่นคือจุดกำาเนิดของ “ความตกลง

ปารีส” (Paris Agreement) ที่กลายเป็น “เสาหลัก” ของการ

เรียกร้องให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังในระดับโลก

ทุกประเทศต้องมาประกาศเป้าหมายของตนเองว่า

จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเท่า

ไหร่, เมื่อไหร่ และด้วยแผนปฏิบัติการอย่างไร

ข้อตกลง Paris Agreement ระบุถึงความร่วมมือใน

การจัดการกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

เช่น การรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำากว่า 2 

องศาเซลเซียส

และพยายามควบคุมให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศา

เซลเซียส 

เมื่อเทียบกับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งนับ

เป็นการสร้างความร่วมมือครั้งแรกๆ และหากมวลมนุษชาติ

ทำาได้ จะเป็นการลดการเผชิญหน้ากับผลกระทบที่ร้ายแรง

ที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การประชุมรอบที่แล้ว หรือ COP25 ที่ผ่านมาเดิมที

จะมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานให้ชัดเจน 

เหตุเพราะปีถัดมาคือ 2020 เป็นปีที่ความตกลงปารีส

เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะ

การประชุมครั้งนั้นจบลงแบบไร้ข้อสรุปชัดเจน 

ผลก็คือทำาให้การบรรลุเป้าหมายตาม Paris 

Agreement ต้องร้องเพลงรอต่อไป การประชุม COP26 ใน

ปีนี้จึงต้องพิสูจน์ว่าจะไม่เหลวอีก

เช่น จะต้องให้เร่งสร้างความร่วมมือจากแต่ละ

ประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสให้ได้อย่าง

จริงจัง 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลิกใช้ถ่านหิน การส่งเสริมการ

ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และการผลักดันการใช้รถยนต์

ไฟฟ้า รวมถึงการระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อผลักดันให้ทำาสัญญา

ให้เป็นความจริง

ชาติยักษ์ๆ ได้รับปากว่าจะลงขันกันอย่างน้อย 1 แสน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยประเทศกำาลังพัฒนาในการร่วม

มือแก้ปัญหาโลกร้อนให้ได้

แต่ถึงวันนี้ยังไปไม่ถึงไหน!

(พรุ่งนี้ : ไทยอยู่ตรงไหนของสมการโลกร้อน?)

เมื่อพิจารณาสรุปถึงการจัดทำารัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกจากคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ เราจะพบว่า ตามที่ได้กำาหนดไว้ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 ร่างรัฐธรรมนูญที่

ผ่านประชามติ กำาหนดให้พระราชอำานาจของพระมหากษัตริย์

ทรงมีข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ในประเด็น

ใด ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืน

มา เพื่อดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะประเด็นตามข้อสังเกต

นั้นและประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง และแก้ไขเพิ่มเติมคำาปรารภของ

ร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน ถือว่า “พระมหากษัตริย์ทรง

มีส่วนร่วมในการจัดทำารัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน” ดังที่ปรากฏ

ในหนังสือความมุ่งหมายและคำาอธิบายประกอบมาตราของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้

แทนราษฎร, 2562 ได้เปลี่ยนข้อความในร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่าน

ประชามติ เช่น มาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 16 

มาตรา 17 มาตรา 19 เป็นต้น.

ข้อสังเกตการมีส่วนร่วมของประมุขของรัฐ

ในการจัดทำารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

เมื่อพิจารณาสรุปถึงการจัดทำารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 นอกจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เราจะ

พบว่า ตามที่ ได้กำาหนดไว้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 

2560 มาตรา 4 ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ กำาหนดให้พระราช

อำานาจของพระมหากษัตริย์ทรงมีข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อความใด ในประเด็นใด ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่าง

รัฐธรรมนูญนั้นคืนมา เพื่อดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะประเด็น

ตามข้อสังเกตนั้นและประเด็นที่เกี่ยวเนื่องและแก้ไขเพิ่มเติมคำาปรารภ

ของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน ถือว่า “พระมหากษัตริย์ทรงมี

ส่วนร่วมในการจัดทำารัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน”
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นช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมานั้นมีหลายๆ พื้นที่ ได้รับ

อิทธิพลจากพายุหลายลูกที่พัดผ่านประเทศไทย ทำาให้

ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันในเดือนตุลาคมนี้ มี

ฝนตกชุกจนเกิดปัญหาน้ำาท่วมฉับพลันและน้ำาป่าไหล

หลากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และภาคกลางที่เกิดน้ำาท่วมใน 50 จังหวัด ส่งผล 

กระทบสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินว่า จากภาวะน้ำาท่วมใน

หลายจังหวัดดังกล่าวนั้น ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปีที่

เกษตรกรได้ดำาเนินการปลูกไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ และยังเป็น

ช่วงที่ข้าวกำาลังเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาด เมื่อผนวกกับ

การไหลของน้ำาที่ท่วมหลากและในบางพื้นที่มีการแช่ขังของ

น้ำาในระดับสูงนานหลายวัน ทำาให้คาดว่าภาพรวมของผลผลิต

ข้าวนาปีจะได้รับความเสียหายจากน้ำาท่วมดังกล่าว

ในเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายของข้าวจากผลของ

น้ำาท่วมในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมปี 2564 อาจอยู่ที่ราว 

6,300-8,400 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าพื้นที่นาข้าว

ได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วมทั้งสิ้นราว 5 ล้านไร่ และเสียหาย

จากต้นข้าวตายไปประมาณ 30-40% ของพื้นที่นาข้าวทั้งหมด

ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วม

และแม้ผลผลิตข้าวบางส่วนจะได้รับความเสียหายจาก

น้ำาท่วม แต่เนื่องจากปริมาณน้ำาฝนที่อยู่ในเกณฑ์ดี เอื้อต่อ

การเพาะปลูกข้าวในภาพรวมทั้งปี ประกอบกับผลผลิตข้าว

นาปรังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นปี ทำาให้ภาพ

รวมผลผลิตข้าวทั้งปี 2564 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ราว 30 ล้าน

ตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.9% ขณะที่ราคาข้าวเฉลี่ยทั้งปี 2564 อาจ

อยู่ที่ราว 8,700-9,200 บาทต่อตัน หรือลดลง 18.9-23.3%

ท้ังน้ี แม้ในขณะน้ีอิทธิพลของพายุคมปาซุได้คล่ีคลายลง

ไปแล้ว ทำาให้ในหลายพ้ืนท่ีของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และภาคกลาง ระดับน้ำาท่ีท่วมได้ลดลงไปบ้างแล้ว แต่

เมื่อมองต่อไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในเดือนพฤศจิกายน-

ธันวาคม 2564 ประเทศไทยน่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อน                                                                                       

ตามฤดูกาลท่ีมีแนวโน้มรุนแรงในภาคใต้ ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณ

น้ำาฝนให้อยู่ในระดับสูง ดังน้ันจึงยังคงต้องจับตาถึงระดับความ

รุนแรงของพายุท่ีอาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตยางพารา

และปาล์มน้ำามัน ซ่ึงเป็นพืชเกษตรหลักในภาคใต้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกร ยังมองว่า จากการ

ประเมินในเบื้องต้นที่ ไม่ได้รวมความเสียหายด้านทรัพย์สิน 

(เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น) และยังต้องมีการติดตามระยะ

เวลาและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะ และอาจมีการ

ทบทวนตัวเลขตามความเหมาะสมในระยะต่อไป รวมทั้งยัง

ต้องติดตามสภาพภูมิอากาศในช่วงระยะข้างหน้าโดยเฉพาะ

ความเสี่ยงจากน้ำาท่วมในภาคใต้ 

และแม้การประเมินตัวเลขความเสียหายดังกล่าวในปี

นี้ ที่อาจมีมูลค่าไม่มากเมื่อเทียบกับในอดีตที่มีน้ำาท่วมรุนแรง

ล่าสุดของไทยเช่นในปี 2560 ทั้งในมิติของมูลค่าความเสียหาย

ของข้าวและสัดส่วนมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาพ

รวมเศรษฐกิจระดับประเทศ แต่ในระดับภูมิภาค เหตุการณ์น้ำา

ท่วมที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อคนในพื้นที่ ที่

ครัวเรือนก็เผชิญความยากลำาบากอยู่ก่อนแล้วจากปัญหาราย

ได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง) การมีงาน

ทำา การเผชิญปัญหาสถานการณ์ โควิด-19 รวมทั้งปัญหาใน

ภาคธุรกิจ SMEs

ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังมองว่าในเดือนพฤศจิกายน 

2564 เป็นช่วงผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดมากที่สุด อาจส่ง

ผลกดดันต่อราคาข้าวให้ปรับตัวลดลงจากปริมาณผลผลิตข้าว

ท่ีมีในระดับสูง และข้าวอาจมีความช้ืนสูงซ่ึงจะถูกกดราคา ก็

จะยิ่งเป็นการซ้ำาเติมรายได้ของชาวนาที่จากช่วงก่อนหน้าผล 

ผลิตข้าวเสียหายจากน้ำาท่วมไปแล้ว ประกอบกับการระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ยังทำาให้การส่งออกข้าวก็มีแนวโน้มไม่ดี

นัก แถมราคาข้าวมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำา

ดังนั้น นโยบายของภาครัฐในโครงการประกันรายได้

เกษตรกรระยะที่ 3 (ปี 2564/2565) น่าจะสามารถเป็นตัว

ขับเคลื่อนที่ดี ในการช่วยประคับประคองรายได้เกษตรกรผู้

ปลูกข้าวไม่ให้ต้องเผชิญความยากลำาบากมากนัก.

ประกันรายได้

ช่วยขับเคลื่อนเกษตรกร

เศรษฐกิจ

ใ

วงนี้ “เฮียชูชาติ เพ็ชรอำาไพ” CEO บมจ.เมืองไทย 

แคปปิตอล (MTC) ดูจะอารมณ์ดีหน้าชื่นตาบาน ไม่

ว่าจะเดินไปทางไหนก็ย้ิมแก้มปริตลอด สร้างความสงสัย                                                           

ให้กับบรรดาชาวแชตกันอย่างมาก ล่าสุดมีเสียงกระซิบวง                                                       

ในอย่างดังว่า จะไม่อารมณ์ดีได้อย่างไร นอกจากผลงานดี                                                                         

โปรไฟล์เริดแล้ว MTC ยังได้รับผลประเมินการกำากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย                                               

หรือ CG ประจำาปี 2564 จาก                                             

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรม                                                   

การบริษัทไทย และตลาดหลัก 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ใน

ระดับดีเลิศหรือ 5 ดาว เป็น

ปีที่ 4 ติดต่อกัน ตอกย้ำาว่า

บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่

ดีอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำาคัญ

กับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

จนบรรดาแฟนคลับปรบมือ

เป็นกำาลังใจให้รัวๆๆ กันเลย  

คร้าบบ.

 

ช่

อารมณ์ดี

ชูชาติ 

เพ็ชรอำาไพ

ส่งรถโมบายขายผักราคาถูก

เปิดสถานี • นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 

บมจ.ปตท. และนายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด 

ร่วมเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ออน-ไอออน ที่ดำาเนินการในเชิงพาณิชย์ แห่งที่ 3 อย่างเป็น

ทางการ ณ อาคารจอดรถ 2 ชั้น 1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยสามารถรองรับได้มากถึง 21 ช่อง

จอด เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน EV ตอบเทรนด์การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง.

THAIปลื้มแผนฟื้นฟูคืบหน้า

หั่นรายจ่ายลง4.4หมื่นล้านลุ้นเงินก้อนใหม่เสริมสภาพคล่อง

ไทยโพสต์ • “การบินไทย” แจงแผนฟื้นฟูกิจการ เผยลดค่าใช้จ่าย

เป็นมูลค่า 44,800 ล้านบาทต่อปี เดินหน้าขายทรัพย์สิน-หาราย

ได้ต่อเนื่อง พร้อมเสริมสภาพคล่องหาแหล่งเงินใหม่ คาดดีลจาก

สถาบันการเงินเอกชน 2.5 หมื่นล้านบาทได้เงินต้นปีหน้า

นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ 

ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้น                                               

ฟูกิจการ บมจ.การบินไทย หรือ                                                  

THAI เปิดเผยความคืบหน้าใน                                                       

การดำาเนินการตามกระบวน 

การฟื้นฟูกิจการว่า ในช่วงที่ผ่าน

มามีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

การปรับโครงสร้างและขนาด

องค์กร ควบคู่ไปกับการหาราย

ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้พันธกิจ 

4 ด้าน คือ สร้างประสบการณ์

ที่ดีกับลูกค้า, ความเป็นเลิศด้าน

การพาณิชย์, ต้นทุนที่แข่งขันได้ 

และผู้นำาด้านปฏิบัติการบิน

ขณะเดียวกันได้ดำาเนิน

โครงการปฏิรูปธุรกิจที่พัฒนา

จากการระดมสมองของพนัก 

งานทุกระดับกว่า 400 โครงการ 

ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้

เป็นมูลค่า 44,800 ล้านบาทต่อ

ปี เปรียบเทียบกับปริมาณการ

ผลิตที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ค่า

ใช้จ่ายจำานวนดังกล่าวคิดเป็น 

77% ของเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ในแผนปฏิรูปธุรกิจมี โครงการ 

สำาคัญๆ ครอบคลุมด้านต่างๆ 

และส่งผลให้ปรับลดต้นทุนการ

ดำาเนินงานได้อย่างมีนัยสำาคัญ

ส่วนการปรับโครงสร้าง

หนี้ บริษัทขยายเวลาการชำาระ

หนี้ออกไป 5-7 ปี โดยการพัก

ชำาระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย 

2-3 ปี ปรับลดภาระหนี้ในส่วน

ดอกเบี้ยตามภาระผูกพันเดิม

เหลือ 1.5% ปรับลดภาระผูกพัน

ตามสัญญาเช่ าและเช่ าซื้ อ

เครื่องบิน เพิ่มทางเลือกในการ

ชำาระหนี้ ตามกรอบการดำาเนิน

การที่ ได้ระบุไว้ ในแผนฟื้นฟู

กิจการ บริษัทมีแผนปลดระวาง

เครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมา

เป็นระยะเวลานาน มีอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงสูงเพื่อ

จำาหน่ายจำานวน 42 ลำา ที่หาก

ขายได้ทั้งหมดคาดว่าการบิน

ไทยจะได้เงินประมาณ 8,000 

ล้านบาท โดยขายได้แล้ว 10  

ลำา

อย่างไรก็ดี การหาแหล่ง

เงินใหม่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 

5 หมื่นล้านบาทนั้น ในส่วนของ

แหล่งเงินใหม่จากภาครัฐ 2.5 

หมื่นล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มี

ความชัดเจน ส่วนอีก 2.5 หมื่น

ล้านบาทจะมาจากภาคเอกชน 

คาดว่าจะได้รับเงินต้นปีหน้า 

มองว่าเพียงพอต่อการดำาเนิน

ธุรกิจได้อย่างราบรื่น เพียงแต่

งบดุลอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นัก

“การเดินหน้าฟื้นฟูกิจ 

การถือว่าเป็นไปตามแผนที่วาง

‘ธสน.’โชว์ โกยกำาไรทะลัก

ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” ส่ังด่วน 

รถโมบาย 50 คัน ขายผักราคาถูก 

เน้นพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ย้ำา ห้ามปรับข้ึนราคาสินค้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                                              

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด

เผยถึงสถานการณ์ผักสดที่ปรับ                                             

ราคาสูงขึ้นว่า มีผักบางชนิด เช่น                                                 

ผักชี มีราคาสูงข้ึนจริง แต่คาด

ว่าจะเป็นผลกระทบช่วง ส้ันๆ 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาเกิดน้ำาท่วม

พ้ืนท่ีเพาะปลูก ทำาให้ผลผลิตเสีย

หาย ประกอบกับรัฐบาลคลายล็อก

ดาวน์เศรษฐกิจ จึงมีความต้องการ

จับจ่ายใช้สอยและบริโภคผักสูง

ข้ึน ดังน้ันกระะทรวงพาณิชย์จะ

นำารถโมบายพาณิชย์เคลื่อนท่ี 50 

คัน นำาผักสด รวมถึงเครื่องปรุง

วัตถุดิบไปจำาหน่ายให้ประชาชน 

ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นการ

ช่ัวคราว

“ได้ให้กรมการค้าภายใน

หารือกับผู้ผลิต ขอให้ตรึงราคา

สินค้าออกไปก่อน ยืนยันขณะน้ี

ยังไม่อนุญาตให้สินค้ารายการใด

ข้ึนราคา หากใครขายเกินราคาก็

จะตรวจสอบและดำาเนินคดีอย่าง

เด็ดขาด ส่วนกรณีเรื่องรถบรรทุก

ท่ีจะหยุดว่ิงเพ่ือประท้วงน้ำามัน

แพง ได้กำาชับให้ห้างสรรพสินค้า 

ร้านค้าปลีกเตรียมสต๊อกสินค้า

เพ่ิม รวมถึงดูแลวิธีการกระจาย

สินค้าไปยังจุดจำาหน่ายให้เพียงพอ

ต่อความต้องการ ไม่ให้เกิดปัญหา

ของขาดแคลน” นายจุรินทร์กล่าว

นอกจากน้ี กระทรวงพา 

ณิชย์ยังได้ขยายเวลาโครงการ

จำาหน่ายปุ๋ยราคาถูกกว่าท้อง

ตลาด กระสอบละ 20-50 บาท

ออกไปอีก จากเดิมท่ีส้ินสุดไป

แล้วเมื่อ 31 ต.ค.2564 เพื่อ

ลดภาระต้นทุนการเพาะปลูก

แก่เกษตรกร หลังจากราคาปุ๋ย

เคมีตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึนต่อ

เนื่อง โดยสามารถติดต่อหาซ้ือ

ได้ท่ีสหกรณ์อำาเภอ สำานักงาน

สหกรณ์จังหวัด และพาณิชย์

นายวัฒนศักย์ เสือเอ่ียม 

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

ว่า รถโมบายเชื่อมตรงจากตลาด

กลางในการส่งเสริมโดยเน้นนำา

ผักหลักๆ เพื่อไปจำาหน่ายในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในราคา

ท่ีเหมาะสม. 

บุญช่วย ค้ายาดี

การอ่อนตัวลงของดัชนีตลาดหุ้นไทย เกิดจากการขายหุ้น

ของนักลงทุนต่างชาติเป็นสำาคัญ เพราะเดือนก่อนนักลงทุนต่าง

ชาติได้เข้ามาซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปถึง 2.2 หมื่นล้านบาท แต่ดัชนีก็ยัง

ไม่สามารถยืนเหนือ 1,650 จุดได้ ทำาให้นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับ

มาขายหุ้นออก เพื่อลดพอร์ตให้มีสภาพคล่องตัวมากขึ้น พบว่า 2 

วันทำาการที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นออกเกือบ 6,900 

ล้านบาท โดยขายออกแต่ละวันมากกว่า 3 พันล้านบาท จึงเป็น

แรงกดตลาดอย่างมาก ยิ่งได้แรงขายเสริมจากทางกองทุนมาร่วม

ด้วย ทำาให้ดัชนีอ่อนตัวลงได้ค่อนข้างมาก 

อย่างวานน้ีนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นออกมากถึง 3,586 ล้าน

บาท แล้วยังได้แรงขายเสริมจากทางกองทุนอีก 635.26 ล้านบาท 

เท่ากับมีแรงขายออกค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้น่าวิตกอะไร เพราะใน

มุมของการเก็งกำาไรเป็นธรรมดาเม่ือมีการซ้ือไปมากระดับหน่ึงก็

จะต้องมีการขายระบายออก แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าจะได้กำาไร 

เพราะเมื่อซ้ือมาระดับต้นทุนท่ีสูง แล้วมาขายในราคาท่ีต่ำา กรณี

อย่างน้ีโอกาสได้กำาไรแทบไม่มี แค่ขายได้ทุนก็นับว่าดีมากแล้ว ย่ิง

เป็นการขายตามรอบของการเก็งกำาไรก็มีโอกาสเสียเปรียบ

เนื่องจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวจะไม่ไล่ราคา 

กลับมองเป็นโอกาสดีในการซื้อ เพราะเมื่อนักเก็งกำาไรมีเจตนาที่

จะขายออกย่อมไม่เกี่ยงราคา มีเจตนาที่จะกดราคา ทำาให้นักลงทุน

สามารถรอคอยเพื่อซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำาลงมากๆ ได้ ก็จะมีโอกาสได้

ผลตอบแทนสูงในอนาคต เพราะมาถึงขณะนี้พูดได้ว่าสถานการณ์

ของไทยดูดี ยิ่งมีการเปิดประเทศธุรกิจจะกลับมาเติบโตสูงขึ้นกว่า

เดิมได้มาก นอกจากจะทำาให้ธุรกิจต่างๆ สามารถกลับมาดำาเนิน

การได้ตามปกติแล้ว ยังจะทำาให้ธุรกิจมีรายได้และมีกำาไรเพิ่มมาก 

จะมีผลให้เศรษฐกิจเติบโตสูงกว่าเดิมได้มาก จึงพบว่าเริ่มมีการ

ออกมาปรับเพิ่มการเติบโตเศรษฐกิจ จากเดิมที่เคยกลัวว่าจะโต

ติดลบ มาปัจจุบันมองว่าจะโตมากกว่า 1% จึงแสดงว่าแนวโน้ม

เศรษฐกิจจะโตกว่าที่เคยประเมินได้มากแน่นอน ตลาดก็ยังจะต้อง

ค่อยขยับปรับตัวดีขึ้นเพียงแต่ต้องรอให้แรงขายอ่อนตัวลง และ

ใครมีหุ้นในมือย่อมมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะต่อไป จึง

ควรทยอยเลือกลงทุน

ส่วนหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มไอซีทีเศรษฐกิจโตธุรกิจจะโตตาม                                                                                     

แน่นอน น่ามองที่ ADVAWC, ILINK และ AMR กลุ่มพลังงาน

ยังมั่นใจได้มากว่าจะมีกำาไรดีต่อเนื่องเพราะราคาน้ำามันยังสูง น่า

มองที่ PTTEP, CV และ RPC กลุ่มพาณิชย์ได้รับแรงหนุน

จากมาตรการกระตุ้นจากรัฐ น่ามองที่ BFAUTY, ILM และ 

DOHOME กลุ่มอาหาร กิจการที่มีแต่โตกับโตมาก น่ามองที่ 

APORE, CPI และ M หุ้นรายตัวที่น่าจับตามองมี AH, SCB และ 

COTTO เป็นต้น 

ยังคงมองการอ่อนตัวของตลาดเป็นจังหวะท่ีเหมาะกับการ

ทยอยเลือกลงทุนมาก เมื่อแนวโน้มทุกอย่างจะดีข้ึน ราคาหุ้นก็จะ

ค่อยปรับสูงข้ึน ทำาให้มีโอกาสท่ีจะได้ผลตอบแทนท่ีดีในระยะต่อไป.

ต่างชาติปรับพอร์ต

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ไทยโพสต์ • “เอ็กซิมแบงก์” อวด                                                     

9 เดือน พลิกมีกำาไร 822 ล้าน

บาท ตั้งเป้าสิ้นปีโกยไม่ต่ำา 1 พัน

ล้านบาท ฟุ้งเดือนเครื่องปล่อย

สินเชื่ออุ้มผู้ประกอบการสู้ โควิด                                        

1.47 แสนล้านบาท กระตุ้นปริมาณ

ธุรกิจในระบบพุ่ง 1.37 แสนล้านบาท

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร                                         

กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อ

การส่งออกและนำาเข้าแห่งประ 

เทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ 

กล่าวถึงผลการดำาเนินงานในช่วง 

9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) 

ว่า มีสินเชื่อคงค้าง 1.47 แสน

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.24 หมื่นล้าน

บาท หรือ 9.21% จากสิ้นปี 2563 

โดยการให้สินเชื่อทั้งหมดของเอ็ก

ซิมแบงก์ ทำาให้เกิดปริมาณธุรกิจ 

1.37 แสนล้านบาท ในจำานวนนี้

เป็นปริมาณธุรกิจของผู้ประกอบ

การขนาดกลางและขนาดย่อม 

เท่ากับ 5 หมื่นล้านบาท หรือคิด

เป็น 36.38%

โดย ณ สิ้นเดือน ก.ย.

2564 เอ็กซิมแบงก์มีวงเงินสะสม                                       

สนับสนุนสินเชื่อโครงการระหว่าง 

ประเทศรวม 1.02 แสนล้านบาท 

เป็นสินเชื่อคงค้าง 6.56 หมื่น

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.26 พันล้าน

บาท จากสิ้นปี 2563 โดยจำานวน

นี้เป็นสินเชื่อคงค้างแก่ผู้ประกอบ

การไทยที่ขยายการส่งออกและ

การลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ 

CLMV และตลาดใหม่ 4.79 หมื่น

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.19 พันล้าน

บาท จากสิ้นปี 2563

นอกจากนี้ 9 เดือนของปี 

2564 มีปริมาณธุรกิจด้านการรับ

ประกันการส่งออกและการลงทุน 

1.34 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.68 

พันล้านบาทจากช่วงเดียวกันปี

ก่อน และ ณ สิ้น ก.ย.2564 ได้

ช่วยเหลือผู้ประกอบการท้ังด้านการ

เงินและไม่ใช่การเงิน 1.08 หมื่น

ราย วงเงิน 6.85 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดี โควิด-19 ยัง

มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เอ็กซิม

แบงก์มีอัตราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อ

ให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL 

Ratio) ณ ส้ินเดือน ก.ย.2564 อยู่

ท่ี 3.71% โดยมีสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้

เกิดรายได้จำานวน 5.47 พันล้าน

บาท แต่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จำานวน 

1.29 หมื่นล้านบาท ซ่ึงอยู่ในระดับ

ท่ีแข็งแกร่ง คิดเป็นอัตราส่วนค่า

เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึนต่อสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 236.19%

โดย 9 เดือนแรกของปี 

2564 เอ็กซิมแบงก์มีกำาไรก่อน

สำารองเท่ากับ 1.78 พันล้านบาท 

และมีกำาไรสุทธิ 822 ล้านบาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.16 พันล้านบาท จาก                                                    

ผลขาดทุนสุทธิ 1.34 พันล้าน

บาทของปี 2563 โดยคาดการณ์

ว่า ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารจะมี

กำาไรไม่ต่ำากว่า 1 พันล้านบาท.

ไว้ ทั้งการลดต้นทุนต่างๆ และ

ธุรกิจที่กำาลังฟื้นตัว ซึ่งหลังการ                           

เปิดประเทศจะทำาให้เปิดเที่ยว

บินได้มากขึ้น โดยบริษัทมีแผน              

ที่จะเพิ่มความถี่ในเส้นทางบิน

ระหว่างประเทศมากขึ้น โดย

เฉพาะในเส้นทางสหรัฐและยุโรป 

โดยจะไม่มีการเปิดเส้นทางใหม่

เพิ่ม จึงเชื่อว่าจะทำาให้บริษัท

กลับมากำาไรในปี 66 หลังต้นทุน

ลดลงต่อเนื่อง” นายปิยสวัสดิ์

กล่าว.

COVIDพ่นพิษ  

ฉุดใช้น้ำามันวูบ 

9เดือนร่วง5%

ไทยโพสต์ • นางสาวนันธิกา  

ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลัง 

งาน (ธพ.) เปิดเผยถึงภาพรวม

การใช้น้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อ

วันรอบ 9 เดือนของปี 2564 

(ม.ค.-ก.ย.) ว่าลดลงเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.2% 

โดยการใช้น้ำามันอากาศยานเชิง

พาณิชย์ (Jet A1) ลดลง 45.8% 

กลุ่มเบนซินลดลง 8.9% กลุ่ม

ดีเซลลดลง 6.1% น้ำามันก๊าดลด

ลง 2.3% ขณะที่การใช้น้ำามัน

เตาเพิ่มขึ้น 14.1% ก๊าซหุงต้ม 

(แอลพีจี) เพิ่มขึ้น 9.5% และ

การใช้ก๊าซธรรมชาติสำาหรับรถ 

ยนต์ (เอ็นจีวี) ลดลง 19.5%

ทั้งนี้ การใช้น้ำามันกลุ่ม

เบนซินในช่วง 9 เดือน เฉลี่ย

อยู่ที่ 28.39 ล้านลิตร/วัน ลด

ลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

หรือลดลง 8.9% ด้านการใช้

น้ำามันกลุ่มดีเซลช่วง 9 เดือน 

เฉลี่ยอยู่ที่ 61.09 ล้านลิตร/วัน 

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 6.1% เนื่องจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะ

ที่การใช้น้ำามันอากาศยานเชิง

พาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 

4.31 ล้านลิตร/วัน ลดลงจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 45.8% 

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 

อย่างไรก็ตาม ภายหลัง

การประกาศคลายล็อกดาวน์ 

ตั้งแต่ 1 ก.ย.2564 ส่งผลให้การ

ใช้น้ำามัน Jet A1 ในเดือน 

ก.ย.อยู่ที่ 4.04 ล้านลิตร/วัน 

เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค.64 ซึ่งอยู่

ที่ 3.44 ล้านลิตร/วัน หรือเพิ่ม

ขึ้น 17.4%.



ากเราได้มีโอกาสรู้ก่อนล่วง

หน้าว่าอาจจะมีโอกาสเกิด

โรคร้ายอะไรได้บ้าง ไม่

เพียงช่วยให้เราสามารถ

ดูแลและป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี แต่

ยังช่วยให้สามารถตรวจเช็กสุขภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นพ.ณัฏฐชัย                           

สุวจิตตานนท์ แพทย์ผู้ชำานาญการด้าน

เวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลกรุงเทพ 

กล่าวว่า การตรวจทางพันธุกรรม 

(Genetic Testing) เป็นการตรวจ

วิเคราะห์การกลายพันธ์ุของยีนในระดับ

ดีเอ็นเอท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ

แต่ละบุคคล โดยจะวิเคราะห์ในแต่ละ

โรคว่าต้องดูท่ียีนตัวใดบ้าง จึงทำาการ

ตรวจตำาแหน่งยีนน้ันว่ามีความผิดปกติ

หรือไม่ หากพบความผิดปกติจะมีการ

คำานวณคะแนนเพื่อประเมินผลว่าผู้ป่วย

ควรต้องดูแลตัวเองเพ่ิมข้ึนหรือไม่อย่างไร 

กลไกการเกิดโรคกับพันธุกรรม

หลักๆ ได้แก่ 1) Genotype รูปแบบของ

ยีนภายในที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ของพันธุกรรม หากมีการกลาย

พันธุ์ของยีนบางยีนบางตำาแหน่ง ซึ่ง
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ธกส.โอดโควิดกดปล่อยกู้แผ่ว	
หวังศก.ขยับดันผลงานพุ่ง

5ปีล้างหนี้จำานำาข้าวแสนล.

UPA เข้าถือหุ้นบริษัทสิงคโปร์

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการและรองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 

เอเชีย  หรือ UPA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำากัด (PSP) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยเข้าทำารายการซื้อหุ้นของบริษัท ASIA ENERGY 

AND UTILITIES HOLDING (SINGAPORE) PTE. LIMITED 

ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์จำานวน 

5,672,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 80% โดยมีมูลค่าการเข้าทำา

รายการทั้งหมด 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 236.05 ล้าน

บาท มั่นใจจะช่วยดันรายได้ โตอย่างยั่งยืน

‘ดีแทค’ เร่งขยายคลื่น 700 รับเปิด ปท.

นายชารัด เมห์ โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เปิดเผยว่า ดีแทค

ได้เร่งขยายโครงข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับทุก

สังคมทั่วไทย รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดย

ได้ติดตั้งคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์แล้ว มากกว่า 11,800 สถานี

ฐาน ขยายสัญญาณครบ 77 จังหวัด ครอบคลุมแล้ว 923 

อำาเภอทั่วไทย เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย และ

การเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้

หารือจีนขอเปิดด่านการค้าเพิ่ม 2 แห่ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายหาน จื้อเฉียง เอก 

อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำาประเทศไทย 

เพื่อขอให้จีนเปิดด่าน 2 ด่าน ที่ปิดไปในช่วงโควิด-19 คือ ด่าน

โมฮาน ท่ีเป็นด่านทางบก เร่ิมต้นจากเชียงของทางเหนือของ

ไทย ผ่านบ่อเต็นไปเข้าจีนทางยูนนานตอนใต้ และเส้นทาง

ผ่านแม่น้ำาโขง จากท่าเรือเชียงแสนของไทยไปเข้ายูนนาน

ตอนใต้ของจีนที่ด่านกวนเหล่ย หรือท่าเรือกวนเหล่ย โดย                                                                           

อยากให้เร่งกลับมาเปิดโดยเร็ว พร้อมขอให้เร่งตรวจโรงงาน

ไก่ เพิ่มรายการนำาเข้าไก่ ตรวจโรงงานรังนก และนำาเข้า

ข้าวตามเอ็มโอยู ที่ได้ตกลงกันให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ใน

เร็วๆ นี้จะนัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วม

มือทวิภาคีระหว่างกัน เพื่อขยายร่วมมือการค้า ลงทุน ความ

ร่วมมือเศรษฐกิจ

SC ทุ่มงบลงทุนอสังหาฯ ในสหรัฐ 

นายอภิสิทธิ์ ลิ้มล้อมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เอสซี 

อัลฟ่า อิงค์ ในเครือของ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 

เปิดเผยว่า เตรียมงบลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน 3 ปี 

เพื่อมุ่งขยายพอร์ตการลงทุน ล่าสุดได้เข้าไปลงทุนในกองทุน 

PRM Fund V จำานวน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อรองรับการ

ขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา.

นายธนารัตน์ งามวลัย                                                    

รัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ                 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) กล่าวถึงภาพรวมผลการ

ดำาเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก

ของปีบัญชี 2564 (1 เม.ย.-30 

ก.ย.64) ว่า ธนาคารมียอดจ่าย

สินเชื่อทั้งระบบ 1.56 ล้านล้าน

บาท โดยจ่ายสินเชื่อแล้ว 2.99 

แสนล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจาก

ต้นปีบัญชี 8.99 พันล้านบาท 

หรือ 15.77% เมื่อเทียบกับเป้า

หมายการเติบโตของสินเชื่อในปี 

2564 จำานวน 5.7 หมื่นล้านบาท

ขณะท่ีมียอดเงินฝากสะสม 

1.83 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.61 

หมื่นล้านบาท หรือ 3.15% จาก

ต้นปีบัญชี มีสินทรัพย์รวม 2.12 

ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปี

บัญชี 7.67 พันล้านบาท หรือ 

0.36% หนี้สินรวมจำานวน 1.97 

ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปี

บัญชี 1.12 หมื่นล้านบาท หรือ 

0.57% ส่วนอัตราเงินให้สินเชื่อ

ต่อเงินรับฝากอยู่ที่ 88.39% เงิน

กองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์ 

มาตรฐานบัญชีใหม่ที่ 12.32% 

มีรายได้รวม 4.1 หมื่นล้านบาท 

ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวมจำานวน 

3.96 หมื่นล้านบาท คงเหลือกำาไร

สุทธิจำานวน 1.46 พันล้านบาท 

อัตราส่วนหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดราย

ได้ (เอ็นพีแอล) ต่อสินเชื่อ อยู่ที่ 

4.24% โดยคาดว่าสิ้นปีบัญชีจะ

สามารถบริหารจัดการให้ลดลงมา

อยู่ที่ 4% ได้

“โควิด-19 ส่งผลกระทบ

ให้ภาคเกษตรกรรมประสบปัญหา

ราคาผลผลิตตกต่ำาจากมาตรการ

ล็อกดาวน์ ปิดประเทศ ส่งออก

สินค้าไม่ได้ ทำาให้เกษตรกรไม่มั่น                                

ใจที่จะขอสินเชื่อ แต่เชื่อว่าหลัง

การเปิดประเทศแล้วการปล่อย

สินเชื่อในปีบัญชี 2564 จะได้ตาม                                       

เป้าหมายที่ 5.7 หมื่นล้านบาท แต่                                             

ต้องยอมรับว่าเป้าหมายดังกล่าว

ต่ำาสุดในรอบ 3-5 ปี ส่วนแนวโน้ม                                                   

การปล่อยสินเชื่อในปีบัญชี 2565 

จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีนี้ ไม่ต่ำา                                                

กว่า 10-15%” นายธนารัตน์กล่าว

ท้ังน้ี ในระยะถัดไปมีความ

เป็นห่วงแนวโน้มราคาข้าวนาปี

ตกต่ำากว่าช่วงท่ีผ่านมา เนื่องจาก

ปริมาณผลผลิตท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน

อย่างมาก ขณะท่ีแนวโน้มราคามัน

สำาปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จะ

ปรับเพ่ิมสูงข้ึนจากปริมาณความ

ต้องการของประเทศคู่ค้า

สำาหรับความคืบหน้าการ

ชำาระหน้ีจากโครงการรับจำานำาข้าว

น้ัน ในปีงบประมาณ 2565 สำานักงบ

ประมาณได้ต้ังงบชำาระหน้ีให้ ธ.ก.ส. 

6.9 หมื่นล้านบาท โดยปัจจุบันรัฐ 

บาลยังมีภาระหน้ีจากโครงการดังกล่าว                                      

ท่ีต้องชำาระคืนให้กับธนาคาร 1 แสน

ล้านบาท คาดว่าสำานักงบประมาณ

จะต้ังงบบประมาณเพื่อจ่ายหน้ี ปีละ 

โปรโมชั่น • นายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

เปิดตัวโปรโมช่ันใหม่  “ย่ิงต๊ิด ย่ิงได้ ยืดหยุ่นโดนใจกว่า” ณ สถานีช่องนนทรี มอบสิทธิพิเศษผ่านแรบบิท รี

วอร์ดส  โปรแกรมสะสมพอยต์จากการเดินทางหรือการใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมรายการแลกรับสิทธิเที่ยว

เดินทางฟรี รวมถึงส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยโปรโมชั่นใหม่นี้มีระยะเวลา 1 ปี (1 พ.ย.64 –31 

ต.ค.65) พิเศษของขวัญต้อนรับโปรใหม่นี้ บีทีเอสให้พอยต์เพิ่มคูณสองเท่าทันที เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ถึงวัน

ที่ 31 ม.ค.65.

อสังหาฯแนวโน้มสดใส 

สัญญาณบวกกระตุ้นซื้อ

ไทยโพสต์ • บมจ.ศุภาลัยรุก

ตลาดบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี 

เปิดตัวแบรนด์ใหม่ล่าสุด “เอเล

แกนซ์” มูลค่าโครงการกว่า 

2,000 ล้านบาท ด้านแสนสิริ

มั่นใจปลุกกำาลังซื้อกลุ่มเรียล

ดีมานด์    

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม                            

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย                                              

หรือ SPALI เปิดเผยว่า สถาน 

การณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยในไตรมาส 

สุดท้ายของปี 2564 มีสัญญาณ

ฟื้นตัวที่ดีขึ้น จากการที่ภาครัฐ

ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

ในประเทศและเปิดประเทศรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 

1 พ.ย.เป็นต้นมา ขณะเดียวกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทยออก

ประกาศมาตรการผ่อนคลายหลัก                           

เกณฑ์การกำากับดูแลสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออื่น

ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัยหรือ LTV เป็นแรงกระตุ้น

เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

ดังนั้น จึงมีความมั่นใจ

เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวระ

ดับลักชัวรี ภายใต้แบรนด์ใหม่

ล่าสุด “เอเลแกนซ์” ปักหมุด

ทำาเลแรกบนถนนบรมราชชนนี 

มูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้าน

บาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวโดด

เด่นด้วยทำาเลศักยภาพบนถนน

บรมราชชนนี เดินทางสะดวก

เพียง 6 นาทีจากทางคู่ขนาน

ลอยฟ้าบรมราชชนนี

นายอุทัย อุทัยแสงสุข 

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติ

การ บมจ.แสนสิริ หรือ SIRI 

กล่าวว่า ตอนนี้แนวโน้มของ

ประเทศเริ่มฟื้นกลับสู่ทิศทาง

บวกและกลับมาสดใสขึ้น จาก

การที่รัฐบาลประกาศเปิดประ 

เทศ รวมถึงมาตรการ LTV ที่

ช่วยเอื้อต่อภาคอสังหาฯ และ

ช่วยลูกค้ากลุ่มเรียลดีมานด์ได้มี

ที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น.

วิตคนหนึ่งวงรอบมักต้องมีอะไรทำาให้ภาคภูมิใจได้

เสมอและขึ้นอยู่กับว่า จะเรื่องใดที่ฝากไว้กับแผ่นดิน

คุณเจน-ลานทิพย์ ทวาทศิน เป็นหนึ่งในนั้น นอกจาก

งานธุรกิจด้านเครื่องเสียงที่ทำามานานแล้ว ชีวิตของนักเรียน

ประจำาอย่าง “วัฒนาวิทยาลัย” จึงมักโลดโผนอยู่ไม่น้อย เล่า

เป็นแรมวัน แรมคืน อย่างสนุกสนานเชียวล่ะ ....

แต่เจอหน้ากัน เล่าพออัพเดต ในยามต้องเว้นวรรคกัน 

ทั้งคนเล่า ทั้งคนฟัง...ฮากัน พอให้หายคิดถึงในยามโควิด-19 

ยังไม่จาง....

ความที่เป็นคริสเตียน เชื่อมั่นศรัทธาใน “พระผู้เป็น

เจ้า” การทำางาน ทำาความดี จึงเป็นความตั้งใจ ไปถึงมือผู้รับ

ชี

แบบอิ่มใจ ของทั้งคนให้-คนรับ

เคยรับหน้าที่เป็นนายกสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วยเด็กผู้หญิงให้มี

ที่พักพิง ทั้งกาย-ใจ 

 พบว่าปัญหาสังคมที่หมักหมมกันมานานนั้น 

ส่งผลให้เด็กผู้หญิง-ผู้หญิง ตั้งครรภ์ โดยไม่พร้อม 

บ้านนี้จึงต้องช่วยประคับประคองชีวิตที่เกิดมาใหม่

นั้น ไม่ขาดวิ่นไปมากกว่าที่พวกเขาเป็น สิ่งที่พอ

ช่วยได้คือ การเติมกำาลังใจ ที่พักพิงชั่วคราว ในยาม

ที่ใจบอบช้ำา และหาแนวทางเพื่อดำารงชีพได้ต่อไป 

เต็มวาระที่ทำางาน จึงจากมาด้วยความสุขใจ...

ล่าสุดมารับหน้าที่นายกสมาคม ไว ดับยูซี เอ 

กรุงเทพฯ  เล่าในวันที่รับตำาแหน่งว่า อบอุ่นใจที่มี

โอกาสเข้ามารับใช้พระผู้เป็นเจ้าของสมาคมแห่งนี้ 

ด้วยกิจกรรมหลากหลายอย่างงานสังคม กับผู้หญิง

ทุกคนในโลกใบนี้  

ด้วยความเชื่อและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 

จึงเชื่อว่าความรักจะนำามาซึ่งสันติสุข เพราะความ

รักคือความยิ่งใหญ่ ที่สร้างโลก มองความดี แบ่ง

• หายหน้าหายตาไปสำาหรับ

แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้สนิทใจอย่าง 

กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีต รมต.สำานัก

นายกฯ หนึ่งในสี่-กลุ่มสี่กุมาร แต่

จดจำาได้ว่าเวลาประชุมกับรุ่นใหญ่ 

ท่าน รมต.จะใช้คำาแทนตัวเองได้

น่ารัก มั่กมาก ว่า “กอบ” อย่างนั้น

อย่างนี้ สงสัยว่าพอเป็นผู้บริหาร

แบงก์กรุงเทพวันนี้ยังใช้คำาแทน

ตัว “กอบ” .... เหมือนเดิมหรือเปล่า

น้า...• 

• คาดการณ์ว่าจะเป็นข่าวดี 

ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์  แห่งไมเนอร์

กรุ๊ป รายใหญ่ของธุรกิจอาหาร คาด

ว่าไตรมาส 4 ของปีนี้-2564 ธุรกิจ

อาหารมีแววฟื้นตัว หากเป็นจริง 

กว่าสามแสนร้านค้าได้เฮ...กันล่ะ...•

• แต่คนนี้สุดกลุ้ม กับการ

ดูแลกระเป๋าเงินของบริษัท (เคย) 

รวย ชาย เอี่ยมศิริ  ซีเอฟโอของ

การบินไทย บ่นคำาน้อยว่า วันนี้ต้อง

ใช้เงินเป็นสภาพคล่องราว 50,000 

ล้านบาท โอววววว.... ใครช่วยที...•

• จับมือกันรับการกลับมาของ

เทศกาลท่องเท่ียวช่วงปลายปี สองบ๊ิก 

บอส วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล 

แห่งซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และ สุ

วรรธนะ สีบุญเรือง แห่งการบินไทย 

ร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี บัตรเครดิต

ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส (Citi ROP 

Credit Card) ชวนสมาชิกบัตรฯ 

สัมผัสเอกสิทธิ์แห่งการเดินทาง 

พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษแทนคำา

ขอบคุณด้วยรางวัลใหญ่ตั๋วเครื่องบิน

ไป-กลับ ชั้นธุรกิจ จากกรุงเทพฯ สู่ 

3 เมืองยอดนิยมสำาหรับนักท่องเที่ยว 

ทั้งลอนดอน ปารีส และโตเกียว สมา

ชิกบัตรฯ ห้ามพลาด! ใช้จ่ายเพื่อ

รับสิทธิพิเศษนี้กันได้เลยตั้งแต่ 15 

ตุลาคม–31 ธันวาคม 2564...•

ณัฐ  วรา 

เลื่อนคำาตัดสิน

คดีเหมืองทอง

เป็น31ม.ค.65

ปันกันและกัน  

ภารกิจของงานสังคมเป็นการแบ่งปันได้

หลายมิติ เช่น งานสังคมสังเคราะห์ ที่แบ่งปัน

กันได้ทุกระดับวัย เด็ก ผู้หญิง ระหว่างคนเมือง 

คนนอกเมือง   

อาจมีหลายคนเคยตั้งคำาถามว่า คนที่ชอบ

ทำางานเพื่อสังคมนั้นคิดอะไรอยู่ ก็คิดอย่างที่เรา

พบเห็นกิจกรรม แต่กว่าจะมาถ่ายรูปกันได้ ย่อม

ต้องมีการทำางานเบื้องหลัง ซึ่งต้องใช้พลังกาย 

พลังใจ บอกเล่าสู่กันฟัง กับอีกหลายๆ คนขอ

ให้ เพื่อเข้าใจและเต็มใจ มาช่วยกัน พร้อมอิ่มใจ 

สุขใจด้วยกัน เมื่อเห็นรอยยิ้มของคนรับ 

สังคมดีๆ เราช่วยกันได้ จึงต้องมีกลุ่มคน

แบบดิฉัน ปะปนอยู่ในสังคม นี่แหละ ....อยากมี

คนแบบนี้กันเยอะๆ อ่ะ..... 

งั้นขอโคลนนิงคุณเจนอีกสักครึ่งประเทศ 

นะ นะ....

     

ดาวเต็มฟ้า

 

ไทยโพสต์ • นายกอบชัย     

สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมและประธานคณะ

กรรมการดำาเนินการระงับข้อ

พิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย                                        

กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิ                                                 

เดเต็ด ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า                                       

กรณีข้อพิพาทระหว่างประเทศ 

ไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอน

โซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ประเทศ

ออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท                           

อัครา รีซอร์สเซส จำากัด (มหา                                   

ชน) ผู้ถือประทานบัตรเหมือง

แร่ทองคำา จังหวัดพิจิตรและ

เพชรบูรณ์ ที่อยู่ในระหว่างการ                                       

พิจารณาของคณะอนุญาโต 

ตุลาการ โดยมีความคืบหน้าคือ 

มีการเลื่อนการออกคำาชี้ขาด

จากกำาหนดการเดิม 31 ต.ค.

2564 ออกไปเป็นวันที่ 31 ม.ค.

2565 นั้น

ขณะน่ีฝ่ายไทยขอยืนยัน

ว่าได้มีการเลื่อนการออกคำาช้ีขาด

ออกไปจากกำาหนดเดิมจริง พร้อม

ท้ังคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายอยู่ระหว่าง

การเจรจาเพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน 

ซ่ึงเป็นไปตามคำาแนะนำาของ

อนุญาโตตุลาการท่ีให้ท้ังสองฝ่าย

ไปเจรจากันเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อทุกฝ่าย ท้ังน้ี การท่ี

ท้ังสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการ

เจรจาเพื่อระงับข้อพิพาท มิได้

หมายความว่าฝ่ายไทยเชื่อว่าจะ

แพ้คดีในช้ันอนุญาโตตุลาการ 

แต่หากสามารถตกลงยุ ติ ข้อ

พิพาทได้จะเป็นผลดีกว่าการให้

คณะอนุญาโตตุลาการช้ีขาด.

ห

รักษาได้ไว เพื่อลดความรุนแรงของโรค

ต่างๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การตรวจทางพันธุกรรม (Genetic 

Testing) จะมีขั้นตอนดังนี้ 1) ตรวจสอบ

ความแปรผันทางพันธุกรรมจากหลายๆ 

ตำาแหน่งบนสาย DNA ของแต่ละบุคคล 

2) ผลการตรวจจะนำาคะแนนของผู้เข้ารับ

การตรวจมาคำานวณเพื่อแสดงเป็นแนวทาง

การดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 3) ทำาการ

วิเคราะห์ผลของผู้เข้ารับการตรวจเปรียบ

เทียบกับคะแนนของการเกิดโรคเดียวกันใน

มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง อาจทำาให้เกิด

ความผิดปกติของร่างกายได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะ

ทำาให้เกิดโรคเสมอไป บางคนก็อาจจะไม่

เป็นโรค โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงออก

ของยีนให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้ 

คือ Penetrance หรือเปอร์เซ็นต์ที่อธิบาย

ความถี่ของการแสดงออกของยีน หากพบ

ความผิดปกติของยีนนั้น ความน่าจะเป็นที่

ยีนกลายพันธุ์จะแสดงลักษณะนั้นออกมา

จะเป็นเท่าใด 

2) Phenotype คือ การ

แสดงออกมาเป็นความ

ผิดปกติของ

ร่างกาย หรือ

การเกิด

โรคต่างๆ 

นั่นเอง 

โดยอาจ

แบ่งออก

ได้เป็น 

ระดับไม่รุนแรง 

(Mild) ระดับปาน

กลาง (Moderate) ระดับ

รุนแรง (Severe) โดยการตรวจ Genetic 

Genetic Testing ตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรค

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” โอดพิษโควิด-19 กระทบภาคเกษตร กดภาพ

รวมปล่อยสินเชื่อปีนี้ โตแค่ 5.7 หมื่นล้านบาท ต่ำาสุดรอบ 3-5 ปี ลุ้นปี

หน้าเศรษฐกิจฟื้นดันผลงานพุ่ง 10-15% แจงหนี้จำานำาข้าวตกค้างอีก 

1 แสนล้านบาท คาดรัฐตั้งงบจ่าย 5 ปีถึงจะหมด!

10-20% ของงบประมาณรายจ่าย 

ซ่ึงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 

ปีจะชำาระหน้ีหมด.

ทำาดี

ประชากรทั่วไปเพื่อให้ทราบว่าคะแนนของ

ผู้เข้ารับการตรวจมีมากน้อยเพียงใดเมื่อ

เทียบกับคนอื่นๆ 4) ไม่ว่าผลที่ได้จะแสดง

ระดับการดูแลในระดับปกติ ใส่ใจ หรือ

ใส่ใจเป็นพิเศษ สิ่งที่ต้องทราบคือ สาเหตุ

ของโรคหรือความเจ็บป่วยต่างๆ เกิดได้จาก

หลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรม การ

ดำารงชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

“การตรวจพบคะแนนทางพันธุกรรม

สูงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดโรคอย่าง

แน่นอน การตรวจพบปัจจัยทางพันธุกรรม

ช่วยให้เริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกาย รวมถึงอาการของโรคต่างๆ และ

ดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง เพราะแม้ปัจจัย

ทางพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวมาไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ แต่ปัจจัยด้านการดำารง

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สามารถปรับ

เปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ หากตรวจพบปัจจัยทาง

พันธุกรรมในระดับใส่ใจและใส่ใจเป็นพิเศษ 

ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ หรือมี

อาการผิดปกติ แนะนำาให้นำาผลการตรวจไป

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาและร่วม

กันวางแผนการตรวจเพิ่มเติมหรือการดูแล

รักษาต่อไป” คุณหมอสรุป.

Testing จะ

ทำาให้

สามารถ

ตรวจ

สุขภาพได้

แบบเฉพาะ

เจาะจงมาก

ขึ้น ออกแบบ

การป้องกันโรค

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถตรวจเจอโรคในระยะแรกเริ่มและ

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

ผศ.ดํารง วงศ์อุปราช ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)  

ปี พ.ศ.2542 นับว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำาคัญของวงการศิลปะไทย ตลอด

ระยะเวลากว่า 40 ปี ได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความเรียบง่ายและ

ความเงียบสงบ ผ่านผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ที่ชวนให้ครุ่นคิดอย่างลึก

ซึ้ง และหวนรำาลึกถึงอดีต โดยได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นครูในการ

ใช้เฉดสีที่สมดุล โดดเด่นด้วยผลงานจิตรกรรมสีฝุ่น

ไม่เพียงเท่านี้ อาจารย์ดำารงยังได้ศึกษาด้านศิลปะในแขนงต่างๆ 

จนแตกฉาน ต่อมาจึงเป็นทั้งอาจารย์ นักวิชาการศิลปะ ภัณฑารักษ์  

ผู้บริหารจัดการหอศิลป์ อีกทั้งเมื่อครั้งได้ดำารงตำาแหน่งอาจารย์ประจำาคณะ

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ.2520 ได้ก่อตั้งภาควิชาทัศน

ศิลป์ จวบจนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2539 ซึ่งได้รับการเชิดชู

เกียรติผ่านรางวัลจำานวนมาก เป็นที่ยอมรับของแวดวงศิลปะทั้งในประเทศ

และระดับนานาชาติ

เพื่อรำาลึกถึงคุณูปการของ ผศ.ดำารง วงศ์อุปราช ที่ ได้จากไปกว่า 

20 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ของสะสม 

ณรงค์ วลีพร อิงค์ธเนศ (มอนวิค), คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และบริษัท ฟาย เปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดนิทรรศการ 

“ดำารง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์แห่งชีวิต” ผ่านผลงานจิตรกรรมจำานวน  

70 ชิ้น ควบคู่กับตัวอย่างบทความทางวิชาการและวิดีโอสัมภาษณ์เพื่อน

เรียน เพื่อนร่วมงาน ทายาท และนักสะสม ซึ่งแต่ละท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง

ใกล้ชิดกับอาจารย์ดำารงในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งหมดเปรียบ

เสมือนเศษเสี้ยวบันทึกการเดินทางของศิลปินไทยผู้ปราดเปรื่องท่านนี้ 

โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้-5 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 8

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผลงานจิตรกรรมของ ผศ.ดำารง ไม่

เพียงเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน แต่ยังมองศิลปะเป็นการสอนให้คิด สอน

ให้สร้างสรรค์ สอนให้รู้กว้าง นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่กรุงเทพฯ ได้มี

การผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการจัดนิทรรศการด้วยผลงานของ  

ผศ.ดำารงจะช่วยประโลมความรู้สึก เพราะการชมงานศิลปะไม่ใช่เพียง

แค่เห็นว่างานสวย แต่เมื่อชมแล้วสามารถคิดให้เป็นในหลากหลายมุม

มอง รวมไปถึงทำาให้เกิดการเรียนรู้ในเด็กรุ่นใหม่ที่มาชมผลงานในหอศิลป์ 

อาจจะนำาไปเป็นแรงบันดาลใจ แนวทางหรือพลังใจในการดำาเนินชีวิตใน

เส้นทางศิลปะต่อไป

ด้านณรงค์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ของสะสม ดำารงค์ วลีพร 

อิงค์ธเนศ (มอนวิค) กล่าวว่า ได้เริ่มสะสมงานศิลปะของ ผศ.ดำารงมากว่า 

20 ปี จนมีผลงานที่สะสมไว้กว่า 700 ชิ้น ทั้งภาพเขียน งานประติมากรรม

และภาพพิมพ์ ซึ่งในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสรู้จักท่านเป็นการ

ส่วนตัว ได้พูดคุยและเรียนรู้ศิลปะ นอกจากนี้ท่านยังเคยเป็นที่ปรึกษาใน

ช่วงแรกที่เริ่มมีความสนใจสะสมผลงานศิลปะ จึงคิดว่าเป็นโอกาสเหมาะ

ที่จะได้นำาผลงานของ ผศ.ดำารงมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ และตั้งใจ

จะสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อเผยแพร่งานศิลปะที่สะสมผ่านเว็บไซต์ www.

monwiv.com ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถค้นคว้าข้อมูลหรือเข้าชมผลงาน

ต่างๆ ได้

ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณี ภัณฑารักษ์ ได้เล่าว่า การจัดนิทรรศการ

ในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานย้อนหลังของ ผศ.ดำารงหลังจากไปกว่า  

20 ปี ผลงานที่นำามาแสดงมีความหลากหลายมาก ซึ่งได้จากนักสะสม ไม่ว่า

จะเป็นกรมศิลปากร และมอนวิค จึงได้จัดแบ่งโซนจัดแสดงตามช่วงเวลา

ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ รวม 4 ช่วง ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มเรียนศิลปะ ไปศึกษา

ต่อในต่างประเทศ ได้ไปพำานักที่ญี่ปุ่น ตลอดจนการกลับมาทำางานในฐานะ

ศิลปินที่ไทย และเป็นผู้สร้างรากฐานในวงการศิลปะของไทย โดยเฉพาะ

ศิลปะที่เป็น “ทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นคำาที่น่าจะแทนตัวท่านได้ดีที่สุด เพราะท่าน

เป็นผู้นิยามคำานี้ขึ้นมาเป็นคนแรกๆ นอกจากจะเป็นผู้เริ่มก่อตั้งภาควิชา

ทัศนศิลป์แล้ว ผลงานของท่านยังเป็นตัวสะท้อนตัวตนท่าน ความอบอุ่น 

เชื่อมโยงระหว่างผู้ทำางานและผู้ที่ซาบซึ้งในงานศิลปะ  นอกจากนี้อาจารย์

‘ดำ�รง วงศ์อุปร�ช’ผู้บุกเบิก‘ทัศนศิลป์ของไทย’‘ดำ�รง วงศ์อุปร�ช’ผู้บุกเบิก‘ทัศนศิลป์ของไทย’

ดำารงยังมีคุณูปการ เป็นผู้พยายามผลักดันการจัดแสดงงานในหอศิลป์ต่างๆ 

รวมไปถึงการเขียนบทความวิจารณ์งานศิลปะลงบนหนังสือพิมพ์ นิตยสาร

ต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตศิลปินได้พยายามขับเคลื่อนวงการศิลปะ

ให้ทัดเทียมนานาชาติ แม้ในตอนนี้ท่านจะจากไปแต่สิ่งที่ยังอยู่คือบทเรียน 

และเจตนาที่คนรุ่นหลังจะขับเคลื่อนวงการศิลปะต่อไป

“ส่วนผลงานของอาจารย์ดำารงมีหลายชิ้นที่แสดงถึงตัวตนและ

การเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย อย่างภาพโรงไฟฟ้าวัดเลียบ เป็น

ภาพที่ ได้รางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งวาดเมื่อครั้งเรียนอยู่เพาะช่าง 

เนื่องจากอาจารย์เป็นคนเชียงราย เมื่อมาเห็นโรงไฟฟ้าในเมืองก็เลย

คิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ อีกชิ้นที่น่าสนใจคือ หมู่บ้านชาวประมง ที่

วาดเมื่อตอนเรียนอยู่ปี 3 ที่ศิลปากร เราได้หยิบยืมภาพนี้มาจากกรม

ศิลปากร ซึ่งภาพนี้ ได้รางวัลเหรียญทองในการประกวดภาพจิตรกรรม 

ดังนั้นในแต่ช่วงจะเห็นการเปลี่ยนฝีแปรงของศิลปินท่านนี้ ไปในแต่ละ

ยุค และซึมซับสิ่งที่สอดแทรกอยู่ในภาพจิตรกรรม รวมไปถึงงาน

เขียนและวิดีโอจากผู้ใกล้ชิดศิลปินที่มาบอกเล่าตัวตนของ ผศ.ดำารง”  

ภัณฑารักษ์กล่าว

สำาหรับภายในนิทรรศการประกอบด้วย 4 ช่วงสำาคัญ ได้แก่  

1.แสวงหาตัวตนท่ามกลางกระแสศิลปะไทยสมัยใหม่ (พ.ศ.2497-2505) 

ขณะที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ โรงเรียนเพาะช่าง และมาเรียนต่อที่

คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานส่วนใหญ่

ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้าน โดยการ

สร้างสรรค์ใหม่ผ่านเรื่องราวชนบทไทย ด้วยการผสมผสานรูปแบบของ

ศิลปะตะวันตก ชิ้นโดดเด่นในช่วงเวลานี้ เช่น ผลงานหมู่บ้านชาวประมง  

พ.ศ.2503) หมู่บ้านริมคลอง (พ.ศ.2504) และ Traditional Houses on Stilts  

(พ.ศ.2505) เป็นต้น

2.ตระหนักรู้ ในความหลากหลาย (พ.ศ.2505-2518) เป็นการ

รวบรวมผลงานจากการไปศึกษาต่อต่างประเทศจนกระทั่งเดินทางกลับ

มาประเทศไทย โดยในช่วงนี้เป็นทั้งศิลปิน อาจารย์สอนศิลปะ เขียน

บทความวิชาการ ควบคู่กับการบริหารจัดการวงการศิลปะไทยในหลายๆ 

ด้าน ผลงานจึงมุ่งเน้นไปที่ศิลปะนามธรรม สอดแทรกกลิ่นอายวัฒนธรรม

ไทย ด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษรและลวดลายท้องถิ่น จนกระทั่งพัฒนาสู่การ

วาดภาพชนบทและทุ่งนาด้วยการลดทอนรายละเอียด เหลือเพียงรูปทรง

เรขาคณิตในบรรยากาศของสีสันเรียบง่าย ดังที่ปรากฏในผลงานทุ่งนา 

นครปฐม (พ.ศ.2514) เป็นต้น

3.ชีวิตแห่งสมดุล (พ.ศ.2519-2520) จุดเปลี่ยนสำาคัญบนเส้นทาง

ศิลปะ เป็นการรวบรวมผลงานเมื่อครั้งอาจารย์ดำารงได้รับทุนไปทำาวิจัย

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เทคนิคเฉพาะตัวด้วย

ปากกาสีและสีน้ำาผ่านเส้นสีที่ละเอียดให้สอดประสานกัน ด้วยสมาธิอันนิ่ง

สงบ ตามหลักปรัชญาชินโตและเซน แสดงถึงวิถีการดำารงอยู่ของมนุษย์

และธรรมชาติที่มีความเงียบและสมถะ ผลงานชิ้นที่น่าสนใจ เช่น วัดอิเซ่ 

(พ.ศ.2519) Red Torii (พ.ศ.2519) และ ฤดูใบไม้ร่วง-2 (พ.ศ.2520)

4.มุ่งมั่นค้นหาจิตวิญญาณอันนิ่งสงบ : Imagery of Serenity  

(พ.ศ.2520-2545) เป็นการตกผลึกจากประสบการณ์อันหลากหลาย ผล

งานในยุคนี้เปรียบเสมือนภาพแทนอุปนิสัย วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ

ของอาจารย์ดำารงที่ค้นหาอย่างลึกซึ้งไปสู่ความสงบและสมถะ เช่น ภาพ 

มหจิตรกรรมเพื่อแผ่นดินไทย หรือบ้านไม้หลังเล็กๆ ในทิวทัศน์ชนบทอัน

กว้างใหญ่ ปรากฏอยู่ในผลงานจิตรกรรมนับสิบนับร้อยชิ้น คล้ายกับการ

ฝึกฝนจิตของศิลปินซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า เสมือนภาพแทนกาลเวลาที่หยุดนิ่งใน

ใจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมรอบๆ ตัว

ผู้สนใจสามารถรับชมนิทรรศการดำารง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์

แห่งชีวิต ได้แล้วตั้งแต่วันนี้-5 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ชั้น 8 ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.

ผช.ศ.ดร.วิชญ มุกดามณี เทคนิคการวาดภาพที่เปิดมุมมองศิลปะ

แนวใหม่ในไทย

ภาพสิ่งปลูกสร้างที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อครั้งศิลปินได้ไปพำานัก

ผลงานด้านงานเขียน อาทิ บทความ งานวิจารณ์ต่างๆ ภาพวาดคลองวาฬ ที่ใช้เทคนิคลดทอนรายละเอียดด้วยรูปทรงเรขาคณิต

โรงไฟฟ้าวัดเลียบ ภาพวัดอิเซ่ ในประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้านชาวประมง

ภาพมหจิตรกรรมเพื่อแผ่นดินไทย

1.2หมื่นโรงเรียนเปิดพรึ่บทั่วประเทศ
เขตกทม.ยังผวามีแค่63แห่ง‘ตรีนุช’ลั่นถ้าติดเชื้อไม่ปิดทั้งรร./สธ.เร่งไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนฉีดเด็ก5-11ปี
สมุทรสาคร • เปิดเทอมวันแรกเผยมีโรงเรียน 

1.2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ คาดหลัง 15 พ.ย. จะ

ทยอยเปิดเพิ่มอีก “ตรีนุช” ลั่นหากเจอโควิด

ระบาดในโรงเรียนจะไม่มีการปิดทั้งโรงเรียน

อีก แต่จะปิดแค่ห้องเรียนที่มีนักเรียนติดเชื้อ 

ส่วน กทม.เปิดแค่ 32 โรง จากทั้งหมด 727 โรง 

“นายกฯ” ขอบคุณที่ช่วยกันจนเปิดเทอมได้ 

ด้าน สธ.จี้ อย.ไปเร่งให้ไฟเซอร์มาขึ้นทะเบียน

ฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปีในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 น.ส.ตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

เพื่อติดตามความพร้อมสำาหรับการเปิดภาค

เรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอนใน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า ตนได้ลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร และโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย ซึ่งภาพรวมโรงเรียนที่

แจ้งขอเปิดเรียนในรูปแบบปกติ หรือ On Site 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยโรงเรียนแต่ละ

แห่งมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุไว้เป็น

อย่างดี ซึ่งโรงเรียนในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร แจ้ง

เปิดเรียน On Site จำานวน 3 แห่ง ในจำานวน

นี้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

วัคซีนครบทุกคนแล้ว ซึ่งโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

โดยโรงเรียนมีมาตรการเปิดเรียนด้วยการสลับ

วันมาเรียน กำาหนดจำานวนนักเรียนต่อห้องไม่

เกิน 25 คน และมาตรการเว้นระยะห่างและ

สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า สำาหรับการเปิด

เรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ มี โรงเรียน

สังกัด สพฐ.แจ้งเปิด 12,000 แห่งจาก

ทั้งหมด 35,000 แห่ง และจะมีการทยอย

เปิดเรียนมากขึ้นตามความพร้อมของจังหวัด

และสถานศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 

โดย ศธ.ไม่เน้นว่าจะต้องเปิดเรียนได้จำานวน

กี่แห่ง แต่เน้นความพร้อมตามมาตรการ

ความปลอดภัยเป็นหลัก อย่างไรก็ตามขณะ

นี้มีจำานวนนักเรียน นักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้น

ไปที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ จำานวน

ผู้ประสงค์ฉีด 3,820,489 คน ฉีดวัคซีนแล้ว 

2,833,447 คน คิดเป็นร้อยละ 74.16 ดัง

นั้นขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้เข้ามาฉีด

วัคซีน เพราะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้

เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้”

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตน

เชื่อมั่นว่ามาตรการเปิดเรียนที่ ศธ.ทำาร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีความเข้นข้น

ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 

โรงเรียนเปิดเรียนพร้อมกับการเปิดประเทศ

ใน 17 จังหวัด ซึ่งตนขอให้ผู้ปกครองทุกคน

มั่นใจว่าเรามีมาตรการและแผนเผชิญเหตุที่

เข้มข้นเตรียมการไว้อย่างดี รวมถึง ศธ.ได้มี

คณะทำางานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลการเปิด

เรียนใน 5 รูปแบบ คือ On Site, Online, On 

Hand, On Demand และ On Air แบบเรียล

ไทม์ตลอดเวลา และหากมีการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ภายในโรงเรียนจะไม่มีการปิด

ทั้งโรงเรียน แต่จะเป็นการบริหารจัดการใน

ห้องหรือพื้นที่ที่มีนักเรียนติดเท่านั้น เพราะทุก

คนทั่วโลกถือว่าเราอยู่กับโควิด-19 มาแล้วกว่า 

18 เดือน และจะต้องอยู่ต่อไปอีกในอนาคต ดัง

นั้นจึงต้องปรับตัวให้อยู่ให้ได้ ส่วนการตรวจ 

ATK นั้นจะไม่ใช่เป็นปัจจัยชี้วัดของการเปิด

เรียน แต่จะใช้คัดกรองกับสถานศึกษาที่อยู่

ในพื้นที่เสี่ยง หรือมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ดังนั้น

หากพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อโควิดเกิดขึ้น จะ

เป็นการปิดเฉพาะห้องเรียนนั้น และจะไม่มี

การปิดโรงเรียนอีกแล้ว ซึ่งเราจะต้องอยู่กับ

โรคนี้ให้ได้ เนื่องจากทั่วโลกและประเทศไทย

อยู่กับเชื้อโควิดมากว่า 18 เดือนแล้ว

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก โฆษกกอง

บัญชาการตำารวจนครบาล กล่าวว่า การเปิด

โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 727 

แห่ง แต่มีเพียง 63 แห่ง คือ โรงเรีนนานาชาติ 

และโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีการเปิดภาคเรียน

ในวันที่ 1 พ.ย. ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่และ

โรงเรียนในโซนใจกลางเมือง หรืออยู่ในพื้นที่

การจราจรหนาแน่น เช่น ถนนสามเสน, ถนน

สาทร, สีลม, สุรศักดิ์, เพชรบุรี, อโศกมนตรี 

และสุขุมวิท ยังไม่เปิดภาคเรียน ส่วนพื้นที่ที่

โรงเรียนเปิดภาคเรียนพบว่ามีปัญหาจราจร

อยู่บ้าง แต่สามารถจัดการบริหารการจราจรได้ 

ซึ่งเป็นไปตามแผนที่มีการเตรียมปฏิบัติมาก่อน

หน้านี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชน

ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง เพื่อลด

ปัญหาการจราจรติดขัด

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนา

ดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขอบคุณ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความเรียบร้อย 

อำานวยความสะดวกในการเปิดภาคเรียนตาม

มาตรการทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย โดยเป็นวันแรกของการเปิด

ภาคเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหลาย

แห่งทั่วประเทศในรูปแบบ On Site หรือผสม

ระหว่างรูปแบบ On Site กับรูปแบบอื่นๆ 

ประจำาปีการศึกษา 2/2564 ซึ่งทาง ศธ.รายงาน

ว่ามีโรงเรียนสังกัด สพฐ.แจ้งเปิด 12,000 แห่ง 

จากทั้งหมด 35,000 แห่ง และจะมีการทยอย

เปิดเรียนมากขึ้นตามความพร้อมของจังหวัด

และสถานศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน โดย

ทาง ศธ.ไม่เน้นว่าจะต้องเปิดเรียนได้จำานวน

กี่แห่ง แต่ให้ความสำาคัญกับความพร้อมตาม

มาตรการความปลอดภัยเป็นหลัก

นางสาวรัชดายังเปิดเผยข้อมูลการฉีด

วัคซีนให้แก่นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปนั้น ล่าสุด

มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนจำานวน 3.8 ล้านคน ฉีด

วัคซีนแล้ว 2.8 ล้านคน แบ่งเป็นเข็มที่ 1 และ

เข็มที่ 2 จำานวน 2.43 ล้านคน และ 3.88 แสนคน 

ตามลำาดับ ขณะเดียวกัน นายสาธิต ปิตุเตชะ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้

มอบหมายให้องค์การอาหารและยา (อย.) แจ้ง

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) ให้ทำาการขึ้น

ทะเบียนวัคซีนสำาหรับเด็กอายุ 5-11 ปีโดยเร่ง

ด่วน หลังจากที่องค์การอาหารและยาของทาง

สหรัฐอนุมัติให้ไฟเซอร์เป็นวัคซีนสำาหรับฉีด

เด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งอาจจะเริ่มฉีดกลุ่มเด็กดัง

กล่าวที่สหรัฐ โดยระหว่างรอการขึ้นทะเบียน

ของบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) นี้ กระทรวง

สาธารณสุขจะติดตามข้อมูลอาการข้างเคียง

และประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก

วัย 5-11 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประ

เทศอื่นๆ ไปพร้อมกันเพื่อความปลอดภัยที่สุด

ของเด็กไทย.

กรุงเทพฯ • ตำารวจสอบสวนกลาง ร่วม สบส., 

อย. และ อภ. ขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาล

เอกชนย่านบางกะปิ สั่งซื้อยาจาก อภ.ทั้งที่ไม่มี

การรักษาผู้ป่วยโควิด แต่นำายาฟาวิพิราเวียร์ไป

ลักลอบขายทางออนไลน์

ที่กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง 

นำาโดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ร่วมกับกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) โดย นพ.ธเรศ 

กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี สบส., สำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) ภญ.สุภัทรา บุญ

เสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน

สาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ 

อย. และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดย ภก.กิตติ 

ระหงษ์ ผู้อำานวยการกองการขายภาคเอกชน 

ฝ่ายการตลาดและการขาย ร่วมกันแถลงผลการ

ปฏิบัติงานขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน

ย่านบางกะปิ ลักลอบนำายาฟาวิพิราเวียร์ออกมา

จำาหน่ายนอกโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

เจ้าหน้าที่ตำารวจ บก.ปคบ. และเจ้าหน้าที่ อย. 

ร่วมกันจับกุมเครือข่ายลักลอบขายยาฟาวิพิรา

เวียร์ ยี่ห้อฟาเวียร์ ทางสื่อออนไลน์ โดยไม่ได้รับ

อนุญาต โดยผู้ต้องหาส่วนหนึ่งให้การว่ายาดัง

กล่าวได้มาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่าน

บางกะปิ ซึ่งสั่งซื้อมาจากองค์การเภสัชกรรม

ในนามโรงพยาบาลแล้วนำาออกมาจำาหน่าย

เพื่อหากำาไร เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนขยายผล 

ถึงผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งขบวนการนั้นต่อมาวันที่  

28 ต.ค.2564 เจ้าหน้าที่ตำารวจ บก.ปคบ. เจ้าหน้าที่ 

อย. และเจ้าหน้าที่ สบส. ได้นำาหมายค้นศาล

อาญาเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านบางกะปิ 

ผลการตรวจสอบพบหลักฐานเอกสารในการสั่ง

ซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ยี่ห้อฟาเวียร์ ผลิตโดย อภ. 

แต่ไม่พบประวัติการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แต่

อย่างใด และจากการสอบสวนพยานบุคคลที่

เกี่ยวข้องไม่พบว่า รพ.ดังกล่าวมีผู้ป่วยโควิดมา

รับการรักษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจได้ออกหมาย

เรียกผู้บริหาร รพ.มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

เบื้องต้นการกระทำาดังกล่าวเป็นความ

ผิดตาม 1.พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 

ฐานไม่จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพและจำานวน

ที่กำาหนด, มีการเปลี่ยนแปลงการประกอบ

กิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาโดย

ไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษสูงสุดจำาคุกไม่

เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ 2.พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ฐานขาย

ยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 

บาท 3.พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 

ฐานประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขอให้

สถานพยาบาลทุกแห่งดำาเนินกิจการอย่าง

มีจริยธรรม และจัดหายาให้ผู้ป่วยให้เป็นไป

ตามกฎหมายอยางเคร่งครัด โดยจะจัดส่ง

หนังสือเพื่อแจ้งไปยังสถานพยาบาลทุกแห่ง

ให้ตรวจสอบการจัดหาและการจ่ายยาให้ผู้

ป่วยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแสวงหา

ผลประโยชน์ โดยทุจริต ส่วนการดำาเนินคดี

ดังกล่าว สบส.จะดำาเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายและมาตรการทางปกครองต่อไป 

ทั้งนี้หากการกระทำาผิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพใดจะแจ้งไปยังสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

เพื่อดำาเนินการต่อไป หากประชาชนพบเห็น

การดำาเนินการของสถานพยาบาลที่น่าสงสัย

ขอให้แจ้งสายด่วน สบส. 1426  

ภญ.สุภัทรากล่าวว่า อย.จะตรวจสอบ

รายงานการซื้อขายยาฟาวิพิราเวียร์ของ อภ.ที่

ขายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อตรวจสอบ

ความผิดปกติของการขายว่ามีการรั่วไหลออก

นอกระบบหรือไม่ หากตรวจพบว่ามีผู้ลักลอบ

นำายาไปขายนอกระบบจะดำาเนินมาตรการทาง

กฎหมายและทางปกครองอย่างถึงที่สุด และขอ

ย้ำากับประชาชนว่าอย่าซื้อยาฟาวิพิราเวียร์มาใช้

เอง ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 

แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่ามีความจำาเป็นที่จะต้อง

รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์หรือไม่ ไม่ใช่

ผู้ป่วยโควิดทุกรายจำาเป็นต้องรักษาด้วยยานี้ ซึ่ง

หากผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในระบบของรัฐที่จัด

ไว้ให้จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์อย่างทั่วถึงโดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องอาจทำาให้เกิดเชื้อ

ดื้อยาได้ง่าย ส่งผลให้ยาใช้ไม่ได้ผลเมื่อเกิดการ

ติดเชื้อ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด.

‘รพ.เอกชนย่านบางกะปิ’ลอบขายยาฟาวิพิราเวียร์
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ม่รู้เอาอะไรมามั่นใจ..

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ถึงได้พูดเต็มปากเต็มคำา หลัง

จากที่ได้จ่ายเงิน 2,000 บาทสมัครเป็นสมาชิกพรรคเสรี

รวมไทย ว่า..

“ผมเข้ามาทำาหน้าท่ีเสนอความคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์

กับพรรค โดยผมพร้อมเสนอยุทธศาสตร์ให้กับพรรคเสรีรวมไทย

ท่ีจะเอาชนะการเลือกต้ังในคร้ังหน้า ท่ีกติกาเลือกต้ังถูกเปล่ียน 

และทำาให้พรรคขนาดเล็กเสียเปรียบ ซึ่งผมมั่นใจว่าจะเป็นแนว 

ทางที่ทำาให้พรรคเล็กได้รับเลือกตั้งมากขึ้น”

ท่ีสงสัย เพราะปี 62 สมัยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ทาง

พรรคก็ได้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 

จ.สมุทรสาคร แต่ไม่รู้ทำายุทธศาสตร์แบบไหน-อย่างไร..

ผลคือ..นายสมชัย “สอบตก” ไม่ได้รับการเลือกตั้ง!

ส่วนนี่ ดูเหมือนจะมั่นอก-มั่นใจเช่นกัน ผมหมายถึงคุณ

กนกวรรณ วัชระ กรรมการผู้จัดการบริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม 

จำากัด ที่ได้เผยกับสื่อ..

“ได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อต้นปี 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 

ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตภาพยนตร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ 

และคอนเทนต์ พร้อมลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีโอกาสเติบโต

ในอนาคต

เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการภาพยนตร์ ไทยให้ก้าวสู่ระ 

ดับสากล โดยนำาเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้

อุตสาหกรรมบันเทิงของไทยเติบโตคู่ขนานไปกับโลกการเงินยุคใหม่

ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 500 ล้านบาท สำาหรับการสร้างภาพ 

ยนตร์ 7 เรื่องที่จะนำาออกฉายทั้งในไทยและต่างประเทศตลอดปี 

2565

เนรมิตรหนัง ฟิล์ม มีจุดเริ่มต้นจากความหลงใหลและชื่น

ชอบการชมภาพยนตร์ ประกอบกับจุดแข็งที่ทีมงานของบริษัท

เติบโตบนรากฐานของการทำาการตลาดให้กับบริษัทใหญ่ๆ

จึงมีความเช่ียวชาญในการนำาข้อมูล (Big Data) มาใช้วิเคราะห์

สำาหรับการสร้างภาพยนตร์ โดยเราเปิดรับทุกแนวคิดและให้ โอ 

กาสผู้กำากับหน้าใหม่ที่มีฝีมือแต่ขาดพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผล

งาน..

ในยุคที่ธุรกิจหนังไทยกำาลังถูกดิสรัปชัน โดยมีวิกฤตโควิด

เป็นปัจจัยเร่งสำาคัญที่ทำาให้พฤติกรรมของผู้ชมเปลี่ยนไปอยู่บน

โลกออนไลน์มากขึ้น

ดังน้ัน ในอนาคตอันใกล้น้ีเราจึงมีแผนท่ีจะสร้างแพลตฟอร์ม

สตรีมมิงของตัวเอง เพื่อให้สอดรับกับการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

บนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กำาลังเติบโต..

เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จะเป็นค่ายหนังรายแรกที่นำาเทคโนโลยี

บล็อกเชนมาพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย..

ท้ังน้ี บริษัทเชื่อม่ันว่าการเปิดประเทศจะทำาให้อุตสาหกรรม 

ภาพยนตร์ไทยกลับมาเดินหน้าต่อได้

และเราพร้อมจะผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในมิติ 

Soft Power เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำาให้ภาพยนตร์

ไทยไปตีตลาดโลกได้อย่างแท้จริง” 

ครับ..ก็หวังให้เป็นเช่นนั้น เพื่อหนังไทยจะได้ฟื้นกลับมามี

ชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่ระหว่างรอดูผลงานของค่ายนี้ มีคนกระซิบ

บอก ตอนนี้มีหนังเรื่อง “ร่างทรง” กำาลังเข้าฉาย ต้องดูให้ได้..

“ยอดเยี่ยมเลย” ..ว่างั้น!.

ฝากความหวังกับเนรมิตรหนัง?

ไ

• เตรียมพบกับมหกรรมการ

ช็อปออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง

ปี! ในแคมเปญ Lazada 11.11 Our 

Biggest One-Day Sale ถูกสุดในรอบ

ปี วันนี้วันเดียว พร้อมชวนสองหนุ่ม

สุดฮอตแห่งยุคอย่าง ไบร์ท-วชิรวิชญ์ 

ชีวอาร ีและ วิน-เมธวิน โอภาสเอ่ียม

ขจร ร่วมบอกต่อโปรโมชันและดีลเด็ดมากมาย แถมสอง

หนุ่มยังเตรียมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมกับ

เหล่าบรรดาแฟนคลับและนักช็อปตัวยงให้ได้ฟินอีกเพียบ 

ท่ี LazLive อังคารท่ี 2 พฤศจิกายนน้ี เวลา 14.30 น.เป็นต้น

ไป บนแอปพลิเคชันลาซาด้าเท่าน้ัน 

• เบลล์ นิภาดา ทุ่มพลังเสียงและยอมเสีย

เวลา 1 วันเต็มกับการอัดเพลง “ม้าง” ในเวอร์ชันพิเศษ 

ท่ีเปล่ียนคำาว่า “อ้าย” ในท่อนฮุกของเพลงเป็นชื่อคน

จำานวน 100 ชื่อ 100 เวอร์ชันแทน! โดยสาวเบลล์ก็

คาดว่าต้องมีโดนใจผู้ฟังสักชื่อสองชื่อแน่นอน ซ่ึงเพลง 

“ม้าง” เวอร์ชันชื่อคนใจร้ายน้ี ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง 

สามารถนำาไปใช้และส่งต่อให้กับคนท่ีหักอก และทำาให้

เราเจ็บปวดได้แบบสบายๆ ซ่ึงสาวเบลล์บอกว่าเข้าไปรับ

ฟังกันได้ทางช่องยูทูบ “เบลล์ นิภาดา OFFICIAL” แล้ว

กดไปท่ีเพลย์ลิสต์ได้เลย ไม่แน่

อาจเจอชื่อตัวเองอยู่ในน้ันก็ได้!

 • คัดสรรซีรีส์ดีๆ 

รักน้ีไม่ลืมเลือน, คำาสัตย์แห่ง

เมืองฉางอัน ฯลฯ มาให้ชมอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมโปรราคาสบาย

กระเป๋า เร่ิมต้นเพียง 45 บาท ท่ี 

“MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้ให้บริการดูหนังออนไลน์ 

ในเครือ Mono Next (โมโน เน็กซ์) จัดให้บนแอปพลิเค

ชัน “JD CENTRAL” (เจดี เซ็นทรัล) เท่าน้ัน! ต้ังแต่วันน้ี

ถึง 3 พฤศจิกายน 2564 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ MONOMAX โทร. 0-2100-7007

• เปิดตัว “เกมล่าทรชน” ทางช่อง 3 ตอนแรก

กระแสตอบรับที่ล้นหลาม ด้วยฝีมือของผู้จัด-ผู้กำากับ พี่

นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช จากค่ายเมตตาและมหานิยม 

จำากัด ที่เป็นเครื่องการันตีคุณภาพความเข้มข้น โดย

เฉพาะฉากบู๊แบบลุ้นแทบนั่งไม่ติด และด้วยฝีมือการ

แสดงของ หมาก ปริญ, แต้ว ณฐพร และ ตูน พิมพ์

ปวีณ์ ที่โชว์คิวบู๊จัดหนักชนิดที่เจ็บตัวไม่ว่าท่าต้องได้ 

จนได้รับคำาชมล้นหลามเลยทีเดียว!. 

มักเกิ้ล

าทีนี้มิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบ ปรับ

เปลี่ยนวิธีการหลอกเหยื่อไปเรื่อยๆ รวม

ไปถึง “โจร” ในโลกโซเชียลที่มีทั้งหลอก

เอาเงินเหยื่อ ไปจนถึงหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไป

กระทำาการต่างๆ ที่อาจทำาให้เหยื่อได้รับความเสีย

หายได้ ล่าสุดพิธีกร-ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง จั๊ด-ธีมะ 

กาญจนไพริน ก็โดนมากับตัว เมื่อมีเพจที่ตั้งชื่อว่า 

“Pages Community And Help Center” 

ซ่ึงต้ังชื่อคล้ายศูนย์ช่วยเหลือของเฟซ 

บุ๊ก แจ้งว่าตนมีการโพสต์ฝืนกฎ จึง

ทำาให้หนุ่มจั๊ดสงสัยและเข้าไป

ตรวจสอบที่หน้าเพจดังกล่าว

โดยผู้ประกาศข่าวดัง

โพสต์เตือนภัยผ่านอินสตา

แกรมว่า “โจรไซเบอร์อีก

แบบ สร้างเพจชื่อ Pages 

Community And Help 

Center แล้วแชร์รูปในเฟซบุ๊ก

เพจของเรา เปิดเข้าไปเจอ

ข้อความเตือนว่าโพสต์ของ

เราฝ่าฝืนกฎ เราก็เอ๊ะอ๋อสงสัย กดเข้าไปดูเพจต้นทาง 

ปรากฏว่าเป็นเพจที่เพิ่งสร้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีผู้

ติดตาม อันตรายที่สุดคือหากใครเชื่อแล้วกดลิงก์ที่อี

เพจผีบ้านี่ส่งมาด้วยจะซวยมาก #โจรไซเบอร์ #ระวัง

ตัวกันด้วยนะคุณนะ”

ซึ่งนอกจากนี้ เจ-เจตริน วรรธนะสิน ก็ได้เข้า

มาบอกว่าตนก็เคยโดนเช่นกัน “เคยเจอครับ ส่งมาที่ 

page แต่ไม่ตกเป็นเหยื่อ น่ากลัวครับ”.

เอาใจบลิงค์ • เปิดตัวสุดฮอต LISA FIRST SINGLE ALBUM POP-UP STORE ครั้งแรก

ในเมืองไทยที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยความร่วมมือของ กุ้ง Kunitar แฟชั่น

ดีไซเนอร์ชื่อดัง ผู้บริหาร Idol Exchange และ โอ๋ Star Hunter ผู้บริหาร Star Hunter 

Entertainment ผู้จัดจำาหน่าย LISA FIRST SINGLE ALBUM “LALISA” ซึ่งจับมือกันเปิด

ปรากฏการณ์แห่งความสุขแด่เหล่าบลิงค์ไทยแลนด์ ให้สามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้ทั้งสอง

เวอร์ชั่น BLACK VER. & GOLD VER. มีจำานวน 15,000 ชุด เหล่าบลิงค์ชาวไทยห้าม

พลาด!.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

น

ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

โตเกียว ครั้งที่ 34 (TIFF) เริ่ม

ขึ้นในช่วงค่ำาของวันเสาร์ที่ 30 

ตุลาคม 2021 ที่ย่านกินซา โดยมีบรรดา

แขกในแวดวงบันเทิงทั้งแขกต่างประเทศ

อย่าง อิซาเบล อูแปร์ ประธานกรรมการ

ตัดสินหนังสายประกวดจำานวน 15 เรื่อง

ด้วยกัน แอนโด ฮิโรยาสุ  ประธานเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว รวมทั้งดารา

ภาพยนตร์และผู้กำากับจากภาพยนตร์

ที่ฉายในเทศกาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาว

ญี่ปุ่น มาร่วมเดินพรมแดงเข้าสู่โรงละคร

ซึ่งโหมโรงด้วยวงดนตรีเครื่องสายหญิง

ล้วน บรรเลงเพลงจากภาพยนตร์และ

ละครเวที อย่างเช่น เพลงจากหนัง The 

Sound of Music, The King and I, Les 

Miserables จากนั้นเป็นการแนะนำาแขก

รับเชิญต่างประเทศที่มาร่วมเทศกาล 

คณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์สาย

ประกวด ประธานเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติโตเกียว คร้ังท่ี 34 แอนโด ฮิโร

ยาสุ กล่าวต้อนรับ TIFF 2021 เปิดด้วย

ภาพยนตร์เรื่อง Cry Macho ซึ่งกำากับ

และแสดงโดย คลินต์ อีสต์วูด

สำาหรับผู้ท่ีอยู่ทางบ้านหรือนักข่าว

ท่ีคัฟเวอร์ TIFF ออนไลน์ สามารถชม

งานเดินพรมแดง พิธีเปิดเทศกาล เสวนา 

สัมภาษณ์ดารา ผู้กำากับทางออนไลน์ ยูทูบ 

ตามเวลาที่ทางโตเกียวกำาหนด

เมื่อมีเวลาอยู่บ้าน ผู้เขียนจะเลือก

สตรีมภาพยนตร์จำานวนหนึ่งจากห้อง

สมุดของเทศกาลมาชม ปีนี้ภาพยนตร์

จากฟิลิปปินส์ ฝีมือของผู้กำากับบริลเลียนเต                   

เมนโดซา (Brilliante Mendoza) มีให้

ชมอยู่สองเรื่อง Payback เรื่องของวิน

มอเตอร์ไซค์ถูกผู้

มีอิทธิพลท้องถิ่น

บังคับให้ลักทรัพย์

ไถ่หนี้พ่อซึ่งติดค้าง

ไว้ ส่วนอีกเรื่อง

หนึ่งน่าสนใจกว่า 

ได้แก่ เรื่อง Gensan 

Punch หนังสร้าง

จากชีวิตจริงของ  

นาโอซูมิ ซูจิยามา 

ชายญี่ปุ่นแขนพิการ 

ตั้งความฝันอยาก

เป็นนักมวยอาชีพ 

แต่ทางสมาคมมวย

ญี่ปุ่นปฏิเสธ เขาเดิน

ทางไปฟิลิปปินส์ หา

เทรนเนอร์ชกมวย 

ฝึกซ้อมจนกลายเป็น

นักมวยอาชีพ โชเกน 

นักแสดงนำาในเรื่องให้สัมภาษณ์ในช่วงเดิน

พรมแดงว่า เขาพบกับเมนโดซาตอนที่เขา

มาเป็นประธาน

กรรมการตัดสิน

หนังประกวด 

TIFF 2018 เขา

เล่าถึงชีวิตนักมวย

คนนี้ให้ฟัง เมนโด

ซาเห็นว่าเหมาะ

ที่จะทำาเป็นหนัง

ขึ้นมา จึงเริ่มถ่าย

ทำาช่วงเกิดโรค

ระบาดโควิด-19 

พอดี ต้องหยุด

ถ่ายทำาหลายช่วง 

กว่าจะถ่ายทำา

เสร็จกินเวลา 15 

เดือน หนังเปิด

ฉายรอบปฐมทัศน์

โลกที่เทศกาล

ภาพยนตร์ปู

ซานปีนี้ ได้รับคำาชมเชยดีพอสมควร เดือน

พฤศจิกายนจะได้ชมทางช่องเคเบิล HBO 

บางประเทศ

หนังฟิลิปปินส์อีกเรื่องหนึ่งที่ฉายใน

เทศกาล TIFF 2021 ได้แก่ เรื่อง Arisaka 

หนังแอกชันทริลเลอร์ฝีมือกำากับโดย มิเกล 

เรด (Mikhail Red) ชื่อ Arisaka คือปืนไรเฟิล

ที่ทหารญี่ปุ่นพัฒนาใช้ในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่สอง หนังเล่าเหตุการณ์บนเกาะบา

ตาน ฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน ซึ่งครั้งหนึ่งเคย

เป็นสมรภูมินองเลือดในสงครามโลกครั้งที่

สอง ขณะตำารวจกลุ่มหนึ่งกำาลังขับรถพา

พยานปากเอกซึ่งรู้ความลับชื่อผู้บงการค้า

ยาเสพติด ระหว่างทางถูกกองกำาลังโจรใน

คราบตำารวจซุ่มโจมตี พยานถูกยิงตาย ก่อน

ถูกยิงเขาได้มอบโทรศัพท์มือถือซึ่งมีรายชื่อ

ผู้บงการให้กับตำารวจหญิงคนหนึ่งที่นั่งมา

ด้วย แต่รอดชีวิต จากนั้นเกิดการตามล่าครั้ง

ใหญ่จากกลุ่มโจรในคราบตำารวจ เพื่อกำาจัด

ตำารวจหญิงคนที่รอดชีวิต หลัง

จากอาวุธที่ใช้กระสุนหมด เธอพบ

ไรเฟิล Arisaka ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำา เธอ

นำามาใช้เป็นอาวุธป้องกันตัว หนัง

ทุนต่ำาถ่ายทำาภายนอกตลอดเรื่อง 

หนังความยาว 90 นาที เชื่องช้า

พอควร ปัญหาตัดต่อพบเห็นบ่อยครั้ง 

ควรจะทำาได้ดีกว่านี้ 60 นาทีน่าจะ

เหมาะ ผู้เขียนเคยดูหนังเรื่อง Birdshot 

(2016) ที่มิเกล เรด กำากับ ในเทศกาล

ภาพยนตร์ โอซากา เอเชี่ยน ฟิล์ม หนัง

เกี่ยวกับพรานล่านกสายพันธุ์ที่เกือบสูญ

พันธุ์ในป่าสงวน มิเกล เรด ทำาได้ดีทั้งเนื้อหา

และตัดต่อ ผิดกับเรื่อง Arisaka ซึ่งออกจะ

ไม่ประณีต

The Coffin Painter หนังจีนทุนต่ำา  

จากนักสร้างหนังอิสระ เล่าถึงครูสอนวาดเขียน

ในโรงเรียนแห่งหน่ึง ลูกชายมีเรื่องกับเพื่อน

ร่วมช้ันและถูกแทงตาย ศาลตัดสินจำาคุกแค่ 

7 ปี จิตใจเขาเต็มไปด้วยความเศร้าหมอง เขา

ตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองใกล้เคียง เปิดร้านวาด

สี แต่งหีบศพ รอวันเวลาท่ีคนฆ่าลูกจะพ้นโทษ 

จะได้ประจันหน้า ระหว่างน้ันมีเหตุการณ์หลาย

อย่างเกิดข้ึน หนัง เน้ือเรื่อง บทสนทนาอยู่ใน

เกณฑ์ดีระดับหน่ึง แต่เรื่องตัดต่อเป็นปัญหา

ใหญ่ซ่ึงควรจะทำาได้ดีกว่าน้ี

The Unnamable Dance หนังญ่ีปุ่น                                          

กึ่งด็อกคิว-ดรามา (Docu-Drama) 

สร้างจากชีวิตและเหตุการณ์จริง เรื่อง

ของทานากะ มิน (Tanaka Min) ชาย

ชาวไร่ ตลอดชั่วชีวิตเขามีความเชื่อ

มั่นว่าท่าเต้นรำาของเขาสามารถ

สื่อถึงจิตใจคนดูต่างวัย ต่างเชื้อ

ชาติ เขาแสดงให้คนดูทั้งในที่

สาธารณะและเวทีโรงละคร บาง

ครั้งเสียงประกอบท่าเต้นมีแค่เสียงกลอง

ท่ีคนมาตีประกอบ จากญ่ีปุ่นเขาไปแสดง

ถึงปารีสและโปรตุเกส มันเป็นศิลปะและ

วัฒนธรรมส่วนหน่ึงของคนญ่ีปุ่น ยากท่ีคน

ท่ัวไปจะเข้าใจ หนังกินเวลาร่วม 2 ช่ัวโมง 

บางช่วงน่าเบื่อแต่ดูจบจนได้ (อ่านต่อฉบับ

วันอาทิตย์).

เ

‘จั๊ด ธีมะ’เตือนภัยโจรไซเบอร์

ด้าน‘เจ เจตริน’เผยเคยโดนด้วย

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว ครั้งที่ 34 (2)

‘แค่เพื่อนครับเพื่อน’เปิดตัวแรง

อันดับ4เทรนด์ทวิตเตอร์ โลก!

เรียกได้ว่ากระแสแรงสุดๆ จนฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว 

หลังออนแอร์ไปเพียงตอนแรกก็ได้รับกระแสตอบรับจาก

แฟนๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างล้นหลาม สำาหรับซีรีส์

วัยรุ่นกระแสแรง “แค่เพื่อนครับเพื่อน” จาก “GMMTV” 

ผู้นำาด้านคอนเทนต์บันเทิงแบบครบวงจร ที่ดัดแปลง

จากโครง

เรื่อง “หลัง

ม่าน” ของ 

Afterday, 

West โดย

คว้า 2 นัก

แสดงวัยรุ่น

สุดฮอตอย่าง 

“โอม-ภวัต 

จิตต์สว่าง

ดี” มารับบท 

“ภัทร” และ 

“นนน-กรภทัร ์

เกิดพันธุ์” รับ

บท “ปราณ” 

ประกบคู่เจอกันครั้งแรก

แถมงานนี้เคมีความซี้ยังพุ่งปรี๊ด ถ่ายทอดเรื่องราว

จากคนที่ไม่มีวันเป็น “เพื่อน” กันได้...สู่คนที่ไม่มีวันเป็น

ได้ “แค่เพื่อน” สร้างปรากฏการณ์ โซเชียลกระหึ่ม พุ่ง

ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ “อันดับ 1” ในแฮชแท็ก 

#BadBuddySeriesEP1 ของประเทศไทย, อินโดนีเซีย รวม

ถึงติด “อันดับ 2” ของประเทศฟิลิปปินส์, “อันดับ 6” ของ

ประเทศสิงคโปร์ และยังติด “อันดับ 4” เทรนด์ทวิตเตอร์

โลก พร้อมกระแสชื่นชมจากแฟนๆ ที่ทำาให้ “แค่เพื่อนครับ

เพื่อน” เป็นมากกว่าเพื่อน และสมกับที่ทุกคนต่างตั้งตารอ

รับชมมากที่สุดจริงๆ

เพียงลงจอไปแค่ตอนแรก แฟนๆ ยังจิ้นฟินเกินต้าน

ไหวขนาดนี้ สัปดาห์หน้ามีโมเมนต์ที่มากกว่าเพื่อนให้ได้ฟิน 

มากขึ้นแน่นอน ติดตามชมซีรีส์ “แค่เพื่อนครับเพื่อน” ใน

ตอนต่อไปได้ วันศุกร์ที่ 5 พ.ย.นี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 

GMM25 และ 22.30 น. ทาง WeTV.

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

actors from gensan Punch

The 
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 คดีหมายเลยดําที่ ฟ๑๒๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายบุญสง หงษทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ขอใหนําทรัพยสินไปคืนหรือชดใชใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบ

มาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคํา

ส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสิน

ดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน (เพ่ิมเติม) รายนายบุญสง หงษทอง กับพวก รวมกันทุจริตทรัพยสินของสหกรณออมทรัพย

สโมสรรถไฟ จํากัด

ประกาศศาลแพง

เร� อง ขอใหนําทรัพยสินไปคืนหรือชดใชใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๕๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ๑๐๒,๓๓๘,๖๖๒.๙๕  บาท 

(หน่ึงรอยสองลานสามแสนสามหม� นแปดพันหกรอยหกสิบสองบาทเกาสิบหาสตางค ) พรอมดอกผล

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวสรญา แสนโสดา)

นิติกรชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาววนิดา แชมพวงงาม)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

(นางสาวพัชรี สุขเมา)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๕๘ เลขท่ีดิน 

๒๓ หนาสํารวจ ๒๑๓๔ ตําบลวังจันทร 

อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี 

๒๑ ไร ๖๔ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๒๐๐,๖๔๐ 

บาท บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๕๕ เลขท่ีดิน 

๑๓ หนาสํารวจ ๒๑๓๑ ตําบลวังจันทร 

อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี 

๗ ไร ๑๔ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๙๖๙,๘๐๐ 

บาท บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๕๗ เลข

ท่ีดิน ๒๒ หนาสํารวจ ๒๑๓๓ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๑๖ ไร ๑ งาน ๙๑ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๘๓๔,๑๓๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๑๕๖๓ เลข

ท่ีดิน ๖๑๔ หนาสํารวจ ๒๘๒๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๑๖ ไร ๑ งาน ๙๑ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐๘,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๑๕๐๑ เลข

ท่ีดิน ๒๓๘ หนาสํารวจ ๑๑๔๐๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๓ งาน ๖๒ ตารางวา พรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๘,๘๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๘ กุมภาพันธ 

๒๕๕๖)

ทรัพยสิน

รายการท่ี 

๕ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๑๗๖๓ เลข

ท่ีดิน หนาสํารวจ ๑๙๘ ตําบลทาเสน 

อําเภอบานลาด (เมือง) จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๑ งาน ๖๐ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๒๐๔๔๖ เลข

ท่ีดิน ๔ หนาสํารวจ ๒๑๒๗ ตําบลทาเสน

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี 

๒ ไร ๒ งาน ๓๗ ตารางวาพรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๘๙,๑๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๗ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๑๓ เลข

ท่ีดิน ๓๗ หนาสํารวจ ๔๐๒๒ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๙๗ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๘๙,๑๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๑๔ เลข

ท่ีดิน ๓๘ หนาสํารวจ ๔๐๖๓ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๕๒ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๗๕,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๑๙ เลข

ท่ีดิน ๔๓ หนาสํารวจ ๔๐๒๘ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๓ ไร ๙๐ ตารางวา พรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๘๗,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๒๔ เลข

ท่ีดิน ๔๘ หนาสํารวจ ๔๐๓๓ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๑ ไร ๑ งาน ๙๒ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๗๗,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๓๔๒๗ เลข

ท่ีดิน ๑๔๐ หนาสํารวจ ๑๒๕๓๐ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๑๒ ตารางวา 

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๐๔,๔๙๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๑๗๖๐ เลข

ท่ีดิน ๑๔๘ หนาสํารวจ ๑๘๙๘๐ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๓๒ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๐๗๘,๖๔๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๕๕๓๒ เลข

ท่ีดิน ๑๔๑ หนาสํารวจ ๒๑๐๙๘ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๑๒ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๐๔,๔๙๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๕๕๓๓ เลข

ท่ีดิน ๑๔๗ หนาสํารวจ ๒๑๑๑๖ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๓๓ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๑๑๒,๓๖๑ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๕ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๑๗๕๗ 

เลขท่ีดิน ๑๔๕ หนาสํารวจ ๑๘๙๗๗ 

ตําบลทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๙๕ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๖๒๑๕ เลข

ท่ีดิน ๑๖๑ หนาสํารวจ ๑๕๘๐๖ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๙๘ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๗ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๒๘ เลข

ท่ีดิน ๔๒ หนาสํารวจ ๒๑๐๔ ตําบลวัง

จันทรอําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๓๑ ไร ๑ งาน ๒๕ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๑๓,๑๕๑,๒๕๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๐๖๑ เลข

ท่ีดิน ๓๔ หนาสํารวจ ๓๙๗๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๘ ตารางวาพรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๔๙๗,๙๐๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๐๖๒ เลข

ท่ีดิน ๓๕ หนาสํารวจ ๓๙๗๘ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๔๐ ตารางวาพรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๒,๐๙๒ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๔๙ เลข

ท่ีดิน ๖๘ หนาสํารวจ ๔๐๔๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๑๓ ตารางวา

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๕ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๒)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๐๖๓ เลข

ท่ีดิน ๓๖ หนาสํารวจ ๓๙๗๙ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๔๒ ตารางวา พรอมส่ิงปลูก

สราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๕๑๐,๕๕๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๐๖๔ เลข

ท่ีดิน ๓๗ หนาสํารวจ ๓๙๘๐ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๒ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๔๘๙,๔๕๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๒๘ เลข

ท่ีดิน ๕๒ หนาสํารวจ ๔๐๓๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๖ ตารางวา 

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๕ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๒)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๔๐ เลข

ท่ีดิน ๕๙ หนาสํารวจ ๔๐๔๘ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๖๔ ตารางวา 

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๐)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๕ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๒๓๗๕๐๔ 

เลขท่ี ๘๓๑ หนาสํารวจ ๒๕๖๑๙ ตําบล

ทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี เน้ือท่ี ๕๗.๔ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง 

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๔,๗๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๒ กุมภาพันธ 

๒๕๕๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๒๗๙๕ เลข

ท่ีดิน ๑๗ หนาสํารวจ ๑๗๑ ตําบลคลอง

หน่ึง (ทาโขลง) อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปุทมธานี เน้ือท่ี ๑ งาน ๑๔ ตารางวา 

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๓,๖๔๑,๒๗๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๐)

ทรัพยสิน

รายการ

ท่ี ๒๗ ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๑๑๑/๒๕๖๔

๒๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๙๔ เลขท่ีดิน 

๓๐ หนาสํารวจ ๑๘๑ ตําบลคลองหน่ึง (ทา

โขลง) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี 

เน้ือท่ี ๑ งาน

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๓,๑๙๔,๑๐๔ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๐)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๗๒๘๔๐ เลข

ท่ีดิน ๒๖ หนาสํารวจ ๕๖๘ ตําบลคลอง

หน่ึง (ทาโขลง) อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปุทมธานี เน้ือท่ี ๑ งาน ๙๓ ตารางวา

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๖,๑๖๔,๖๑๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๐)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๕๐๘๖๑ เลข

ท่ีดิน ๑๐ หนาสํารวจ ๑๗๕๔ ตําบลจตุจักร 

อําเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๔๙ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี 

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท 

นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ 

นายประพัฒน 

ศรีสวัสด์ิ.

นายศุภกิจ 

ศรีสวัสด์ิ 

นางสาว

ณัฐญาณิศ 

มหาโชติ 

นายตะวัน 

โพธ์ิศรี 

นายปรีชา 

ธนะไพรินทร 

นายบัญชา 

ชวยประสิทธ

๑๒,๒๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๕๐๘๖๒ เลข

ท่ีดิน ๑๑ หนาสํารวจ ๑๗๕๕ ตําบลจตุจักร 

อําเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๓ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี 

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท 

นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ 

นายประพัฒน 

ศรีสวัสด์ิ.

นายศุภกิจ 

ศรีสวัสด์ิ 

นางสาว

ณัฐญาณิศ 

มหาโชติ 

นายตะวัน 

โพธ์ิศรี 

นายปรีชา 

ธนะไพรินทร 

นายบัญชา 

ชวยประสิทธ

๗๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๒ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๑๕ ช้ันท่ี ๕ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๑,๖๙๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๓ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๓๖ ช้ันท่ี ๖ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท.

๑,๖๙๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๔ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๔๕ ช้ันท่ี ๖ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

นางสาว

รชนก สงัด

ศัพท

๑,๖๙๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๕ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๗๕ ช้ันท่ี ๗ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑,๖๙๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๕ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๖ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๙๖ ช้ันท่ี ๘ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑,๘๐๐,๒๔๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๗ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๙๗ ช้ันท่ี ๘ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑,๘๐๐,๒๔๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการ

ท่ี ๓๗ ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๑๑๑/๒๕๖๔

๓๘ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๙๙ ช้ันท่ี ๘ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๑,๘๐๐,๒๔๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๙ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลขท่ี 

๑๐๑/๒๓ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี- ช� ออาคาร

ชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๕๐ เน้ือท่ีประมาณ 

๓๔.๗๙ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๓ ตําบลบางพูด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๖๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๖ 

กรกฎาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๐ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๐๑/๑๙๒ ช้ันท่ี ๖ อาคารเลขท่ี- ช� อ

อาคารชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ 

ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๕๐ เน้ือท่ี

ประมาณ ๓๒.๓๒ ตารางเมตร ต้ังอยูบน

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๓ ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๘๑๙,๕๗๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๘) 

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๑ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๐๒/๑๘๗ ช้ันท่ี ๖ อาคารเลขท่ี- ช� อ

อาคารชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ 

ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี ๒/๒๕๕๑ เน้ือท่ี

ประมาณ ๓๒.๓๒ ตารางเมตร ต้ังอยูบน

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๔ ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๘๒๑,๙๗๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๒ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๐๒/๑๙๘ ช้ันท่ี ๗ อาคารเลขท่ี- ช� อ

อาคารชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ 

ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี ๒/๒๕๕๑ เน้ือท่ี

ประมาณ ๔๖.๕๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบน

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๔ ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑,๑๘๐,๔๒๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๓ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๐๒/๒๐๘ ช้ันท่ี ๗ อาคารเลขท่ี- ช� อ

อาคารชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ 

ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี ๒/๒๕๕๑ เน้ือท่ี

ประมาณ ๔๖.๓๒ ตารางเมตร ต้ังอยูบน

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๔ ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๑,๑๗๘,๐๒๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๔ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๒๙ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๕ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๓๑ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๕ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๖ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๓๒ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๗ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๓๓ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๗ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๘ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๓๔ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๙ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๑๑๖ ช้ันท่ี ๔ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕๐ หลักทรัพย บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

(SIRI) ในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท

หลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด เลขท่ี

บัญชีซ้ือขาย ๑-๑-๔๒๓๗๓๓ (CASH) ช� อ

บัญชี นางสาวอรชนก สงัดศัพท

๑๐๐,๐๐๐ 

หุน

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑๓๑,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕๑ หลักทรัพย ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากัด (มหาชน) (TTB) ในบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย 

ซีมิโก จํากัด เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย 

๑-๑-๔๒๓๗๓๓ (CASH) ช� อบัญชี 

นางสาวอรชนก สงัดศัพท

๑๐๐,๐๐๐ 

หุน

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑๑๘,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕๒ เงินในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท

หลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด เลขท่ี

บัญชีซ้ือขาย ๑-๑-๔๒๓๗๓๓ (CASH) ช� อ

บัญชี นางสาวอรชนก สงัดศัพท

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑๕,๑๗๑.๐๙ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน 

เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๒-๑๒๘๖๑-๑ ช� อบัญชี 

นางสาวอรชนก สงัดศัพท

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑๐,๐๕๑.๘๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔
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สู โลกดิจิทัล      ทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน รวมกิจกรรม Hackulture Bootcamp ชวง 

Inspiration Talk ในงานแถลงขาวโครงการ สงเสริมการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชาติสูรูปแบบดิจิทัล (Digital Cultural Heritage) จัดโดย ภุชพงค โนดไธสง เลขาธิการคณะ

กรรมการดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) โดยมี จิระวัฒน ภูมิศรีแกว หัวหนา

ฝายรัฐกิจสัมพันธและความสัมพันธภาครัฐ บจก.Google (ประเทศไทย) รวมดวย ณ เติมสุข

สตูดิโอ ถ.ประเสริฐมนูญกิจ

ไมวาจะเกิดอะไรข้ึน แตหากลองสังเกต

ใหดีจะพบวาความสุขงายๆ อยูรอบตัวเสมอ 

มิ่งขวัญ พัฒนวงศ แมทัพดานแบรนดดิ้ง

และการตลาดจากกรุงศรี อยากใหคุณมี

โมเมนตของความสุขและยิ้มไปดวยกัน จึง

เตรียมเซอรไพรซชวน มอร วสุ (Morvasu) 

ศิลปนสายอินด้ีมากความสามารถ มาแตงเพลง

และทําเอ็มวีที่รวบรวมความสุขจากความ

เห็นชาวเน็ตกวาสองลานเสียง ถายทอด

เปนแรงบันดาลใจสงตอความสุขใหคนไทย

ไดสัมผัสกอนจบป #ทุกความสุขเปนเร� องงาย 

เตรียมพบความสุขงายๆ จาก KMA-Krungsri 

Mobile App ได 2 พฤศจิกายนนี้

3เอ็ม ประเทศไทย จัดโปรโมชัน

เด็ดสงทายหนาฝน เพียงซื้อ 3M Wiper

Blade Stainless ใบปดนํ้าฝน รุนโครงสเตนเลส 

ใหแรงกดที่สม่ําเสมอ ขนาด 14-26 นิ้ว 

จํานวน 1 ชิ้น หรือ 3M Wiper Blade 

Frameless Model ใบปดน้ําฝน รุนซิลิโคน 

แนบสนิทปดน้ําฝนไดดีเยี่ยม ขนาด 14-

26 นิ้ว จํานวน 1 ชิ้น รับฟรีทันที!! แผน

สุญญากาศติดปายพ.ร.บ. หนากระจกรถยนต 

โปรโมชันเริ่มตั้งแตวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 

มีจําหน�ายทาง Shopee หรือ Lazada หรือ

สามารถซื้อจากตัวแทนจัดจําหน�ายไดที่ ht-

tps://www.borneothai.com/ โทร.0-2081-

4900

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ประธาน

กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผูประกอบ

การเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 

จะเปนประธานแถลงขาว พิธีลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง

สํานักงานปลัดกระทรวง อว. กับ หน�วยงาน

เครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ (TED 

Fellow) พรอมดวย ดร.ชาญวิทย ตรีเดช 

ผูจัดการกองทุนพัฒนาผูประกอบการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ใน

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 13.00–

15.30 น. ณ หองแถลงขาว ชั้น 1 อาคาร

พระจอมเกลา กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบ

ออนไลน และถายทอดทางเฟซบุกของ 

TED Fund ดวย

นอกจากจะออกโดนัท คริสป ครีม

หนาใหมแบบรัวๆ แลว เดือนพฤศจิกายน

ที่จะถึงนี้ ตุก - ดร. อุษณีย มหากิจศิริ 

ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคดีเอ็น เจาของ

โดนัทสูตรลิขสิทธิ์ คริสป ครีม ประเทศไทย 

ยังเพิ่มโลเคชั่นใหม่เพื่อเอาใจแฟนคลับ

อยางตอเน� อง ดวยการจัดทัพ คริสป ครีม 

ฟูดทรัค บุกปมน้ํามันเพิ่มอีก 2 สาขา ทั้ง 

ปมน้ํามัน บางจาก ศรีนครินทร และ ปม

น้ํามัน ปตท. มีนบุรี พรอมเพิ่มความฟนกับ

โดนัทเนื้อนุมใหชาวพัทยาอีก 1 สาขากับ 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี อีกดวย

ขึ้นชื่อว่าเป็นการแข่งขันศิลปะการ

เตนระดับนานาชาติมาตรฐานสากลงาน

แรกในประเทศไทย! ที่นักเตนมือสมัครเลน

จนถึงระดับมืออาชีพทั่วประเทศรอคอย 

เพราะหนึ่งปมีเพียงแคครั้งเดียว กับ CSTD 

Thailand Dance Grand Prix โดย วัลลภา 

ปจฉิมสวัสดิ์ ผูกอตั้งสถาบันบางกอกแดนซ 

และผูแทนสถาบัน CSTD ประเทศไทย 

ที่มีตนกําเนิดการแขงขันมาจากประเทศ

ออสเตรเลีย ปนี้จัดตอเน� องในประเทศไทย

มาเปนปท่ี 8 ภายใตมาตรการความปลอดภัย

ผานการแขงขันในรูปแบบออนไลนเปน

ครั้งแรก! พรอมเตรียมคัดเลือกเยาวชน

ที่ ไดรับรางวัลเปนตัวแทนเยาวชนไทยเขา

รวมแขงขันศิลปะการเตนนานาชาติภาค

พื้นเอเชียแปซิฟก (CSTD Asia Pacific 

Dance Competition) ซึ่งมีประเทศสมาชิก

มากกวา 14 ประเทศ เตรียมปกหมุดพบ

กับการแขงขัน CSTD Thailand Dance Grand 

Prix Part 1 - Solos & Championships 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 6-7 พฤศจิกายน 

พรอมเต็มอิ่มกับ 22 รอบการแสดง ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.facebook.com/

cstdthailand

MONLINE.COM จัดโปรสุดคุม

ตอนรับเดือนพฤศจิกายน กับแคมเปญ 

11.11 NON-STOP SHOP FESTIVAL 

จุใจกับสินคาแบรนดดังทุกชิ้น ทั้งเว็บ ลด

สูงสุด 90% พรอมโคดลดเพ่ิมสูงสุด 1,511 บาท 

แบงชําระเบาๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน 

รับสวนลดเพิ่มพรอมสิทธิประโยชนจาก

บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดท่ีรวมรายการ

อีกมากมาย พรอมบริการจัดสงฟรีไมมีข้ันตํ่า 

เพียงคลิกซื้อผาน MONLINE.COM ตลอด 

24 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 

หางเซ็นทรัล จับมือ theAsianparent 

แพลตฟอรมชุมชนออนไลนและผลิต

เนื้อหาสําหรับคุณแมและเด็ก อันดับ 1 ใน

ประเทศไทย จัดงาน “Central X theAsian-

parent Baby Fair 2021” ยกขบวนสินคา

เพ� อลูกรัก กวา 400 แบรนด รวมกวา 

30,000 รายการ ใหคุณพอคุณแมไดชอปฯ 

แบบจุใจ พรอมโปรโมชั่น ลดสูงสุด 70 % 

และสิทธิพิเศษมากมายรวมกวา 2 ลานบาท 

พรอมยํ้าความม่ันใจ คุมเขมมาตรการสุขอนามัย

อยางเครงครัด ต้ังแตวันท่ี 3 - 14 พฤศจิกายน 

ที่ BCC HALL ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัล

พลาซา ลาดพราว

ชอปป ผูนําแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

ไตหวัน เขาใจพฤติกรรมการชอปปงออนไลน

ของนักชอปชาวไทย พรอมสงมอบประสบ

การณการชอปปงออนไลนที่เหนือระดับสุด

เอ็กซคลูซีฟใหกับออนไลนคอมมูนิตี้ตัวยง

บนชอปป ผาน  4 คลับ 4 สไตล ตรงใจผูใช

งานชาวไทย อยาง Shopee Mom’s Club, 

Shopee Beauty Club, Shopee Pets Club 

และเตรียมพบกับโฉมใหมของ Shopee 

Supermarket ที่มาพรอมโปรโมชั่นและ

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกคนพิเศษของชอปป 

พรอมรวมยกระดับการชอปปงสุดยิ่งใหญ

ของปในแคมเปญ Shopee 11.11 Big Sale 

ลดใหญ ใสไมยั้ง ที่เสิรฟ โปรโมชั่นเด็ด 

ดีลใหญ ควบคูกับกิจกรรมทางความบันเทิง

แบบเต็มแมกซ ตั้งแตวันนี้ ตั้งแตวันนี้- 11 

พฤศจิกายน  

“สปาเซ็นวารี” โรงแรมเซ็นทารา

แกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา ชวนคุณ

มาเปลี่ยนวันธรรมดาใหเปนวันพิเศษดวย

แพ็กเกจ สปา บุฟเฟต คุณสามารถเลือก

สปาทรีทเมนทใดก็ได ที่คุณช� นชอบ ไดถึง 

90 นาที ในราคาเพียง 1,299 บาท เทานั้น 

(จากราคา 3,500 บาทตอทาน) นวดอโรมา

เทอราพี 60 หรือ 90 นาที นวดไทย 60 

หรือ 90 นาที นวดเทา 30 นาที ขัดผิดดวย

มะพราวและกาแฟ 30 หรือ 60 นาที พอก

โคลน 60 นาที ทรีทเมนทหนาออรแกนิก 

90 นาที บัตรกํานัลเปดจําหน�ายตั้งแตวันนี้-

15 ธันวาคม โดยการใชบัตรกํานัลสามารถ

ใชไดทุกวัน ยกเวน วันหยุดนักขัตฤกษและ

วันหยุดยาว กอนวันที่ 30 ธันวาคม ชําระ

เงินและจองลวงหนาอยางนอย 2 วัน 

สอบถามรายละเอียดขอมูลและสํารองแพ็ก

เกจสปาไดที่ สปาเซ็นวารี เซ็นทาราแกรนด

มิราจบีชรีสอรท พัทยา โทร.0-3830 1234 

ตอ 4333 อีเมล  spacenvareecmbr@chr.

co.th หรือ www.spacenvaree.com/th/

spa/centara-grand-mirage-beach-resort-

pattaya

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร สนับสนุน ทีม MBK Surfskate ลงแขงขัน “Laybay Surfskate 

Competition”   ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมการสนับสนุนและสงเสริมความ

สามารถของนักกีฬาเซิรฟสเก็ต  โดย สมพล ตรีภพนารถ กรรมการผูจัดการธุรกิจศูนยการคา 

พรอมดวย ศตกมล วรกุล ผูอํานวยการฝายส� อสารองคกร บริษัท เอ็ม บี เค มอบเงินสนับสนุน  

ทีม MBK Surfskate จํานวน 100,000 บาท เพ� อรวมแขงขันเซิรฟสเก็ตยิ่งใหญแหงป รายการ 

“Laybay Surfskate Competition” โดยมี ฐิติณัชช สุชาคํา หัวหนาทีม เปนผูรับมอบ ณ ชั้น 8 

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร

ศูนยการคาเดอะมอลล รวมกับ ธนาคาร

ไทยพาณิชย คืนกําไรใหกับลูกคาผูถือบัตร 

SCB M ทุกประเภท จัดแคมเปญ “THE MALL 

SCB M 3 SUPER WONDERS” มอบ 3 โปร

สุดปงไมมีวันหยุด ใหนักชอปไดฟนทุกวัน

Wonder ที่ 1 ชอปปงทุกวันรับคืน

รวมสูงสุด 33% เม� อชอปในศูนยการคาผาน

บัตรเครดิต SCB M VISA ครบทุก 1,000 บาท 

พรอมแลกคะแนนสะสม 1,000 M Point 

รับ Case Back 230 บาท หรือชอปในศูนย

การคาครบ 2,000 บาท รับบัตรกํานัลศูนย 

200 บาท พิเศษวันเสาร – อาทิตย รับฟรี

ทันที Samsung Galaxy Tab A7 Lite  มูลคา 

5,990 บาท เม� อชอปในศูนยฯ ผานบัตรเครดิต, 

บัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA 

ครบ 25,000 บาทขึ้นไป

Wonder ที่ 2 อิ่มปง เพียงอิ่มอรอย

รานคาภายในศูนยฯ ผานบัตรเครดิต, บัตร

เดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M VISA ครบ 

600 บาทขึ้นไป รับฟรีกระบอกน้ํา Tumbler 

นอกจากนี้รับสวนลดสูงสุด 20% จากราน

อาหารช� อดังมากมาย อาทิ CHOONGMAN 

CHICKEN, AKA, NICE TWO MEAT U, 

SHANGARILA DIAMOND, TOHKAI JAPANESE 

RESTAURANT, CASA LAPIN, REDSUN, 

SALAD FACTORY, ZEN RESTAURANT, 

BAAN YING เปนตน 

Wonder ที่ 3 แจกปง ทุกการชอป

ครบ 1,000 บาท เม� อใชจายผานบัตร SCB 

M VISA ทุกประเภท ลุนรับรางวัลรวมสูงสุด 

3,000,000 M Points

พบกับโปรสุดปงไดทุกวัน ในแคมเปญ 

“THE MALL SCB M 3 SUPER WONDERS” 

ตั้งแตวันนี้ – 28 พฤศจิกายน ศูนยการคา

เดอะมอลล และเดอะมอลล ไลฟสโตร 

ทุกสาขา

ศูนยการคาเดอะมอลล มอบโปรสุดปงไมมีวันหยุด 

จัดแคมเปญ “THE MALL SCB M 3 SUPER WONDERS”

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 33% พรอมลุนรับ 3 ลาน M POINT

เฮเฟเล ขอแนะนําเทคโนโลยีสุขภาพ 

ชวยสกัดคุณคาสารอาหารและรสชาติจาก

ธรรมชาติ ในทุกหยดที่ได ดวย “เคร� องสกัด

นํ้าผักและผลไมรอบตํ่า” หรือ เคร� องสกัดเย็นเฮ

เฟเล อุปกรณท่ีออกแบบ

มาตอบโจทยผลลัพธของ

สุขภาพ จากดีไซนทัน

สมัยมีความเฉพาะตัว 

จากปากทอขนาดใหญ

เสนผานศูนยกลางยาว 

44 มิลลิเมตร สอดรับ

กับความสะดวกขั้ น

ตอนใสผัก-ผลไม ได

ทั้งลูกแบบไมตองหั่น 

และสวนประกอบใหความปลอดภัยสูง ทํางาน

รวมกับมอเตอรที่ทรงพลัง สามารถสกัดน้ําได

โดยไมตองใชไมดัน นานติดตอกันกวา 20 นาที 

พรอมระบบการหมุนแบบปด สกัดโดยไมเกิด

การสัมผัสกับอากาศและความรอน ไมกอใหเกิด

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ชวยกักเก็บคุณคาของ

วิตามินและสารอาหารในน้ําผักผลไมทุกหยด

อยางเต็มที่ รองรับไดทั้งผลไมน้ําเยอะอยาง 

แอปเปล มะเขือเทศ สม ฝรั่ง 

เสาวรส รวมถึงรากผัก-ผลไม

มีเมล็ดอยาง แครรอท องุน 

ไดครบทุกความตองการ

ดูแลสุขภาพแบบไม

ตกหลน ดวยคุณคาน้ําผัก

ผลไมสกัด ในเคร� องสกัดเย็น

เฮเฟเล หาซ้ือไดแลวท่ี เฮเฟเล 

ดีไซน สตูดิโอ ทุกสาขา และ

ชอปกับ เฮ เฟเล ออนไลน  

ที่ www.hafelehome.co.th และ Shopee: 

Hafele_Officialshop (Mall), Lazada: Hafele 

(Lazmall) สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 

0-2768-7171

กักเก็บคุณคาสารอาหารทุกหยดจากธรรมชาต ิ

ดวยเคร� องสกัดน้ําผักและผลไมรอบต่ํา เฉพาะที่เฮเฟเล

หองอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทา

ราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา ชวนคุณ

มาลิ้มลองความอรอยไดทุกวันกับบุฟเฟตปง

ยาง บารบีคิว ซีฟูด ซูชิ

หนาตางๆ และหลากหลาย

เมนูอาหารเอเชีย อาทิ 

บารบีคิวซีฟูดปงยาง ซีฟูด

ออนไอซสดๆ ท้ังกุง ปลาหมึก 

หอยแมลงภู หอยนางรมสด 

กุงเผาพรอมน้ําจิ้มซีฟูด

รสเด็ด คอหมูยาง สตูวสไตล

เมดิเตอรเรเนียน ปลากะพงอบซอสครีมมะนาว 

ซี่โครงหมูตุนยาจีนเห็ดหอม ตมยําตมโคลง

สูตรเด็ด พาสตาซอสเนื้อ พาสตาผัดพริกแหง

กระเทียมคลุกน้ํามันมะกอก มันอบสมุนไพร 

เปนตน รวมถึงสารพันขนมหวาน ขนมไทย 

“บุฟเฟตปงยาง บารบีคิว ซีฟูด” ที่ดีที่สุด เซ็นทาราแกรนดมิราจ พัทยา

เคกหลากรส มาการอง ช็อกโกเเลต ไอศกรีม 

เเละผลไมตามฤดูกาลอีกมากมาย เสิรฟพรอม

เคร� องด� มซอฟดร้ิงกเติมไมอ้ัน ใสใจคุณภาพ

ความอรอยในแบบวิถีใหม 

ราคาเพียงทานละ 999 

บาทสุทธิ เด็กอายุต่ํากวา 

12 ป เพียงทานละ 499 

บาท และเด็กอายุตํ่ากวา 

6 ป ทานฟรี! เปดบริการ

ทุกวัน ต้ังแตเวลา 17.00 -

 21.00 น.

หองอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทารา

แกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา ตั้งอยูชั้นลาง

ของล็อบบ้ี ในบรรยากาศสดช� นของนํ้าตก พรอม

วิวสวนนํ้าสไตลเดอะลอสตเวิลด สอบถามราย

ละเอียดเพ่ิมเติม สํารองท่ีน่ังไดท่ี 0-3871-4981

CGA ผนึกกําลังพัฒนาการศึกษาไทย     ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ นายกสมาพันธสมาคม

ศิษยเกาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (CGA)  เปนประธานในการประชุมเตรียมความ

พรอมเพ� อเดินหนา โครงการติวออนไลนเพ� อสอบตรงเขาสูมหาวิทยาลัยในฝน เพ� อสงเสริมการ

ศึกษา และสรางชองทางการเขาถึงการติวอยางเขมขนโดยติวเตอรชั้นนําระดับประเทศ เปด

ติวฟรีเพ� อสอบเขามหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรอินเตอร ในรูปแบบออนไลน

ผานแพลตฟอรม trueVROOM พรอมทั้งขยายการรับสมัครสําหรับ นอง ๆ นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 จากท่ัวประเทศ โดยมี พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต สุวิทย ลิมปศิริพันธ  วุฒิชัย 

หงษหิรัญเรือง ชัยวัฒน วงศศรีชนาลัย พนัส อัสสรัตนกุล ผศ.ดร.กฤษดา อัศวสกุลเกียรติ 

ศิรทรงวิทย จิรธนาโศภิน และศรัณยรัชต วงศจตุภากร รวมประชุม ณ สมาคมศิษยเกา

เซนตคาเบรียล สามเสน กรุงเทพฯ
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

พรรครบ.ญี่ปุ่นชนะเลือกตั้งฉลุย
ถ้ำ�ถล่มในบร�ซิล จนท.ดับเพลิงต�ย 9 ศพ

บร�ซิเลีย • เอเอฟพีรายงานว่าเกิดเหตุผนังถ้ำาพังถล่มใกล้

เมืองอัลชิโนโปลิส รัฐเซาเปาลูของบราซิล ขณะที่เจ้าหน้าที่

ดับเพลิงกำาลังฝึกซ้อมอยู่ภายในถ้ำา ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย 

กรมดับเพลิงรัฐเซาเปาลูโพสต์ทางทวิตเตอร์เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 31 ตุลาคมว่า ขณะเกิดเหตุถ้ำาถล่ม มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

กำาลังฝึกซ้อมอยู่ในถ้ำา 26 คน ถ้ำาถล่มทำาให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย

และหนึ่งรายที่บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ำา ไม่มี

ผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำาแล้ว สำานักนายกเทศมนตรีเมืองอัลชิโนโปลิส

รายงานก่อนหน้านี้ว่า มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ โดนฝังอยู่ในถ้ำา 

15 คน และช่วยเหลือ 3 คนออกจากถ้ำาได้ พวกเขาได้รับ

บาดเจ็บกระดูกหักและมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำากว่าปกติ 

ตำารวจและทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่

ดับเพลิงพยายามเข้าไปช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำา แต่มีอุปสรรค

เนื่องจากฝนตกหนัก นอกจากนี้มีความยากลำาบากในการ

เข้าไปในถ้ำาแห่งนี้ซึ่งอยู่ในเขตชนบทห่างไกลและกลัวว่าถ้ำา

อาจเกิดถล่มซ้ำา คริสตินา ตริโฟนี แม่ของผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่

ดับเพลิงกลุ่มนี้ที่มาฝึกซ้อมในถ้ำาแห่งนี้เผยกับโกลโบนิวส์ว่า 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกลุ่มนี้มีแผนจะค้างคืนกันในถ้ำา แต่ผนังถ้ำา

บริเวณทางเข้าเกิดพังถล่มลงมา เมืองอัลชิโนโปลิสขึ้นชื่อว่า

มีถ้ำาที่สวยงามหลายแห่งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของ

ภูมิภาคนี้ของบราซิล

‘ฮุน เซน’ ประก�ศเปิดประเทศเริ่ม ‘ชีวิตวิถีใหม่’

พนมเปญ • นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ประกาศเปิดประเทศเริ่ม

ต้นวิถีชีวิตแบบใหม่เมื่อวันจันทร์ หลังจากประสบความสำาเร็จ

ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชากรทะลุเป้าหมายในอัตรา

ใกล้เคียงกับสิงคโปร์ ข่าวรอยเตอร์กล่าวว่ากัมพูชาเป็นหนึ่ง

ในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สูงที่สุด

ของเอเชีย โดยมีประชากรเกือบร้อยละ 86 จากมากกว่า 16 

ล้านคนฉีดวัคซีนแล้ว และยังฉีดโดสกระตุ้นไปแล้ว 2 ล้าน

โดส และในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายนจะมีเด็กนักเรียนที่อายุ 

5 ขวบ 300,000 คนได้รับการฉีดวัคซีนด้วย นายกฯ ฮุน เซน 

ประกาศว่า ถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาจะเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไป 

“นับจากนี้ การเปิดประเทศเต็มรูปแบบในทุกพื้นที่และการใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 ในวิถีชีวิตแบบใหม่จะเริ่มต้นตั้งแต่

วันนี้” เขากล่าว และบอกด้วยว่า รัฐบาลมีวัคซีนสำาหรับฉีด

กระตุ้นภูมิอยู่แล้ว 10 ล้านโดส และจะมีมาเพิ่มด้วย กัมพูชา

มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสะสมอย่างน้อย 118,522 คน เสีย

ชีวิต 2,788 คน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากัมพูชาเริ่มเปิด

บริการโรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์ซึ่งสะท้อนถึงอัตราการติด

เชื้อรายใหม่ในประเทศที่ลดต่ำาลง ตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายน

นี้ กัมพูชาจะเปิดแหล่งท่องเที่ยว 3 แห่งต้อนรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วที่จังหวัดพระสีหนุ, เกาะรงและเกาะ

กง โดยลดการกักกันโรคเหลือ 5 วัน.

โตเกียว • น�ยกฯ ฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่นประก�ศชัยชนะในก�รเลือก

ตั้งทั่วไปที่พรรครัฐบ�ลของเข�ส�ม�รถครองที่นั่ง ส.ส.เกินครึ่งสภ�ได้ 

โดยจำ�นวนลดลงจ�กครั้งก่อนเพียงเล็กน้อย ตล�ดหุ้นญี่ปุ่นดีดรับผล

เลือกตั้งปิดสูงสุดในรอบ 1 เดือน

รายงานของเอเอฟพีเมื่อวัน

จนัทรท์ี ่1 พฤศจกิายน 2564 กลา่ว

ว่า ผลการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่า

รฐับาลผสมพรรคเสรปีระชาธปิไตย 

(แอลดีพี) ของนายกฯ ฟูมิโอะ คิชิ

ดะ และพรรคโคเมโตะ ยงัสามารถ

รักษาที่นั่งข้างมากในสภาผู้แทน

ราษฎรไว้ ได้แม้จะลดลงจากครั้ง

ก่อน โดยคิชิดะประกาศชัยชนะ

เมื่อวันจันทร์ พร้อมกับยอมรับว่า

เป็นศึกเลือกตั้งที่ยากมาก

สื่อของญีปุ่น่รายงานผลการ

นับคะแนนอย่างเป็นทางการว่า 

แอลดีพี-โคเมโตะได้ ส.ส. 293 ที่

นั่ง จากสภา 465 ที่นั่ง ลดลงจาก

เลือกตั้งครั้งที่แล้วที่รัฐบาลผสม

ครองที่นั่ง 305 ที่นั่งในสภา โดยที่

พรรคแอลดีพี ซึ่งผลสำารวจก่อน

การเลอืกตัง้ครัง้นีช้ีว้า่เสีย่งทีจ่ะสญู

เสีย ส.ส.จำานวนมากและอาจได้ไม่

เกินครึ่งสภาด้วย กลับสามารถเก็บ

ชัยชนะได้ 261 ที่นั่ง แม้จะลดลง

แต่ก็ยังรักษาสถานะพรรคที่มีเสียง

เกินครึ่งสภาไว้ได้ ส่วนโคเมโตะ 

ได้ที่นั่งเพิ่มจาก 29 เป็น 32 ที่นั่ง

ในครั้งนี้

“ เป็นการเลือกตั้ งที่ ยาก

มาก แต่เจตจำานงของประชาชน 

ที่ต้องการให้เราสร้างอนาคตของ

ประเทศนีภ้ายใตร้ฐับาลแอลดพี-ีโค

เมโตทีม่เีสถยีรภาพ และการบรหิาร

โดยคิชิดะ ได้แสดงให้เห็นแล้ว” 

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นวัย 64 ปีกล่าว 

“เราได้รับที่นั่งอันล้ำาค่า 261 ที่นั่ง

สำาหรับแอลดีพี ในฐานะพรรคที่

รบัผดิชอบ เราจะปฏบิตัติามอาณตัิ

ของประชาชน” 

คิชิดะ ซึ่งประกาศให้มีการ

เลือกตั้งใหม่หลังจากเขาเข้ารับ

ตำาแหน่งได้ 1 เดือน ให้คำามั่นว่า

เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น 

ที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก 

ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่

ไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาด โดย

เขาจะร่างมาตรการนี้ภายในเดือน

พฤศจิกายน และจะออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเร็ว

ที่สุดภายในปีนี้

นอกจากนี ้เขาประกาศดว้ย

ว่า ญี่ปุ่นจะรับบทนำาในการทำางาน

เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจนเหลือศูนย์ในเอเชีย

นักลงทุนแสดงความยินดี

กับผลการเลือกตั้งที่ออกมา ด้วย

ความคาดหวงัวา่รฐับาลจะมเีสถยีร 

ภาพและจะเพิ่มการใช้จ่ายมากขึ้น 

โดยดัชนีตลาดหุ้นนิกเกอิปิดตัวใน

วันจันทร์เพิ่มขึ้น 2.6% สูงที่สุดใน

รอบ 1 เดือน 

ธุรกิจของญี่ปุ่นได้รับผล 

กระทบจากข้อจำากัดเพื่อควบคุมการ

แพรร่ะบาดของโควดิ-19 อยา่งมาก 

โดยเฉพาะบาร์และร้านอาหาร แม้

ญี่ปุ่นจะไม่เคยใช้มาตรการล็อก

ดาวน์แบบครอบคลุมก็ตาม คิชิดะ

เขา้รบัตำาแหนง่ตอ่นายกฯ โยชฮิเิดะ 

ซกูะ ทีล่าออกหลงัไดร้บัตำาแหนง่ได้

เพียงปีเดียว ส่วนหนึ่งเพราะความ

ไม่พอใจของประชาชนต่อการตอบ

สนองวิกฤตโควิด-19 ที่คร่าชีวิตผู้

ป่วยในญี่ปุ่นราว 18,000 คน

คิชิดะกล่าวว่า เขาจะปรับ 

ปรงุศกัยภาพของระบบสาธารณสขุ

ในการรักษาผู้ป่วย และจะเริ่ม

โครงการฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นภูมิ

คุ้มกันตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้

บทบรรณาธกิารของหนงัสอื 

พิมพ์หลายฉบับในวันจันทร์เรียก

ร้องให้คิชิดะดำาเนินการอย่างเด็ด

เดีย่ว เพื่อเสรมิสรา้งเสยีงสนบัสนนุ

จากประชาชนก่อนถึงการเลือกตั้ง 

ส.ว.ฤดูร้อนปีหน้า 

อาซาฮีชิมบุนกล่าวว่า คิชิ

ดะจำาเป็นต้องเตรียมพร้อมอย่าง

เต็มที่สำาหรับการแพร่เชื้อไวรัส

ระลอกที่ 6 ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเร็ว

ในฤดูหนาวปีนี้ และย้ำาให้ชัดเจน

ว่าแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจของ

เขาจะได้ผลในทางปฏิบัติอย่างไร.

เพื่อไทย

เสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชน

สงสัยว่า ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรม 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วย

หลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำาให้

ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมาย

และหลักความยุติธรรมของประเทศ

นายชัยเกษมระบุว่า ตามที่ภาคประชา 

ชนไดเ้รยีกรอ้งและเสนอรา่งแก้ไขขอ้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาดังกล่าว พรรคเพื่อ

ไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดใน

สภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำาข้อเสนอดังกล่าว

เข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา เพื่อตรวจสอบ

ระบบการทำางานของบุคคลในกระบวนการ

ยุติธรรม ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำารวจ อัยการ  

ศาล และราชทัณฑ์ ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือ

ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายหรือไม่ และตรวจสอบการสั่งการ

โดยรฐับาล รวมถงึการแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้นักโทษทางความ

คิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษ

ทางความคิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น

ของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม

ของประเทศไทย

ต่อมานายชัยเกษมให้สัมภาษณ์ว่า 

ประเด็นหลักของพรรคคือ การเรียกร้องให้มี

การพิจารณาปล่อยนักโทษทางความคิด ซึ่ง

ทุกคนควรมีเสรีภาพทางความคิดและควร

ได้รับการประกันตัวตามสิทธิอย่างเท่าเทียม 

พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่มีเสียง

สมาชกิมากทีส่ดุในสภา มจีดุยนืทีช่ดัเจนในการ

ตอ้งการทีจ่ะรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 

อนัเนื่องมาจากปญัหาการใชก้ฎหมายของฝา่ย

บริหารที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน จนทำาให้เกิด

ความขัดแย้ง แตกแยกในสังคมที่รุนแรงมาก

ขึ้น โดยการนำาข้อเรียกร้องของประชาชนเข้า

สู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา  

เมื่อถามว่า จากกรณีที่บางกลุ่มเสนอ

ให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญา ม.112 พรรค

เพื่อไทยมีจุดยืนอย่างไร นายชัยเกษมกล่าว

ว่า กระบวนการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเป็น

อำานาจหน้าที่ของรัฐสภา จะเป็นการพิจารณา

โดยตัวแทนประชาชนตามกระบวนการ

ประชาธิปไตย  

ขณะที่นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส. 

ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ใน

ความเห็นส่วนตัวเห็นว่ามาตรา112 ยังควร

คงไว้ เพียงแต่อาจต้องปรับบทลงโทษให้น้อย

ลง และ/หรือเพิ่มเนื้อหาองค์ประกอบความ

ผิดให้ชัดเจน ว่าการกระทำาอย่างไหนเข้าข่าย

หมิ่นหรือไม่หมิ่นประมาทสถาบัน ถ้าเนื้อหา

สาระเปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะตนกเ็หน็ดว้ย  

ท่าทีความชัดเจนต่างๆ อาจต้องรอหลังการ

ประชุมพรรควันที่ 2 พ.ย.  แต่ขณะนี้พรรค

ยังไม่มีมติอะไรออกมา ถ้ามีการยกเลิกไปเลย

เชื่อว่า  ส.ส.เพื่อไทยหลายคนคงไม่เห็นด้วย 

เพราะหลายท่านยังเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าที่

ยงัเทดิทนูตอ่สถาบนั มอียูเ่ยอะ แมแ้ตป่ระเทศ

ที่เจริญแล้ว

ต่อยอดวิสัยทัศน์ พท.

ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยม

สะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธ 

ศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรค แถลงว่า 

ถอืเปน็การตอ่ยอดวสิยัทศันข์องพรรคเพื่อไทย

ที่ประกาศในการประชุมใหญ่สามัญประจำา

ปี 2564 ยืนยันว่า สิทธิการประกันตัวเป็น

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ผู้ที่มีความ

เห็นต่างทางความคิดไม่ควรถูกจองจำา พรรค

เพื่อไทยจะดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ

ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เข้าสู่กลไกของสภา และ

ทำางานควบคู่ไปกบัพีน่อ้งประชาชน พรรคเพื่อ

ไทยยืนยันจะผลักดันข้อเรียกร้องของพี่น้อง

ประชาชน ทุกคนต้องได้รับการดูแลคุ้มครอง

ตามสิทธิเสรีภาพและรัฐธรรมนูญ

ขณะที่เพจคณะก้าวหน้า Progressive 

Movement โพสต์ประเด็น ม.112 โดยใช้หัว                                                           

ข้อ “หมดเวลา 112 ถึงเวลาคืนอนาคตสังคม

ไทย” โดยระบุรายละเอียดว่า “กฎหมาย

มาตรานีจ้งึไม่ใชแ่คเ่ปน็กฎหมายหมิน่ประมาท

ธรรมดา แต่ยังเป็นภาพแทนของสถาบัน

กษตัรยิ ์นีจ่งึไม่ใชเ่รื่องของกฎหมายอยา่งเดยีว 

แตม่คีวามสมัพนัธก์บัสถานการณท์างการเมอืง

และประเด็นแวดล้อมอื่นๆ ด้วย เราจึงได้เห็น

ปัญหาและความท้าทายมากมายในสังคมไทย

จากกฎหมายอาญา มาตรา 112 คณะกา้วหนา้

จึงพร้อมเดินหน้าร่วมรณรงค์ ล่ารายชื่อให้ได้

มากที่สุด” 

สว่นนายรงัสมินัต ์โรม ส.ส.บญัชรีายชื่อ 

พรรคก้าวไกล ในฐานะรองเลขาธิการพรรค

ก้าวไกล เผยว่า เมื่อในวันนี้พรรคเพื่อไทยที่

ขึ้นชื่อว่ามีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทน

ราษฎร ไดแ้สดงจดุยนืดงัทีก่ลา่วไวข้า้งตน้แลว้ 

เชื่อวา่พรรคเพื่อไทยจะชว่ยเปน็กำาลงัสำาคญัใน

การแก้มาตรา 112 

สว่นพรรครว่มรฐับาลมทีา่ทตีา่งออกไป 

โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์

ยืนยันไปชัดเจนหลายครั้งว่า ทิศทางจุดยืนก็

คือ พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รง

เปน็ประมขุ อนันีม้คีวามชดัเจน และไมม่อีะไร

เปลี่ยนแปลง เพราะเราคิดว่าการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รง

เป็นประมุขนั้น มีความเหมาะสมที่สุดสำาหรับ

ประเทศไทยของเรา 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค 

ปชป.กล่าวว่า พรรค ปชป.ไม่มีนโยบายจะแก้ไข

เพ่ิมเติมมาตรา 112 เพราะไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อ

หลักนิติธรรมหรือรัฐธรรมนูญ แต่อาจจะขัดใจ

ผู้คิดไม่ดีต่อบ้านเมือง หากมีการยื่นร่างแก้ไข

มาตรา 112 ต่อรัฐสภา พรรคพร้อมค้านเต็ม

ท่ี พรรคการเมืองใดยื่นแก้ไข ให้กลับไปอ่านคำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ดี  ท่ีได้เคยวินิจฉัย

อธิบายความสำาคัญของมาตรา 112 มาตราน้ี

ไม่ได้เป็นปัญหาตามท่ีมีผู้บิดเบือน การเสนอแก้

มาตรา 112 ต่อสภา พรรคการเมืองไหนใคร

อยากทำาก็ไม่มีใครห้ามได้ แต่ประชาธิปัตย์เรา

มีหลักการชัดคือ ยึดม่ันในระบบการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และไม่มีแนวคิดในการยกเลิก 

ยื่นเข้าสภาเมื่อใด ก็ต้องสู้กัน เราสนับสนุนการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ด้านนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิ 

การพรรคกล้า กล่าวว่า ถ้าคิดแบบปฏิบัตินิยม                                                                       

ในสถานการณ์ปัจจุบัน หากยกเลิกประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 จะเร่งความขัด                                                                          

แย้งในชาติให้รุนแรงข้ึนอีก เช่น 1.เกิดการ                                                                    

ดูหม่ินต่อสถาบันมากข้ึน ซ่ึงนำามาสู่ 2.เกิด                

ความขัดแย้งสองฝ่าย และจะนำาไปสู่การปะทะ

กันบนท้องถนน 3.เกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่  

เป็นช่องว่างทำาให้เกิดการแทรกแซงทางการ

เมือง เข้ายึดอำานาจหรือรัฐประหารอีก

เตือนอย่�กระทบคว�มมั่นคง

นายวษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ี

ให้สัมภาษณ์ว่า ก็เหมือนการแก้กฎหมายทั้ง

หลาย โดยถา้เสยีงสว่นใหญ่ในสภาเหน็ดว้ย ซึง่

ก็ถือเป็นสิทธิ์ของ ส.ส. และกฎหมายดังกล่าว

ก็ไม่ใช่กฎหมายการเงิน ก็ไม่ต้องให้รัฐบาลไป

รับรองอะไร สามารถเข้าชื่อเสนอต่อสภาได้

ตามปกติ  ส่วนที่ว่าเมื่อเสนอเข้าไปแล้วจะ

ได้หยิบยกขึ้นเพื่อพิจารณาหรือไม่ หรือเลื่อน

มาเมื่อไหร่ เพราะมีกฎหมายอยู่ในวาระการ

พิจารณาจำานวนมากหลายฉบับก็เป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง และจะต้องเข้าสู่การพิจารณาทีละสภา

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) กล่าวว่า พรรค พปชร.มีเป้าหมาย

และจุดยืนในเร่ืองของการยึดม่ันในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ท่ีมุ่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อน และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนให้ประชาชน

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพรรคพร้อมรับฟังความ

คิดเห็นของทุกภาคส่วนในสังคม แต่ต้องไม่

กระทบต่อความม่ันคงของชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงถือเป็นสถาบันหลัก ธำารง

ไว้ให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันน้ี

มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลอย่าง                                                            

กว้างขวาง อาทิ ม.จ.จุลเจิม  ยุคล หรือท่าน

ใหม่ ได้ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุหัวเรื่อง 

“เป็นกบฏต่อพระราชบัลลังก์” มีเนื้อหาว่า 

“จากทนาย เก่งที่สุด ของแผ่นดินคนหนึ่ง 

เมื่ออายุมาก ยอมเสียศักดิ์ศรีของตัวเอง และ

วงศ์ตระกูล ยอมถวายตัว เพื่อเป็นขี้ข้ารับใช้

คนหนีคดีหรืออย่างไร? เสียดายเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับมา อายุมาก หลงลืม

อดีต ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล และเกียรติยศที่เคย

ได้รับมา ขนาดไม่เห็นสถาบันอยู่ในสายตา ถึง

โอหัง ประกาศแก้ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 และ 116 เพื่อทำาลายความมั่นคง

ของสถาบัน เป็นกบฏต่อพระราชบัลลังก์”

“เสียดาย เคยนับถือ ว่าเป็นคนดี คน

เก่งคนหนึ่งของแผ่นดิน แต่ปัจจุบันกลับกลาย

เป็นกบฏต่อความมั่นคงของสถาบันและพระ

ราชบัลลังก์ เพื่อคนหนีคดีคนเดียว“

ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้า

พรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า 

“หยุดรังแกสถาบัน แทนที่พรรคการเมืองจะ

ช่วยกันดึงประเทศมาสู่จุดที่ทำาให้ทุกอย่างเป็น

ไปตามหลักกฎหมาย เพื่อไปสู่ความสงบสุข 

กลับพยายามร่วมผสมโรง จึงขอเตือนทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องว่า หยุดได้แล้ว ปัญหาประเทศอยู่

ทีค่นโกง แตม่าโทษสถาบนั ทัง้ๆ ทีส่ถาบนัทา่น

ทำาอะไรไม่ได้ แต่ก็ยังถูกรุมรังแกแบบมัดมือ

ชก ขอบอกตรงๆ วา่ประชาชนเขาอดึอดัมาก”.

จ่อตั้งชลน่�น

นอกจากนี้วันที่ 8-9 พ.ย.จะเป็นการประชุม

ร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษา                                                                 

แห่งชาติที่ค้างการพิจารณาอยู่  ซึ่ งต้อง

พิจารณาให้จบ และหลังจากน้ันอาจจะพิจารณา

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับประชาชน 

เพราะไดอ้นมุตัใิหบ้รรจเุขา้สูร่ะเบยีบวาระการ

ประชุมแล้ว ส่วนจะเป็นวันใดคงต้องขอความ

เห็นร่วมกันของทุกฝ่าย

เมื่อถามถงึปญัหาเรื่ององคป์ระชมุทีอ่าจ

ทำาให้การประชุมสภาล่มอีก นายชวนกล่าวว่า 

องค์ประชุมเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องมา

ร่วมประชุมอยู่แล้ว เพราะในระบบรัฐสภาที่

รัฐบาลมีเสียงข้างมาก หากเสียงน้อยรัฐบาลก็

อยู่ไม่ได ้ดงันัน้เสยีงขา้งมากตอ้งมาประชมุอยู่

แลว้ แตห่นา้ทีจ่รงิๆ คอืทกุฝา่ยทีเ่ราเหน็ในชว่ง

ที่ผ่านมา บางครั้งองค์ประชุมครบแต่ ส.ส.ไม่

อยากประชุมต่อ ก็ไม่กดบัตรแสดงตน ทำาให้

องค์ประชุมไม่ครบตามที่กำาหนด ตนไม่ต้อง

ย้ำาเตือนอะไร เพราะเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ก็

หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือ

ถามถึงกรณีพรรคเพ่ือไทยเปล่ียนตัว

หัวหน้าพรรคใหม่แล้ว นายชวนกล่าวว่า ตนได้

โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับ นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ท่ีได้เป็นหัวหน้า

พรรคเพื่อไทยแล้ว และขอให้เร่งส่งเรื่องมาท่ี

รัฐสภาเพื่อดำาเนินการแต่งต้ังผู้นำาฝ่ายค้านคน

ใหม่ต่อไป

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะประธานวิปรัฐบาล 

กล่าวว่า สัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 

พ.ย. จะมีการประชุมสภาสัปดาห์ละ 3 วัน 

เพื่อพิจารณากฎหมายที่ยังค้างอยู่และเรื่องที่ 

กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว เนื่องจากต้องมีการ

โหวตลงคะแนนทีละมาตรา สำาหรับเรื่ององค์

ประชุมของ ส.ส. ในส่วนของพรรค พปชร.นั้น 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค มีมาตรการคุมเข้มในส่วน

ที่ ส.ส.ขาดการประชุม ลาการประชุมโดยไม่มี

เหตุผลสมควรก็ต้องมีบทลงโทษ 

เมื่อถามว่า ในฐานะที่เป็นประธานวิป 

รัฐบาลและรองหัวหน้าพรรค พปชร.จะคุม 

ส.ส.ในพรรคอย่างไร เพราะมีการตั้งข้อสังเกต

ว่าอาจจะมีการลงมติป่วนนายกฯ ได้ นายวิรัช

กล่าวว่า เป็นความคิดของแหล่งข่าว  แต่การ

ปฏิบัติจริงเราทำากันอย่างเต็มที่ คงไม่ต้องบอก 

เพราะเรามีการประสานการทำางานร่วมกัน

ด้าน พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงการเปิด

ประชุมสภา ในขณะที่ ส.ส.มีความกังวลเรื่อง

เกมการเมอืงในสภาวา่ ไมม่อีะไรตอ้งหว่งและ

กังวล โดยเฉพาะ ส.ส. พปชร.ได้กำาชับให้ทุก

อย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อถามถงึผลสำารวจทีร่ะบวุา่ การเลอืก

ตั้งครั้งหน้าประชาชนชื่นชอบพรรคเพื่อไทย

และพรรคก้าวไกล และเห็นว่านายพิธา ลิ้ม

เจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกล ควรเป็น   

นายกฯ คนตอ่ไป พล.อ.ประวติร กลา่ววา่  “โพล

ก็เป็นเรื่องของโพล มาถามอะไรผม”

ท่ีพรรคเพื่อไทย ทีมโฆษกพรรคนำาโดย

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองเลขานุการคณะ

กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง

พรรค, นางสาวอรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิ 

การพรรค, นางสาวธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์  

โฆษกพรรค, นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รอง

โฆษกพรรค, นางสาวณหทัย เล็กบำารุง รอง

โฆษกพรรค, นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา รอง                            

โฆษกพรรค, นางสาวชญาภา สินธุไพร รอง

โฆษกพรรค ร่วมกันแถลงข่าว

โดย น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า ขอขอบคุณพ่ี

น้องประชาชนท่ีให้การตอบรับงานประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2564 ของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันท่ี  

28 ตุลาคมท่ีผ่านมาเป็นอย่างดี งานดังกล่าวจัด

ข้ึนเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทย ท่ี

ต้องการดิสรัปต์พรรคในเชิงโครงสร้าง ผ่านคณะ

กรรมการบริหารชุดใหม่ท่ีผนึกกำาลังคนหลายรุ่น 

ท้ังผู้มากประสบการณ์และคนรุ่นใหม่มาทำางาน

ร่วมกัน ซ่ึงมาพร้อมกับแนวคิด นโยบายในด้าน

ต่างๆ ท่ีตอบสนองปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน ท้ังในด้านสาธารณสุข การศึกษา 

ประชาธิปไตยและความเหลื่อมล้ำา พรรคเพื่อ

ไทยยืนยันในเจตนารมณ์การทำางานท่ีชัดเจน 

สอดรับการทำางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.) ของพรรคท่ีใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อน

ของประชาชน  

ขณะที่คณะทำางานกองโฆษกพรรค จะ

เชื่อมความสัมพันธ์และสื่อสารสิ่งที่พรรคจะ

นำาเสนอออกไปสู่ประชาชน ผ่านทุกช่องทาง

ของพรรคเพื่อไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “พรุ่ง

นี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” ใน 3 

ดา้น ไดแ้ก ่1.ปากทอ้งของประชาชนตอ้งไดร้บั

การแก้ไข 2.สุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่ง

เปน็ตน้เหตเุบือ้งตน้ของการดำาเนนิชวีติจะตอ้ง

เรง่แก้ไขดำาเนนิการ 3.ประชาธปิไตยและสทิธิ

เสรีภาพต้องคืนกลับมาสู่มือประชาชน 

นายสาวธีรรัตน์ยังได้แนะนำาทีมโฆษกชุด

ใหม่ ได้แก่ นายชนินทร์  รุ่งธนเกียรติ เช่ียวชาญ

ด้านเศรษฐกิจ คมนาคมและการพัฒนาเมือง 

นางสาวณหทัย เล็กบำารุง เช่ียวชาญด้านซอฟต์

พาวเวอร์และธุรกิจสมัยใหม่ นางสาวตรีชฎา ศรี

ธาดา เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ

กฎหมาย นางสาวชญาภา สินธุไพร เช่ียวชาญ

ด้านการสภา ต่างประเทศ และโซเชียลมีเดีย

ดา้น น.ส.ทพิานนั ศริชินะ ประจำาสำานกั

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า การที่

พรรคเพื่อไทยประกาศแนวคิดทั้ง 3 ด้านออก

มานัน้ เปน็เพยีงวาทกรรมสวยหรตูกีนิแบบการ

เมืองเก่าๆ สะท้อนความคิดที่ตื้นเขิน สวนทาง

กับความเป็นจริงที่พรรคเพื่อไทยปฏิบัติอย่าง

ไม่ละอายแก่ใจ ตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่าที่

ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พรรคเพื่อไทยไม่เคย

ผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์เพื่อปากท้อง

ของประชาชนเลย มีแต่ผลักดันเรื่องของการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อขจัดอุปสรรค หรือให้มี

ข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งของพรรคตนเอง 

“พรรคเพื่อไทยควรให้ความสำาคัญกับ

การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนแบบ

ที่จับต้องได้จริง ไม่ใช่แค่ประดิษฐ์วาทกรรม

ให้สวยหรู แต่กลับมีนัยซ่อนเร้น ทำาเพื่อคน

บางกลุ่มบางพวก เน้นการทำางานในปัจจุบัน

ที่ทำาหน้าที่ฝ่ายค้านให้มีประสิทธิภาพ แต่เท่า

ที่เห็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยอันดับ

แรกคอื พาทกัษณิกลบับา้น” น.ส.ทพิานนักลา่ว 

ทีร่ฐัสภา นางสเุนตตา แซ่โกะ๊ ส.ส.บญัชี

รายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่

เลื่อนลำาดับขึ้นมาแทน น.ส.เพชรชมพู กิจ

บูรณะ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ ได้ลาออกไป และ

นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังชาติไทย ที่เลื่อนลำาดับขึ้นมา

แทน พล.ต.ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ หวัหนา้พรรคพลงัชาตไิทยทีเ่สยีชวีติ ไดเ้ขา้

รายงานตัวต่อสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร โดย ส.ส.ทั้ง 2  คนจะเข้าร่วมประชุม

สภาครั้งแรกในวันที่ 3 พ.ย.นี้ เวลา 09.30 น.  

โดยจะกล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่.

ซิดนีย์ • ออสเตรเลียผ่อนคลาย

กฎควบคุมพรมแดนระหว่างประ 

เทศระหว่างการระบาดของไวรัส

โคโรนาเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ 

อนุญาตให้พลเมืองออสเตรเลีย

ที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้า-ออก

ประเทศได้อย่างอิสระโดยไม่ต้อง

ขออนุญาตและไม่ต้องกักตัว

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงาน

ว่า หลังจากทางการออสเตรเลีย

ใช้นโยบายควบคุมพรมแดน

ระหว่างการระบาดของไวรัส

โคโรนามาแล้วมากกว่า 18 เดือน 

ที่เป็นหนึ่งประเทศที่มีกฎเข้มงวด

ที่สุดในโลก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 

พฤศจิกายน ชาวออสเตรเลีย

หลายล้านคนมีอิสระที่จะเดิน

ทางเข้า-ออกประเทศโดยไม่ต้อง

ขออนุญาตจากทางการ และเมื่อ

เดนิทางเขา้ประเทศแลว้ไมต่อ้งกกั                                                           

ตัว 

การผ่อนคลายกฎการเดิน                                                  

ทางเขา้-ออกประเทศของออสเตร 

เลียที่เริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 

ในขัน้แรกอนญุาตสำาหรบัพลเมอืง

ออสเตรเลีย, ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน

ออสเตรเลียและครอบครัวที่ใกล้

ชิดของพวกเขา โดยมีแผนใน

อนาคตที่จะเปิดประเทศสำาหรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติและคน

ทำางาน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจำาเป็นมาก

ที่จะทำาให้ประเทศที่บอบช้ำาจาก

การระบาดของโควิด-19 กลับมา

มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เท่ียวบินแรกๆ ท่ีมาถึงสนาม

บนินครซดินยี์ในชว่งเชา้วนัจนัทร ์

เปน็เทีย่วบนิจากสงิคโปรแ์ละนคร

ลอสแองเจลิส ผู้ โดยสารจาก 

เที่ยวบินเหล่านี้ ได้รับการต้อนรับ

จากเพื่อนๆ และญาติพี่น้องที่ต่าง

หลั่งน้ำาตา เนื่องจากพวกเขาไม่

ได้พบหน้ากันมาหลายเดือนแล้ว 

ขณะที่พนักงานของสายการบิน

ถือป้ายต้อนรับกลับบ้านและมอบ

ดอกไมป้า่ออสเตรเลยีและขนมปงั

กรอบไส้ช็อกโกแลตเป็นของขวัญ

ให้ผู้ โดยสาร 

ส่วนที่นครเมลเบิร์น มีการ

ฉีดน้ำาแรงดันสูงต้อนรับเครื่องบิน

ของสิงคโปร์แอร์ ไลน์ หลังจาก

เครื่องบินลงจอดที่สนามบินและ

เคลื่อนตัวไปทางวิ่งของสนามบิน

ออสเตรเลียเริ่มผ่อนคลาย                                       

กฎควบคุมการเดินทางสำาหรับ

พลเมืองออสเตรเลียในรัฐวิกตอ                                

เรยี, รฐันวิเซาทเ์วลสแ์ละออสเตร                                                  

เลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี เป็น

ผลจากออสเตรเลียเปลี่ยนยุทธ 

ศาสตร์จัดการการระบาดโควิด

เป็นศูนย์ มาเป็นอยู่กับไวรัสได้

ดว้ยการฉดีวคัซนีอยา่งครอบคลมุ 

แต่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียยังคง

ปิดพรมแดน

จากข้อมูลของบีเออาร์เอที่

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการบินเผย

ว่า มีผู้ โดยสารราว 1,500 คน ที่

มีกำาหนดบินมาที่นครซิดนีย์และ

นครเมลเบิร์นในวันจันทร์.

ออสเตรเลียเริ่มผ่อนคล�ยกฎปิดพรมแดน

ประกาศชัย • ฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) แถลงที่สำานักงานใหญ่ของพรรคในกรุง

โตเกียว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน หลังพรรคแอลดีพีชนะเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ ครองที่นั่ง ส.ส.เกินครึ่งของสภา.
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15กีฬา

‘ชบาแก้ว’ เรียกเข้าแคมป์ลุยศึกเอเชียรอบสุดท้าย

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 ที่ทำาการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางเข้ามารายตัวเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัว

เตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

เอเชีย รอบสุดท้าย ที่ประเทศอินเดีย ในช่วงต้นปี 2565 ภายในการ

รายงานตัว คุณศิริมา พานิชชีวะ อุปนายกฝ่ายฟุตบอลหญิงสมาคม 

ได้มอบโอวาทและอวยพรนักกีฬาพร้อมทีมงานสตาฟฟ์โค้ช ก่อน

ที่จะเดินทางไปยังพัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

โดยวันนี้ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชและทัพนักกีฬา ได้ทำาการตรวจหาเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจผ่าน Antigen Test Kit (ATK) ซึ่ง

ผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด สำาหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 

ภายใต้การนำาทัพของ มิโยะ โอกาโมะโต๊ะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล

หญิงทีมชาติไทย อยู่กลุ่มบี ร่วมกับทีมชาติออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย 

และฟิลิปปินส์ ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบ

สุดท้าย ซึ่งจะทำาการแข่งขันวันที่ 20 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2565 

ที่ประเทศอินเดีย โดยโปรแกรมของทีมชาติไทยมีดังนี้ วันที่ 21 

มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. (ตามเวลาไทย) พบกับ ฟิลิปปินส์ 

ที่สนามดีวาย พาทิล/ วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. 

(เวลาไทย) พบกับ อินโดนีเซีย ที่สนามดีวาย พาทิล และวันที่ 27 

มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. (เวลาไทย) พบกับ ออสเตรเลีย ที่

สนามมุมไบ ฟุตบอล อารีน่า

2 ล้อไทยทำาผลงานดีที่ตุรกีอันดับโลกขยับ 

หัวหมาก • “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้ส่งนักกีฬา

จักรยานเสือภูเขา และบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทย เดินทางไปร่วมการ

แข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่นานาชาติ 4 รายการ และการ

แข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์ เวิลด์คัพ ซูเปอร์ครอส จำานวน 4 สนาม ตั้งแต่

วันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่เมืองซาการ์ยา ประเทศตุรกี ล่าสุด เมื่อ

วันที่ 31 ตุลาคม เป็นการแข่งขันสนามสุดท้ายของทั้ง 2 ประเภท 

จากผลงานของนักปั่นเสือภูเขาไทยในการแข่งขันที่ประเทศตุรกี 

ล่าสุดคะแนนสะสมของนักปั่นหญิงไทยจะได้เพิ่มขึ้น 58 คะแนน 

น่าจะทำาให้อันดับประเทศในรุ่นประชาชนหญิง จากการจัดอันดับ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ขยับจากอันดับ 37 ขึ้นไปเป็นอันดับ 

33 ต่อจากคาซัคสถาน ที่อยู่ในอันดับ 32 ส่วนทีมชายน่าจะยังคงอยู่

ในอันดับ 40 เท่าเดิม เนื่องจากได้คะแนนสะสมไม่มากนัก ส่วนทีม

บีเอ็มเอ็กซ์ขณะนี้การจัดอันดับล่าสุดรวมสนามสุดท้ายที่ตุรกี โกเมธ

มีคะแนนสะสมรวม 85 คะแนน ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 59 สูงที่สุด

ของนักปั่นไทยในคะแนนสะสมบุคคลรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ขณะ

ที่อันดับประเทศในประเภทชายอยู่อันดับ 28 และประเภทหญิงอยู่

อันดับ 21 ของโลก ก็ยังคงอยู่ในอันดับเดิม” พลเอกเดชากล่าว 

จอมทัพมือสามนำาทีม

เซนต์สพลิกคว่ำาเบรดี

ตามคาดหมาย

บิ๊กป้อมประธาน

โอลิมปิกสมัย2

มาดามแป้งยอมรับโชคดีที่เข้ารอบ

ไทยวีเมนส์ทัวร์ตรวจเข้มคัดกรองโควิด-19

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย หรือไทย ดับเบิลยู 

พีจีเอ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี รายการเอสเอที-ไทยวีเมนส์

ทัวร์ โอเพ่น โรด ทู เวิลด์ แรงกิง สนามที่ 2 ชิงเงินรางวัลรวม 2.5 

ล้านบาท ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์คันทรี่คลับ พัทยา 

จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายนศกนี้ ซึ่งทางสมาคมขานรับ

นโยบายภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จาก

การประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยจัดทีมแพทย์พยาบาลจาก

สาธารณสุข อำาเภอบางละมุง เพื่อตรวจคัดกรองด้วยวิธีการ ATK ให้

นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนก่อนเข้าสนาม เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่าน

มา ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์คันทรี่คลับ พัทยา จ.ชลบุรี 

ซึ่งนักกีฬาทุกคนและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องผ่านการตรวจ

คัดกรองโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ก่อน

ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งนักกีฬา ผู้ติดตาม 

และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง 2 เข็ม 

สำาหรับการแข่งขันรายการนี้เล่นแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม (วันละ 

18 หลุม) มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 114 คน หลังจากผ่านไป

แล้ว 36 หลุม จะตัดตัวนักกอล์ฟเหลือ 60 คน และเสมอ เพื่อเข้าไป

แข่งขันในรอบสุดท้าย ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 367,500 บาท

‘ปอปอ’ คะแนนฉีกห่างเต็งเหรียญทองซีเกมส์ 

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน

ยิมนาสติกลีลา รอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมแข่งขันออมสินยิมนาสติก 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำาปี 2564 ระหว่างวันที่ 

28-31 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติก

แห่งประเทศไทย ซอยเพชรเกษม 81 ในแบบนิวนอร์มอล (ไม่มีผู้ชม) 

โดย ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ กล่าวว่า นักกีฬา

ที่ทำาคะแนนดีอยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนด จาก 5 ทีม และ 15 บุคคล จะ

ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

แบบเวอร์ชวล ไม่มีผู้ชม ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2564 โดยใน

ประเภทประชาชน “ปอปอ” น.ส.พิยดา พีรมธุกร นักกีฬายิมนาสติก

ลีลา อันดับ 1 ทีมชาติไทย ขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถทำาคะแนน

เบียดขึ้นมาแซงได้ แถมยังมีคะแนนทิ้งห่างอันดับ 2 อย่างขาดลอย

อีกด้วย เวลาที่เหลือต้องทำาให้ได้ถึง 19.30 คะแนนเป็นอย่างต่ำา ถึง

จะการันตีเหรียญทองซีเกมส์ อย่างไรก็ตาม ในรอบสุดท้ายได้มีการ

คัดเลือกเฉพาะนักกีฬาที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน อุปกรณ์ละ 

15 คน น่าจะมีการทำาคะแนนได้สูสีกัน เนื่องจากเป็นการคัดเลือก

ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศ

เวียดนาม ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าด้วย. 

บอลเอฟเอคัพเมืองทองบุกสารคาม

คว้าชัย • พรนภัส หงส์จำ�รัสศิลป์ นักเทนนิสไทย หวดชนะ ม�

เรีย น�ต�เลีย อิสเบล เฮเมเดส จ�กฟิลิปปินส์ 2-0 เซต 6-0, 

6-0 ผ่�นเข้�รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว ก�ร

แข่งขันเทนนิสเย�วชนเอเชีย “แอลทีเอที เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ 

อันเดอร์ 2021” ณ ศูนย์พัฒน�กีฬ�เทนนิสแห่งช�ติ เมืองทอง

ธ�นี เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564   

ลอสแองเจลิส • พี.เจ.วิลเลียมส์                                           

กลายเป็นฮีโร่หลังอินเตอร์เซปต์

การขว้างของ ทอม เบรดี แล้ว

วิ่งย้อนทัชดาวน์พา นิวออร์ลีนส์ 

เซนต์ส พลิกล็อกชนะ แทมปา เบย์                                                     

บัคคาเนียร์ส 36-27 ในศึกอเมริ 

กันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาห์ท่ี 

8 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา  

เทรเวอร์ ซีเมียน ขว้างไป 1 

ทัชดาวน์หลังลงมาเล่นแทน เจมีส์ 

วินสตัน ควอเตอร์แบ็กตัวจริงของ

นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส ซึ่งเคยเป็น

อดีตผู้เล่นของแทมปาเบย์ บัคคา

เนียร์ส ซ่ึงมีอาการบาดเจ็บต้องออก

จากสนามต้ังแต่ควอเตอร์ที่ 2 

เจ้าบ้านนิวออร์ลีนส์ เซนต์ส 

จำาเป็นต้องใช้ควอเตอร์แบ็กมือ 3                                         

อย่าง ซีเมียน ลงมาต่อกรกับ                                       

ตำานานอย่าง ทอม เบรดี เนื่อง      

จาก เทย์สัม ฮิลล์ ควอเตอร์แบ็ก                                                  

สำารองไม่สามารถลงเล่นได้ เนื่อง 

จากอาการกระทบกระเทือนทาง

สมองหรือคอนคัสชั่น  

ซีเมียนลงมาขว้างบอล 29 

ครั้ง เพื่อนรับได้ 16 ครั้ง ได้

ระยะ 159 หลา รวมถึงการพา

ทีมบุกได้ระยะ 70 หลาจนมาตั้ง

ให้ ไบรอัน จอห์นสัน เตะฟิลด์

โกล์ระยะ 23 หลา เข้าไปให้

เซนต์สออกนำา 29-27 ในช่วง 1 

นาที 44 วินาทีสุดท้าย  

ในช่วงเวลาที่เหลือ ทอม 

เบรดี มีโอกาสลงมาพาทีมบัคคา

เนียร์สเพื่อกลับมาคัมแบ็ก ทว่า

เป็น พี.เจ.วิลเลียมส์ ที่สามารถ

ฉกอินเตอร์เซปต์จากการขว้าง

ของเบรดี พร้อมวิ่งย้อนไปทำาทัช                      

ดาวน์ระยะ 40 หลา การันตีชัย 

ชนะของนิวออร์ลีนส์  

ชัยชนะเกมน้ีทำาให้ นิวออร์                                       

ลีนส์ เซนต์ส ปรับสถิติเป็นชนะ 5 

แพ้ 2 เกมขยับตามหลัง แทมปาเบย์ 

บัคคาเนียร์ส ทีมทำาดิวิ ช่ันเอ็น

เอฟซีเซาธ์อยู่เพียงคร่ึงเกมเท่านั้น  

ทางด้าน ทอม เบรดี ของ

แทมปาเบย์ลงมาขว้างบอล 40 

ครั้ง เพื่อนรับได้ 28 ครั้ง ได้

ระยะ 375 หลา เป็นการขว้าง 4 

ทัชดาวน์ และ 2 อินเตอร์เซปต์  

สรุปผลอเมริกันฟุตบอลเอ็น

เอฟแอล สัปดาห์ที่ 8 แคโรไลนา 

ชนะ แอตแลนตา 19-13, ซินซิน

เนติ แพ้ นิวยอร์ก เจ็ตส์ 31-34, 

แอลเอ แรมส์ ชนะ ฮิวสตัน 38-

22, ไมอามี แพ้ บัฟฟาโล 11-26, 

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ ดีทรอยต์ 44-6, 

พิตต์สเบิร์ก ชนะ คลีฟแลนด์ 15-10 

ซานฟรานซิสโก ชนะ ชิคา                                               

โก 33-22, เทนเนสซี ชนะ อิน 

เดียนาโปลิส 34-31 (ต่อเวลา), 

แจ็กสันวิลล์ แพ้ ซีแอตเติล 7-31, 

นิวอิงแลนด์ ชนะ แอลเอ ชาร์จ

เจอร์ส 27-24, วอชิงตัน แพ้ 

เดนเวอร์ 10-17, แทมปาเบย์ 

แพ้ นิวออร์ลีนส์ 27-36 และ

ดัลลัส ชนะ มินเนโซตา 20-16.

กรุงเทพฯ • บริษัท ไทยลีก จำากัด 

บริษัท ช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล จำา 

กัด โดยเครื่องดื่มตราช้าง จัดพิธีจับ

สลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอล

ช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2021/22 

รอบ 32 ทีมสุดท้าย เมื่อวันท่ี 1 

พฤศจิกายน  2564 ท่ีผ่านมา  

ทีมท่ีผ่านเข้าสู่การแข่งขันช้าง 

เอฟเอ คัพ 2021/22 รอบ 32 

ทีมสุดท้าย ประกอบด้วยทีมจาก

ไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก 1 ทีม, 

มังกรฟ้า ลีก (ไทยลีก 3) 13 ทีม, 

M-150 แชมเปียนชิพ (ไทยลีก 2)                                                 

3 ทีม และไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก 

(ไทยลีก 1) 15 ทีม โดยผลจับสลาก

ประกบคู่มีดังนี้ (ทีมแรกเจ้าบ้าน)  

สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี 

เอฟซี พบ การท่าเรือ เอฟซี, บาง 

กอก เอฟซี พบ ลำาพูน วอริเออร์, 

สงขลา เอฟซี พบ ขอนแก่นมอ

ดินแดง ฟุตบอลคลับ, หนองบัว 

พิชญ เอฟซี พบ มหาวิทยาลัยเกษม                                                

บัณฑิต เอฟซี, ทรู แบงค็อก ยูไน 

เต็ด พบ พัทยาดอลฟินส์ ยูไนเต็ด

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ พราม 

แบงค็อก, สมุทรปราการ ซิตี้ 

พบ ราษีไศล ยูไนเต็ด, เชียงใหม่ 

ยูไนเต็ด พบ ชลบุรี เอฟซี, โปลิศ เท

โร เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด, 

ลำาปาง เอฟซี พบ นนทบุรี 

ยูไนเต็ด ส.บุญมีฤทธิ์, เมืองเลย 

ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

ราชบุรี มิตรผล เอฟ

ซี พบ ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด, 

มหาสารคาม สามใบเถา เอฟซี 

พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด, พิษณุโลก 

เอฟซี พบ อุทัยธานี เอฟซี, 

สุพรรณบุรี เอฟซี พบ ชัยนาท 

ยูไนเต็ด และนครราชสีมา มาส 

ด้า เอฟซี พบ นครปฐม ยูไนเต็ด  

สำาหรับการแข่งขันรอบคัด                                                   

เลือกของช้าง เอฟเอ คัพ 2021/22                                                         

จะแข่งขันในวันที่ 24 พฤศจิกา 

ยน 2564 และทีมที่ชนะเลิศการ

แข่งขันจะได้รับสิทธ์ิการผ่านไปเล่น

เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2023 

รอบแบ่งกลุ่ม โดยการแข่งขัน

รอบดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสด

ผ่านทางเอไอเอสเพลย์ และทาง

ช่อง ททบ.5 อีกทั้งยังมีกิจกรรม

ต่างๆ ให้ร่วมสนุกผ่านทางเพจ 

Chang FA Cup ซึ่งผู้ โชคดีจาก

กิจกรรมก็จะได้รับของรางวัลสุด

พิเศษจากเครื่องดื่มตราช้างไป

ด้วย. 

กรุงเทพฯ • “บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และประธานคณะกรรมการโอลิม                                                        

ปิกแห่งประเทศไทยฯ เป็นประ 

ธานการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ 

ประจำาปี 2563 คณะกรรมการ

โอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ท่ีห้อง

ประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่

ผ่านมา 

โดยมีคณะกรรมการบริหาร, 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รวมท้ังผู้

แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ

โอลิมปิก 61 คน จาก 68 คน 

เข้าร่วมการประชุม สำาหรับวาระ

สำาคัญคือ การเลือกตั้งกรรมการ

บริหารชุดใหม่ จำานวน 25 คน 

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 

คน ที่สมาชิกในที่ประชุมได้เสนอ

รายชื่อกรรมการบริหารชุดใหม่ครบ

ทั้ง 25 คน โดยไม่ต้องมีการลง

คะแนนเลือกตั้งแบบลับแต่อย่าง

ใด 

กรรมการบริหารชุดใหม่ อาทิ     

นายวุฒิชัย อุดมกาญจนนันท์ (เบส 

บอล) มอบให้นายธรรมนูญ หวั่ง

หลี เป็นผู้แทน, นาวาตรีศรายุทธ 

พัฒนศักดิ์ (ยิมนาสติก) โดยมอบ

ให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 

เป็นผู้แทน, พล.ต.จารึก อารีราช

การัณย์ (ตะกร้อ), ฯลฯ โดยกรรม 

การบริหารชุดน้ีจะมีวาระเพียง 3 ปี 

และจะต้องเลือกต้ังใหม่ในเดือน 

มี.ค.2568

จากน้ันกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 25 

คน ได้ประชุมจัดสรรตำาแหน่งสำา 

คัญๆ สรุปได้ดังน้ี พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ เป็นประธานโอลิมปิก 

สมัยท่ี 2 ติดต่อกัน, “เสธ.น้อย” 

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

เป็นเลขาธิการคนใหม่ แทน “บ๊ิก

จา” พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ ท่ี                                              

เขยิบข้ึนไปเป็นประธานกิตติมศักด์ิ

ตลอดชีพคู่กับ พล.อ.ยุทธศักด์ิ ศศิ

ประภา และ “บ๊ิกต้อม” นายธนา 

ไชยประสิทธ์ิ เป็นรองประธานและ

เหรัญญิก เป็นต้น. 

มองโกเลีย • มาดามแป้งยอมรับเป็นความโชคดีของทีมชาติไทยที่ ได้

ไปต่อในรอบสุดท้าย ไม่ได้มีบนบานอะไรไว้ เพราะทำาใจว่าจะตกรอบ

แล้ว แต่ก็คงเป็นชะตาฟ้าลิขิต แล้วก็อดขอบคุณทีมชาติลาวไม่ได้ 

ส่วน “โค้ชโย่ง” ไม่สนโดนโซเชียลโจมตีเข้ารอบเพราะลาว ภูมิใจผล

งานที่น้องๆ ได้ทำาเอาไว้ ฟุตบอลมันมีหลายปัจจัย

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 พฤศจิ 

กายนที่ผ่านมา “มาดามแป้ง” 

นางนวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการ

ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

พร้อมด้วย “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรี

มะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำาลูกทีม

เดินทางออกจากท่าอากาศยานเจง                                               

กิสข่าน กรุงอูลานบาตอร์ ประ 

เทศมองโกเลีย หลังจากเสร็จสิ้น

การแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอ 

เชีย 2022 รุ่นยู-23 รอบคัดเลือก 

กลุ่มเจ โดยทีมชาติไทยสามารถ

ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ด้วยการเป็น

อันดับ 2 ที่ดีที่สุด 4 จาก 10 กลุ่ม

‘มาดามแป้ง’ กล่าวว่า ต้อง

ถือว่าเป็นโชคดีของทีมชาติไทยที่

ได้ไปต่อในรอบสุดท้าย เอาจริงๆ 

หลังจากจบเกมกับมาเลเซียก็คิด

ว่าไม่ได้ไปแล้ว เนื่องจากตัวเอง

เคยมีประสบการณ์จากฟุตบอล

หญิงที่ต้องไปหวังพึ่งทีมอื่นแล้ว

ไม่เป็นใจ จึงไม่ชอบสถานการณ์

ที่ต้องไปลุ้นทีมอื่น

“ไม่ได้มีบนบานอะไรไว้ เพราะ

ทำาใจว่าจะตกรอบแล้ว แต่ก็คง

เป็นชะตาฟ้าลิขิต แล้วก็อดขอบคุณ                                       

ทีมชาติลาวไม่ได้ ตอนที่เดินผ่าน

กันหลังแข่งจบ นักเตะลาวก็ตะ 

โกน ‘เฮ้ยๆ ท่าเรือเว้ย’ ก็เลยบอก

กลับไปว่า ‘เฮ้ยๆ ลาวสู้เว้ย’ ก็

ต้องขอบคุณลาวที่สู้ ได้อย่างสม                                             

ศักด์ิศรี ไม่ยอมแพ้ ยอมรับว่าตกใจ

กับผลของทีมลาวเช่นกัน เพราะคิด

ว่าจะแพ้แน่นอน เราก็ไม่ได้ไปบน                                                  

บานอะไรทั้งนั้น ลาวเต็มที่ด้วยตัว                                                    

เอง เป็นวิถีของฟุตบอลล้วนๆ”

มาดามแป้งกล่าวต่อว่า ปัญ 

หาคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นกันแล้ว 

เรื่องของตารางการแข่งขันต่างๆ 

ที่ทับซ้อนกัน อย่างที่บอกไว้ตอน

เข้ามารับตำาแหน่งคือการเล่นต้อง

เล่นให้ชนะ ดังนั้นกลับไปคงต้อง

คุยกัน ทำาอย่างไรให้ทีมมีเวลา

เก็บตัวมากกว่านี้ และได้ผู้เล่นที่

เป็นตัวหลักๆ ในไทยลีกด้วย ซึ่ง

เข้าใจสโมสร แต่ก็เข้าใจทีมชาติ

เช่นกัน จะพยายามทำาให้เกิดสถาน                                                  

การณ์วิน-วินทุกฝ่าย อย่างที่เห็น

ว่าลาวกับมาเลเซียมีเวลาเก็บตัว

มากกว่า แต่ก็จะไม่โทษใคร เรา

ต้องลุยต่อไปข้างหน้า

นางนวลพรรณกล่าวต่อว่า 

ส่วนผลงานไม่คิดว่าไม่ดี เพราะ

จากนักกีฬาที่มาประกอบร่างกัน

แค่ 10 วัน โชคดีที่ได้ตัวจากต่าง

ประเทศ และได้เจอเพชรเม็ดงาม

อย่างโจนาธาน เข็มดี หรือตัว

จากไทยลีก 2-3 เช่น จักรกริช 

พาละพล หรือ นาคิน วิเศษชาติ 

และข้อดีของทีมชุดนี้คือมีความ

สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ในรอบสุดท้ายจะพยายามดึงจู๊ด 

เบลล์ มาร่วมทีมให้ได้

ทางด้าน ‘โค้ชโย่ง’ กล่าว

ว่า กรณีที่โลกโซเชียลโจมตีว่า

ต้องพึ่งลาวในการเข้ารอบนั้น ฟุต 

บอลเราทำาเต็มที่ที่สุดแล้วก่อนที่

จะไปพึ่งใคร ถ้าเราไม่มีคะแนน

หรือประตูได้เสียที่ดี เราก็ไปพึ่ง

ใครไม่ได้อยู่ดี ดังนั้นต้องภูมิใจผล

งานที่น้องๆ ได้ทำาเอาไว้ ฟุตบอล

มันมีหลายปัจจัย อย่างน้อยใน

รอบ 1-2 ปีที่ผ่านมา ทีมชุดยู-23 

ก็คือชุดที่ทำาให้คนไทยมีความสุข 

อาจจะไม่ถึงแชมป์ แต่เข้ารอบ

สุดท้ายได้ก็ทำาให้วงการฟุตบอลไทย

ไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่อีกครั้ง

‘โค้ชโย่ง’ กล่าวถึงรอบสุด 

ท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในปี

หน้าว่า ยังไม่คิดถึงจุดนั้น เพราะ

คงต้องเคลียร์อนาคตกันก่อน แต่

ทีมชาติยังมีนักเตะดีๆ อีกเยอะ 

ถ้ามีการเตรียมทีมที่ดี เราน่าจะ

มีผลงานที่ดีกว่านี้ เพราะครั้งนี้

หลายๆ ชาติก็รู้ดีว่าเราไม่ได้ส่ง

ชุดที่ดีที่สุดมา.

ไม่รอด • “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ประก�ศปลด นูโน เอสปิริโต ซ�นโต ผู้จัดก�รทีมและทีม

ง�นโค้ชออกจ�กตำ�แหน่ง เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่�นม� หลังจ�กในช่วงสุดสัปด�ห์ที่ผ่�นม� ท็อตแนมแพ้ค�รัง

ให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0 นับเป็นก�รพ่�ยแพ้ในพรีเมียร์เป็นแมตช์ที่ 5 จ�กก�รลงเล่นทั้งหมด 10 

แมตช์

ร่วมยินดี • น�ยชัยวัฒน์ โคว�วิส�รัช ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท 

บ�งจ�ก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมด้วย น�ยพรพงษ์ เพชรล้ำ� กรรมก�รผู้จัดก�ร บ.ออล 

แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำ�กัด และน�ยด�ว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ รองประธ�น “ช้�ง-เอเอ็มจี ไทยแลนด์ จู

เนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 2021” ร่วมแสดงคว�มยินดีกับแชมป์คล�สเอในร�ยก�รบ�งจ�ก จูเนียร์ กอล์ฟ แชม

เปียนชิพ 2021 ณ สน�มแรนโช ช�ญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี่ คลับ จ.นครร�ชสีม� เมื่อเร็วๆ นี้

ยอชต์ คลับ ในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายนนี้ โดย

เหล่ายอดฝีมือระดับแนวหน้าของภูมิภาคต่างหวัง

คว้าแชมป์เกียรติยศ และที่สำาคัญคือสิทธิ์ร่วม

ชิงชัยใน 2 รายการเมเจอร์อย่าง เดอะ มาสเตอร์ส 

และ ดิ โอเพน แชมเปียนชิพ..••

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

สุดยอดจริงๆ สำาหรับ สดมภ์ แก้ว

กาญจนา นักกอล์ฟวัย 23 ปี จากนราธิวาส ที่

ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดในฤดูกาลนี้ สุดสัปดาห์

ที่ผ่านมาเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตนเอง

ด้วยการคว้าแชมป์ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 49 

หลังจบสกอร์รวม 4 วัน 23 อันเดอร์พาร์ 261 ที่ 

สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี งาน

นี้นอกจากถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 9 แล้วยัง

คว้าเงินรางวัลไปครองถึง 1.5 ล้านบาท..••..ซึ่ง

ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรี เพราะตลอดทั้งสัปดาห์

หนุ่มจากนราธิวาสผู้นี้เสียไปเพียงโบกี้เดียว

เท่านั้น และจากชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้ สดมภ์ 

แก้วกาญจนา กลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่ 6 ใน

ประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าถ้วยพระราชทานใบ

นี้มาครองสำาเร็จต่อจาก สุเทพ มีสวัสดิ์ (1991), 

บุญชู เรืองกิจ (1992 และ 2004), ประหยัด 

มากแสง (2013), รฐนน วรรณศรีจันทร์ (2017) 

และ ภาณุพล พิทยารัฐ (2018)..••..ส่วนวงการ

กอล์ฟสตรีต้องขอแสดงความยินดีกับ “โปรเปียโน” 

อาภิชญา ยุบล ที่เบิลแชมป์ไทยแอลพีจีเอทัวร์ 

หลังออกสตาร์ทตามผู้นำาถึง 6 สโตรก ก่อนจบ

ด้วยสกอร์รวม 3 วัน 6 อันเดอร์

พาร์ 210 พลิกคว้าโทรฟี “The 

Element of Wing” และเงินรางวัล 

156,000 บาท ในการแข่งขัน

รายการ “สิงห์-บีจีซี ไทยแอลพีจี

เอ แชมเปียนชิพ 2021” ณ สนาม

รอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ 

สปา จ.นครนายก นับเป็นการคว้าแชมป์รายการ

ที่ 10 ในไทยแอลพีจีเอทัวร์ของเธอ..••..กอล์ฟ

สตรีอีกองค์กร สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย 

หรือ ไทย ดับเบิลยู พีจีเอ ก็จัดการแข่งขันกอล์ฟ

อาชีพสตรีรายการเอสเอที-ไทยวีเมนส์ทัวร์ โอเพ่น 

โรด ทู เวิลด์ แรงกิง สนามท่ี 2 ชิงเงินรางวัลรวม 

2.5 ล้านบาท ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์

คันทร่ีคลับ พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 

พฤศจิกายนศกนี้ ภายใต้การสนับสนุนจากการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท พี 

โอเวอร์ ซี สตีล จำากัด (มหาชน) กอล์ฟ ไพร์ด

และสนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์คันทรี่คลับ 

ทั้งนี้ แฟนกอล์ฟสามารถติดตามข่าวสารความ

เคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ทาง เฟซบุ๊ก THAI 

WPGA และเว็บไซต์ www.thaiwpga.com..••..

ทางฝั่งอเมเจอร์ ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย นัก

กอล์ฟหนุ่มมือ 42 สมัครเล่นโลก กลายเป็น 1 

ใน 5 ผู้เล่นที่ได้รับการจับตามองในการลุ้นแชมป์ 

“เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ” ครั้ง

ที่ 12 ที่จะดวลกัน ณ สนามดูไบ ครีก แอนด์ 
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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เก็บตกคนละคร่ึง

ในวันน้ีต้ังแต่เวลา  06.00 น. ผ่านเว็บไซต์ 

www.คนละคร่ึง.com หรือผ่าน g-Wallet บน

แอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้มีประชาชนให้ความ

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเต็มจำานวน

สิทธิดังกล่าวแล้วต้ังแต่ก่อนเวลา 09.00 น. 

โดยประชาชนท่ีลงทะเบียนและมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนในวันน้ีจะได้รับสิทธิวงเงินรวมท้ัง

ส้ิน 4,500 บาทต่อคนเช่นเดียวกัน ซ่ึงผู้ได้

รับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 ท้ังหมด

สามารถใช้สิทธ์ิได้จนถึงวันท่ี 31 ธ.ค.64    

สำาหรับความคืบหน้าข้อมูลการใช้จ่าย

ล่าสุด ณ วันท่ี 31 ต.ค. 64 โครงการคนละ

คร่ึง ระยะท่ี 3 มีผู้ใช้สิทธ์ิสะสมจำานวน 25.63  

ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 

119,192.2 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชน

จ่ายสะสม 60,600.7 ล้านบาท และรัฐร่วม

จ่ายสะสม 58,591.5 ล้านบาท และข้อมูลการ

ใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มล่าสุด (1 

พ.ย.64 เวลา 08.00 น.) มีการใช้จ่ายสะสม

ประมาณ 1,004 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินท่ี

ประชาชนใช้จ่าย 518.9 ล้านบาท และรัฐ

ร่วมจ่าย 485.1 ล้านบาท  

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากวันท่ี 

1 พ.ย. กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลง

ทะเบียนโครงการคนละคร่ึง เฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ 

www.คนละคร่ึง.com หรือผ่าน g-Wallet บน

แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ต้ังแต่เวลา 06.00 น. 

เพื่อเก็บตกผู้ท่ีลงทะเบียนไม่สำาเร็จท่ีผ่านมาจาก 

28  ล้านสิทธ์ิ มีจำานวนท้ังส้ิน 119,974 สิทธ์ิน้ัน 

ทราบว่าเพียงไม่ก่ีช่ัวโมงท่ีเปิดให้ลงทะเบียนก็มี

ผู้ได้รับสิทธ์ิเต็มครบจำานวนแล้ว 

“โครงการคนละคร่ึงถือว่าเป็นโครง 

การที่ครองใจประชาชนมากที่สุด  เพราะ

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ ช่วย

ประคับประคองการบริโภค ทำาให้ประชาชน

มีการวางแผนการใช้จ่ายดีข้ึน ได้รับการตอบ

รับที่ดี  พิสูจน์ ได้ว่าประชาชนมีการนำาเงิน

ออกมาใช้จ่าย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศ ประชาชน ร้านค้าได้ประโยชน์ร่วม

กันหมด แสดงถึงความสำาเร็จของมาตรการ

ท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

พยายามดำาเนินการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้

จ่ายของประชาชน ซ่ึงขณะน้ีกระทรวง

การคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและความเหมาะสมของ

โครงการคนละคร่ึงเฟส 4 ในช่วงต้นปี 2565 

ต้องดูสถานการณ์อีกที โดยพลเอกประยุทธ์

มีนโยบายแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

การท่องเท่ียว คู่ขนานไปกับมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดโควิด เน้นความปลอดภัยของ

ประชาชนเป็นท่ีต้ัง” นายธนกรกล่าว.

เปิดประเทศ

เป็นคนไทย 32 คน และชาวต่างชาติอีก 11 คน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) พร้อมคณะได้ลงพ้ืนท่ีท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ ระบุว่า ผู้ท่ีเดินทางเข้า

มา  2,424 คน เมื่อเดินทางมาถึงทุกคนต้องผ่าน

การตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าท่ีด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบใบ

อนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (COE : Certificate 

of Entry) หรือสแกน QR Code ระบบ Thailand 

Pass มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 10-15 คน เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้ผู้เดินทาง  ใช้เวลาประ 

มาณ 1 นาทีต่อคน จากน้ันเข้าสู่พิธีการตรวจ

คนเข้าเมือง  และเดินทางไปยังโรงแรมท่ีจัด

ไว้เพื่อเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และ

พักรอผลตรวจ 1 คืน หากผลเป็นลบสามารถ

เดินทางไปได้ท่ัวประเทศ โดยนักท่องเท่ียวต้อง

โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ สำาหรับติดตามตัว

ตลอดเวลาท่ีพำานักอยู่ในประเทศไทย

ขณะท่ีนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม (คค.) กล่าวหลังลงพ้ืนท่ีท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิเช่นกันว่า ถือว่าเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ส่วนการเปล่ียนระบบการคัดกรอง

ผู้ โดยสารเข้าประเทศจากระบบ  COE เป็น

ระบบ Thailand Pass มีความแตกต่างกันเพียง  

45 วินาทีเท่าน้ัน ซ่ึงช่วงแรกท่ีมีการเปล่ียนผ่าน

ระบบมีติดขัดบ้างเล็กน้อย จึงขอเวลา 7 วันใน

การสรุปข้อมูลให้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพื่อ

ให้ระบบท่ีดำาเนินการอยู่มีความลงตัวมากท่ีสุด

บ๊ิกตู่ปล้ืมเปิดประเทศ

ขณะเดียวกัน ในเวลา 13.40 น.ตาม

เวลาในไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทาง

ถึงเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ เพื่อ

เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำาในการประชุมรัฐ

ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 

หรือ COP 26 โดยนายกฯ กล่าวก่อนลงเครื่อง

บินว่า ขอแสดงความยินดีกับบรรยากาศการ

เปิดประเทศวันแรก ขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีมี

ความพร้อมท่ีช่วยสร้างความเช่ือม่ันในการ

เปิดประเทศ โดยรับทราบจากการรายงาน

ข่าวมาว่า การเปิดประเทศไทยในวันน้ีเร่ิมต้น

ไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเท่ียวบินต่างๆ 

ก็เข้ามายังประเทศไทยกว่า 60 เท่ียวบิน และ

ได้รับรายงานว่าทุกส่วนงานมีความพร้อม ได้

รับการชื่นชมจากนักท่องเท่ียวเป็นจำานวนมาก 

อย่างไรก็ตามส่ิงท่ียังมีความบกพร่องอยู่ก็ขอ

ให้ดำาเนินการให้ดีท่ีสุด เพื่อแก้ปัญหาและเดิน

หน้าประเทศของเราต่อไปให้ได้โดยเร็ว 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวว่า การเปิดประเทศ

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิมี 61 เท่ียวบิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

เท่ียวบินจากยุโรปเป็นหลัก ขณะท่ีจำานวนผู้

โดยสารเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ 

2,300 คน และคนไทยเดินทางกลับจากต่าง

ประเทศอีกบางส่วน รวมมีคนเดินทางเข้า

ประเทศประมาณ 3,000 คน และในวันท่ี 

1-5 พ.ย.น้ี มีสายการบินต่างชาติท่ัวโลกท่ีจะ

ทำาการบินเข้าและออกไทยท้ังหมด 27 สาย

การบิน  มีผู้โดยสารรวม 15,230 คน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวว่า ระบบ  Thailand Pass 

ซ่ึงเป็นมาตรการรองรับการเดินทางเข้าไทย 

สำาหรับคนไทยและคนต่างชาติ เร่ิมเปิดให้ลง

ทะเบียนไปเมื่อเวลา  09.00 น. วันท่ี 1 พ.ย. 

ผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th ส่วน

ระบบ COE ยังใช้ในกลุ่มการเดินทางเข้า

ประเทศท้ังทางบกและทางน้ำา 

ส่วนท่ีท่าอากาศยานภูเก็ต เท่ียวบิน

แรกท่ีแตะรันเวย์สนามบินภูเก็ตมาจากสวิต

เซอร์แลนด์ สายการบิน Edelweiss มีนักท่อง

เท่ียว 227 คน และวันน้ีมีเท่ียวบินบินเข้ามา

จังหวัดภูเก็ตกว่า 11  เท่ียวบิน 

ด้าน  พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก โฆษก

กองบัญชาการตำารวจนครบาล กล่าวถึงกรณี

ผ่อนปรนให้มีการเปิดจำาหน่ายแอลกอฮอล์ใน

ร้านอาหารไม่เกินเวลา 21.00 น.ว่า มีการส่ง

เจ้าหน้าท่ีร่วมกับกรมการปกครองเข้ากวดขัน

ป้องกันการจำาหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เกินเวลา โดย พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผู้

บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.) ได้กำาชับ

ให้เจ้าหน้าท่ีห้ามปล่อยปละละเลย หรือมีส่วน

รับผลประโยชน์เพื่อปล่อยให้จำาหน่ายเครื่อง

ด่ืมแอลกอฮอล์เกินเวลา หากพบว่ามีเจ้า

หน้าท่ีเก่ียวข้องจะลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป

ยังจับตาโควิด 10 จังหวัด

สำาหรับสถานการณ์การติดเช้ือโควิด-

19 น้ัน พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

หรือ ศบค.แถลงว่า พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 

8,165 ราย ทำาให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสมยืนยัน

ต้ังแต่ปี  2563 จำานวน 1,920,189 ราย หาย

ป่วยเพ่ิมข้ึน 9,574 ราย  ทำาให้มียอดหายป่วย

สะสมต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 1,801,702  ราย 

อยู่ระหว่างรักษา 99,227 ราย อาการหนัก 

2,221 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 494 ราย เสีย

ชีวิตเพ่ิมข้ึน 55 ราย เป็นชาย 26 ราย  หญิง 

29 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 

2563 จำานวน  19,260 ราย 

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า สำาหรับ 10 จังหวัด

ท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุดวันท่ี 1 พ.ย. ได้แก่ กทม.  

625 ราย, นครศรีธรรมราช 539 ราย, สงขลา  

476 ราย, ปัตตานี 448 ราย, เชียงใหม่  

378 ราย, นราธิวาส  351 ราย, ตรัง 

295 ราย, ยะลา 290 ราย, ชลบุรี 259 

ราย และสมุทรปราการ 249 ราย ขณะ

ท่ี จ.อำานาจเจริญและนครพนม เป็น  

2 จังหวัดท่ีไม่มีรายงานผู้ติดเช้ือรายใหม่ โดย

ภาพรวมท้ังประเทศถือว่าตัวเลขการติดเช้ือ

ลดลง รวมไปถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แต่ สธ.ยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดในพ้ืนท่ี 

10 จังหวัด อาทิ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, 

สงขลา, เชียงใหม่, ตาก, ระยอง, จันทบุรี 

และขอนแก่น  เนื่องจากยังพบการติดเช้ือสูง

อยู่ ขณะเดียวกันพบคลัสเตอร์ใหม่หลายแห่ง 

อาทิ ผู้ติดเช้ือจากบุญบ้ังไฟท่ี จ.หนองคาย 

และเดินทางข้ามไปยัง  จ.อุดรธานี, คลัสเตอร์

งานแต่งงานท่ี จ.เชียงใหม่, คลัสเตอร์แคมป์คน

งานท่ี จ.ชลบุรี, นครนายก, เชียงใหม่ และ

ประจวบคีรีขันธ์, คลัสเตอร์ โรงเรียนและ

วิทยาลัยท่ี จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน รวม

ถึงคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวท่ีลักลอบเข้า

เมืองท่ี จ.กำาแพงเพชรและพิจิตร 

พญ.อภิสมัยกล่าวถึงยอดผู้ได้รับวัคซีน

ของไทยเมื่อวันท่ี 31 ต.ค. มีการฉีดวัคซีนเพ่ิม

เติม 320,719 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน 75,710,277 โดส 

โดยเป็นการฉีดเข็มท่ีหน่ึงไปแล้ว 58.8% ขณะ

ท่ีพ้ืนท่ี 17 จังหวัดนำาร่องท่องเท่ียว เหลือเพียง

ไม่ก่ีจังหวัดท่ีฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุม 70% 

ของประชากร  จึงจะเร่งรัดฉีดให้ครอบคลุม 

พร้อมกันน้ีจะระดมการกระจายวัคซีนไปยัง

ภาคเหนือและอีสานท่ียังถือว่าได้รับวัคซีนน้อย

กว่าภาคอื่นๆ รวมถึงพ้ืนท่ีชายขอบ โดยในเดือน 

พ.ย.น้ีต้ังเป้าฉีดวัคซีนประชาชนให้ได้  70%

 นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำานวยการ 

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ 

ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ระบุว่า ภาพรวมการ

ติดเช้ือลดลงและหวังว่าจะลดลงเรื่อยๆ ขณะ

ท่ีอัตราการเสียชีวิตมีการแกว่งตัวค่อนข้างสูง

ในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท้ังน้ีการติดเช้ือใน 

กทม.ช่วง 7 วันท่ีผ่านมามีแนวโน้มลดลง แต่

ยังมี 6 จังหวัดท่ีต้องระวังเพ่ิมอย่างใกล้ชิด คือ 

นครศรีธรรมราช, เชียงใหม่, ตาก, ระยอง, 

จันทบุรี และขอนแก่น โดย 3-4 สัปดาห์ท่ี

ผ่านมามีการติดเช้ือเป็นกลุ่มก้อนและเพ่ิมสูง

ข้ึนจึงต้องมีการจับตามอง

ด้าน น.ส.รัชดากล่าวว่า สำานักงาน

ประกันสังคม (สปส.) ได้ออกประกาศ เรื่องการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วย

เหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประกันตนท่ีได้รับความ

เสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงปลดล็อกให้ผู้ประกัน

ตนสัญชาติไทยสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

เบ้ืองต้นตามประกาศ สปสช. กรณีได้รับความ

เสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 โดยมีผล

ย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 5 เม.ย.64  

ขณะท่ีองค์การเภสัชกรรม (อภ.) พร้อม

ด้วยบริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค  

ฟาร์มา ประเทศไทย, สมาคมโรงพยาบาล

เอกชน  แถลงข่าวเรื่องวัคซีนโมเดอร์นาล็อต

แรกว่า เดินทางมาถึงไทย  560,200 โดส 

โดย ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการ

ท่ัวไป แซดพีฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีท่ีนำาเข้า

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกจำานวน  560,200 

โดสได้ตามแผน และหลังจากน้ีจะทยอยนำา

ส่งวัคซีนให้ครบ 1.9 ล้านโดสในไตรมาส 4 

ของปีน้ี ท่ีเหลืออีก 6.8 ล้านโดสจะทยอยส่ง

ให้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม

โรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า  วัคซีนล็อตแรก 

560,200 โดส หรือประมาณ 10% มีอายุอยู่

ได้ประมาณ 7 เดือน ดังน้ันจะจัดสรรวัคซีน

ไปตามสัดส่วนผู้ท่ีจองประมาณ 10% ด้วย.  

เผยโควิด-19 สงผลคนไทยใชอินเทอรเน็ตพุง 10 ชม./วัน เกือบ 

50% มีพฤติกรรมคนขอมูลสุขภาพเพ� อดูแลตัวเอง สสส.-สปสช. ผุด

ระบบ “Persona Health ส� อเฉพาะคุณ” จัดสงขอมูลแตละบุคคล 

เสมือนมียาสามัญประจําบาน พลังเสริมดานบวก คลังขอมูลสุขภาพ

บนแอปฯ รวมชุดความรูกวา 10,000 ช้ิน เนนเอ้ือประชาชนเขาถึง

ส� อสุขภาวะ ตรงความตองการไดตลอด 24 ชม. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวม

กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดงาน “TALK & 

SHARE : เปดตัวความรวมมือ Persona Health คัดขอมูลสุขภาพท่ีใช                                                                                   

ใหตรงกับตัวคุณ” เม� อวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ท่ีอาคารศูนยเรียนรู

สุขภาวะ 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การดูแลสุขภาพ

ตัวเองไมตองพ่ึงผูเช่ียวชาญ เพียงแตรอบรูขอมูลท่ีถูกตองแมนยํา โดย

เฉพาะ Persona Health ชุดความรูชุดเคร� องมือผาน app มองเห็น

บาร โคด มีไฟเขียวสะทอนใหเห็นอาหารหวาน มัน เค็ม 

“สสส.สะสมองคความรูเร� องสุขภาพมาแลว 20 ป มีขอมูลท่ี

พิมพเปนกระดาษเปนพันช้ิน ขอมูลเหลาน้ีจัดเก็บในโลกดิจิทัลเปน

หมวดหมู ขอเชิญชวนทุกคนสามารถดาวน โหลดขอมูลจําเพาะท่ีจัด

ลําดับเช� อมโยงขอมูลเช� อมโยงกับขอมูล สปสช. เช� อมเขาหากัน ดวย

การใช AI ในระบบคัดกรอง มีชองเฉพาะใสขอมูลต้ังตนท่ีถูกตอง โดย

เฉพาะผูหญิงที่ถึงวัยสูงอายุควรรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง โรค               

เบาหวาน อนาคตจะขยายไปถึงครอบครัว ทั้งนี้ ในอนาคตจะ                                                               

เช� อมโยง app เปาตัง 40 ลานคน”

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ท่ีมี

ตัวเลขผูติดเช้ือเปนจํานวนมาก สงผลใหประชาชนตระหนักถึงความ

สําคัญของการมีสุขภาพท่ีดี เพ� อเพ่ิมภูมิคุมกันตัวเอง ประกอบกับชวง

เวลาท่ีจํากัดการเดินทางเพ� อปองกันการแพรระบาดของโรค ทําให

อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในการใชชีวิตประจําวันของประชาชน

อยางมาก ท้ังการทํางาน การเรียนการสอน รวมถึงเปนเคร� องมือ

สําคัญในการคนหาขอมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

จากขอมูลการใชอินเทอรเน็ตของคนไทย เม� อเดือนกันยายน 

2564 โดยกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม พบคนไทยใช

อินเทอรเน็ตถึง 6-10 ช่ัวโมงตอวัน โดยใชอินเทอรเน็ตเพ� อทํางาน 

รอยละ 75.2, เพ� อการศึกษา รอยละ 71.1 ท่ีสําคัญยังพบคนไทยใช

อินเทอรเน็ตเพ� อรับบริการขอมูลสุขภาพถึงรอยละ 48.6 ดังน้ัน การ

พัฒนานวัตกรรมกลไกท่ีชวยเพ่ิมโอกาสการเขาถึงขอมูลสุขภาพ ดวย

รูปแบบและชองทางท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของประชาชน จึงเปน

เร� องสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ เพ� อเตรียมความพรอมและสนับสนุน

ใหประชาชนเขาถึงองคความรูดานสุขภาพ นําไปสูการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมใหมีสุขภาพท่ีดีข้ึนโดยเร็วท่ีสุด

ดร.สุปรีดากลาวอีกวา สสส.พัฒนาระบบสารสนเทศ “Per-

sona Health ส� อเฉพาะคุณ” ถือเปนระบบคลังขอมูลสุขภาพเฉพาะ

บุคคลท่ีมีการรวบรวมชุดความรู คูมือ และส� อรณรงคท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพของ สสส.และภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพ กวา 10,000 

ช้ิน โดยมีการนํามาจัดกลุมใหเหมาะสมกับขอมูลดานสุขภาพแตละ

บุคคล เชน จัดกลุมเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจําตัว การรับ

ประทานอาหาร การออกกําลังกาย การสรางความรอบรูดานสุขภาพ

ทําใหคนรักษาสุขภาพ เรามีภัยคุกคามใหมๆ  ตลอดเวลา โควิดเปน

โรคอุบัติใหมท่ีเราตองดูแลปองกันตัวเอง คูมือการฉีดวัคซีนท่ี สสส.

ทําไวใหดาวน โหลดไปแลวกวา 7 ลานคน ส� อเฉพาะคุณ Persona 

Health เปนชุดความรูตางๆ เพ่ิมข้ันตอนโจทยใหมๆ  ตามใหทันมาก

ย่ิงข้ึน ขณะน้ีมีผูใชบัตรทอง 50 ลานคน มีฐานสมาชิกเขาถึงขยายให

กวางขวางมากท่ีสุด 

ปจจุบัน สสส.ไดรวมมือกับ สปสช. นําคลังขอมูลจากระบบ

สารสนเทศ “Persona Health ส่ือเฉพาะคุณ” มาเช่ือมต่อกับ                            

แอปพลิเคชันของ สปสช. โดยมีรูปแบบเปนปุมฟงกชันท่ีอยูบน                       

แอปพลิเคชัน เพ� อใชเปนเคร� องมือสําคัญในการสงตอขอมูลและ

แนวทางการสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนไดเขาถึงขอมูล

สุขภาพ และเปนกลไกสําคัญสูการดูแลตัวเองในยุคดิจิทัล ถือเปน

สวนสําคัญในการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน นอกเหนือ

จากน้ี สสส.ยังไดรวมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ� อ

เศรษฐกิจและสังคม ขยายฐานประชาชนผูรับ

ประโยชนผานแอปพลิเคชัน อสด. ท่ีมีผูเขาใช

บริการกวา 80,000 คนดวยเชนกัน 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

กลาววา แอปพลิเคชัน “สปสช.” นําใชในการ

ส� อสารกับประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ หรือบัตรทอง กวา 48 ลานคน เพ� อ

ใหเขาถึงขอมูลและสิทธิตางๆ ท้ังน้ี การรวมมือ

กับ สสส.คร้ังน้ีถือเปนการรวมพลังคร้ังสําคัญใน

การสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนผานการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใชขอมูลท่ีแตละหน�วยงานมีอยู สงตอขอมูลใน

การดูแลสุขภาพใหกับประชาชน ชวยเพ่ิมโอกาสใหประชาชนเขาถึง

ขอมูลท่ีถูกตอง เหมาะสมกับความตองการและพฤติกรรมของแตละ

บุคคล พรอมสนับสนุนใหประชาชนเกิดความตระหนักและความ

รอบรู สามารถนําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพของตัวเองและ

คนในครอบครัวได 

“Persona Health ส� อเฉพาะคุณ มีจุดเดนคือ การจับคูประวัติ

สวนบุคคล (Matching Personal Profile) กับขอมูลการสรางเสริมสุข

ภาพท่ีถูกตอง ท่ีจะชวยใหประชาชนตระหนักรูดานสุขภาพและการ

ดูแลตนเองในเบ้ืองตน เพียงคุณเขาใชงาน Persona Health ส� อ

เฉพาะคุณ ผานแอปพลิเคชัน “สปสช.” ก็เปรียบเหมือนการพกพา

เคร� องมือดูแลสุขภาพติดตัวไปดวยทุกแหง ซ่ึง

จะอยูในโทรศัพทมือถือของทุกคน สามารถ

คนหาขอมูลสุขภาพไดทุกท่ี ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ทําใหเร� องสุขภาพเปนเร� องงาย ใกลตัวมากข้ึน” 

นพ.จเด็จกลาว ท้ังน้ีหน�วยงานท่ีสนใจสามารถ

ติดตามขอมูลไดท่ีเว็บไซตศูนยบริการขอมูล 

สสส. https://resourcecenter.thaihealth.or.th

“สปสช.และ สสส.มีความคิดตรงกัน

ทําใหประชาชนมีสุขภาพดี จึงจับมือกันทํา 

Persona Health สปสช.จัดงบประมาณให

ประชาชนดูแลสุขภาพกอนปวย คนท่ีอายุ 50 ป

ข้ึนไป สปสช.มีชุดตรวจเช็กเบาหวาน ความดัน

โลหิต  ไขมัน การปรับพฤติกรรม มีการเช� อมโยง

กับ สสส. แนะนําการปฏิบัติตัวชวยสงเสริมใน

การดูแลสุขภาพตัวเอง สสส.มีชุดความรู สปสช.

1330 มีบริการนําสองส่ิงน้ีมาใชเทคโนโลยีเปน

พลังเสริมในการดูแลสุขภาพใหดีย่ิงข้ึน” 

เบญจมาภรณ ลิมปษเฐียร ผูชวยผู

จัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 

สุขภาพ (สสส.) กลาววา การจัดทํา Thai 

Health Watch  สงผลใหทราบถึง Trend สุขภาพ

คนไทยเปล่ียนแปลงไป คนในสังคมไทยพูด

คุยกันบนโลกออนไลนเร� องสุขภาพอยางไรกัน

บาง เพ� อ สสส.มีแนวทางแกไขปญหาสุขภาพ 

สถานการณ โควิด-19 ระบาดเปนเร� องสําคัญ

ท่ีจะตองเปล่ียนการใชชีวิตเปน New Normal 

คนอยูบานทํางานท่ีบานสงผลตอพฤติกรรม

เนือยน่ิง บางคนทํางานตอเน� องถึง 24 ช่ัวโมง 

ประชุมเชา-เย็นไมไดมีเวลาออกกําลังกาย เปน

โรคออฟฟศซินโดรม การรับประทานอาหาร

อยางรวดเร็วเพ� อใหทันเวลาทํางาน การน่ังอยู

กับท่ี โอกาสท่ีจะเกิดโรค NCDs สูงข้ึน เปนโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม 

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เม� อ 5-10 ปกอน                          

คนไทยไมสนใจการออกกําลังกาย

“เราเห็นขาว Fake News ดานสุขภาพทุกวันเปนสิบๆ ขาว เรา

จะรูไดอยางไรวาเร� องน้ี sure กอนท่ีจะ share ดวยเหตุน้ี สสส.เกิด   

พันธมิตรโคแฟค เรามี www. เปนชองทางจะเช็กขาวท่ีถูกตอง เรา

ตองหาขอมูลใหรอบดาน ความรอบรูดานสุขภาพเปนประเด็นสําคัญ

ในการขับเคล� อน การคนหาขอมูลมีหลักการทางวิทยาศาสตร วิชาการ 

สสส.มีขอมูลหลากหลายในการพัฒนา contents คิดวิเคราะหกอนการ

ตัดสินใจ ชองทาง ID Line Socital online www. Facebook เขาถึงได

หลายชองทางเพ� อจะเปนฐานขอมูล” เบญจมาภรณกลาว. 

 

Persona Health...ส� อเฉพาะคุณ

แอปสุขภาพเหมือนมียาสามัญประจําตัว

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

กรุงเทพฯ • เม่ือช่วงบ่าย วันท่ี 1 พ.ย. ท่ี

อาคารปานศรี อดีตท่ีทำาการพรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) ซ่ึงปัจจุบันเป็นสำานักงานของ พล.ต.อ. 

จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ท่ีประกาศจะ

ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. พล.ต.อ.จักรทิพย์ได้เรียก

ประชุม ส.ก. 50 คนท่ีจะลงสมัครในนามกลุ่ม 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ได้ตัดสิน

ใจประกาศท่ีจะไม่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ทำาให้ 

ส.ก.ท้ังหมดต่างตกตะลึงต่อการประกาศดังกล่าว 

เพราะตลอดสัปดาห์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ได้ลงพ้ืนท่ี

อย่างสม่ำาเสมอและไม่มีทีท่าจะถอดใจ โดยระบุ

ว่า “ผมไม่อยากให้ผู้ใหญ่ท่ีเคารพต้องลำาบากใจ 

จึงขอยุติการลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.”

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ได้

ตัดสินใจท่ีจะไม่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.เนื่องจากเกิด

ปัญหาความขัดแย้งในพรรค พปชร. อันเกิดจาก  

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคประกาศ

ท่ีจะส่ง ส.ก.ในนามพรรค พปชร. รวมถึงประกาศ

ท่ีจะสนับสนุนและส่งผู้ว่าฯ กทม.มาก่อนหน้าน้ี 

โดย ร.อ.ธรรมนัสประกาศส่ง ส.ก.ในนามพรรค

ท้ัง 50 เขต ในขณะท่ี พล.ต.อ.จักรทิพย์ก็มีคนท่ี

จะลงสมัครแล้วท้ัง 50 เขตเช่นกัน  เท่ากับว่าท้ัง

คู่จะต้องไปแข่งกันเอง 

ก่อนหน้าน้ี พล.ต.อ.จักรทิพย์เคยปรารภว่า

ไม่ต้องการท่ีจะแข่งกับ  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้ว่าฯ กทม. เพราะเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้องท่ีมีความใกล้

ชิดกันต้ังแต่สมัยเป็นข้าราชการตำารวจ อีกท้ังใน

ระยะหลัง ร.อ.ธรรมนัสก็มีท่าทีหันไปสนับสนุน 

พล.ต.อ.อัศวินมากกว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์  จึงอาจ

เป็นเหตุผลหน่ึงในการตัดสินใจคร้ังน้ีด้วย

“พล.ต.อ.จักรทิพย์ไม่ได้กลัวแพ้ ไม่ว่าจะ

เป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ แคนดิเดตผู้สมัครลง

ชิงผู้ว่าฯ กทม. ท่ีผลโพลมีคะแนนนำา เนื่องจาก 

นายชัชชาติยังจะต้องไปแย่งฐานเสียงเดียวกัน

กับกลุ่มท่ีเป็นฐานเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์  

เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทย   หรือแม้แต่

ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยและก้าวไกล ในขณะท่ี 

พล.ต.อ.จักรทิพย์จะแข่งกับ พล.ต.อ.อัศวิน ซ่ึงมีฐาน

เสียงอยู่ในกลุ่มเดียวกันเท่าน้ัน ซ่ึงการตัดสินใจคร้ัง

น้ีสาเหตุหลักคือไม่ต้องการให้ พล.อ.ประวิตร  วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. 

ซ่ึงเป็นผู้ใหญ่ท่ีเคารพต้องลำาบากใจ  ท้ังน้ีเหตุผล

ของการตัดสินใจในวันน้ีเพราะมีผู้ใหญ่ขอมาให้

ถอนตัว และอาจจะให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ไปทำางาน

การเมืองด้านอื่นแทน” แหล่งข่าวระบุ

รายงานข่าวจากพรรค พปชร.แจ้ง

ว่า เรื่องดังกล่าว ส.ส.ของพรรค พปชร.และผู้

สมัคร ส.ส.ได้รับทราบข้อมูลเบ้ืองต้นมาประมาณ  

2 สัปดาห์แล้ว ท้ังน้ีผู้บริหารพรรค พปชร.ท่ีใกล้

ชิด พล.อ.ประวิตรคนหน่ึง ได้เรียก ส.ส.และ

ผู้สมัคร ส.ก.ไปหารือ พร้อมกับพูดในลักษณะ

ไม่สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์แล้วว่า ถ้าเรา

ช่วย พล.ต.อ.จักรทิพย์เต็มตัวแล้วไม่ชนะ กลัว

ว่าพรรคจะอยู่ใน กทม.ลำาบาก แกนนำาคนดัง

กล่าวยังได้ไปบอกกับ พล.อ.ประวิตรในมุมตรง

กันข้ามว่า ส.ส.และผู้สมัคร ส.ก.ไม่สนับสนุน 

พล.ต.อ.จักรทิพย์แล้ว ทำาให้มี ส.ส.หลายคนรู้สึก

สับสนและเข้าไปสอบถาม พล.อ.ประวิตรโดยตรง 

ซ่ึง พล.อ.ประวิตรก็ยังย้ำาว่าให้การสนับสนุน 

พล.ต.อ.จักรทิพย์.

ขาใหญ่พปชร.กดดัน‘บ๊ิกแป๊ะ’ถอนตัวสมัครผู้ว่าฯกทม.


